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ข้ึนคาไฟฟาแตะ4บาท/หน�วย ‘จุรินทร’ลุยแมฮองสอน

เดินหนาประกันรายได 
แมฮองสอน • “จุรินทร ออนทัวร

แมฮองสอน” เดินหนาประกันรายได สินคา

เกษตร ป 3 พรอมคืนโฉนดเกษตรกร

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 

12.00 น. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชย ติดตามความคืบหนา

โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูก

ขาวและเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว                                                    

และเปนประธานในพิธีมอบเช็คชําระหน้ี

และมอบโฉนดท่ีดินของกองทุนฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกรใหแกเกษตรกรจังหวัด                                                    

แมฮองสอน พรอมดวยนายพูนพงษ นัยนา

ภากรณ รองปลัดกระทรวงพาณิชย, นาย

เชษฐา โมสิกรัตน ผูวาราชการจังหวัด

แมฮองสอน, นายปริญญ พานิชภักด์ิ รอง

หัวหนาพรรคประชาธิปตย, นายดนุภัทร 

เชียงชุม ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน, นายสมบัติ ยะสินธุ 

อดีต ส.ส.จังหวัดแมฮองสอน ที่สหกรณ

ออมทรัพยครูแมฮองสอน อําเภอเมือง 

จังหวัดแมฮองสอน

นายจุรินทรกลาววา วันน้ีตนมาคืน

โฉนดและมอบประกาศนียบัตรใหกับพี่

นองเกษตรกรที่เปนหนี้กองทุนฟนฟู

ทําเนียบฯ • ไทยพบติดเชื้อใหม 2.5 หม� น

ราย “เลขาฯ สมช.” ชง ศบค.คลายพื้นที่โซน

สีสมเปนสีเหลือง ยังหามเลนน้ําสงกรานต 

เนนกิจกรรมประเพณี ปรับรูปแบบไทยแลนด

พาสเอื้อนักทองเที่ยว กั๊กปลดล็อกสถานบัน 

เทิง ชี้ตองรอบคอบ โยนชุดใหญเคาะ ยันไม

เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน “อนุทิน” ปดขาวเลิกสวม

แมสก แจงแคแผน 4 เดือนขางหนา โควิด

ไมกลายพันธุ ถอดบางพื้นที่

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 17 มีนา                                                         

คม ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด                                                                  

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)                                                               

รายงานสถานการณ โควิด-19 ในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 25,456 ราย 

ติดเช้ือในประเทศ 25,363 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 24,889 ราย มา

จากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 474 ราย มา                                                           

จากเรือนจํา 54 ราย เปนผูเดินทางมาจาก                                                             

ตางประเทศ 39 ราย หายปวยเพ่ิมข้ึน 22,217 

ราย อยูระหวางรักษา 225,134 ราย อาการ

หนัก 1,402 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 504 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 77 ราย เปนชาย 33 

ราย หญิง 44 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 67 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 8 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง  

2 ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้ง                                               

แตป 2563 จํานวน 3,276,098 ราย มียอด

หายปวยสะสม 3,026,969 ราย มียอดผู

เสียชีวิตสะสมจํานวน 23,995 ราย ยอด

ฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 จํานวน 

126,613,089 โดส 

สําหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผูติดเช้ือมากท่ีสุด 

ไทยโพสต • “อนุทิน” ชี้เพ� อความสงางาม 

เจาภาพเอเปกควรเปนรัฐบาลอํานาจเต็ม 

บอกอยากใหอยูครบวาระ แตยุบเม� อไหรก็

ไมกังวล “ดินเนอรพรรคเล็ก” คึกคัก “บิ๊กตู” 

ควง “ลุงปอม-อนุพงษ” คุยใกลชิด ไรเงา 

“เศรษฐกิจไทย” ของกลุมธรรมนัส “ชัชวาลล” 

ขอนายกฯ แกปญหาปากทองชาวบาน “เสี่ย

โต” พาลูกชายเปดตัวสมาชิก พปชร. แอน

อกรับงานคุมทองถิ่น ปดตอบนายทุนพรรค

คนใหม “ปชป.” เลือดไหลไมหยุด “ไพร  

พัฒโน” ไขกอกอีกราย “ราเมศ” ย้ําไมกังวล 

มั่นใจความเปนสถาบันทางการเมือง

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 17 มี.ค. ตั้ง 

แตชวงเชา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กลาวถึง

กรณี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นัดพรรคเล็ก

รวมรับประทานอาหารค่ําวันที่ 17 มี.ค. ที่

สโมสรราชพฤกษ วาจะไปรวม โดยจะเปน

ผูฟงและใหกําลังใจ ทําอยางไรใหรัฐบาล

ทํางานได มีความมั่นคง เพราะมีปญหาอีก                                                    

หลายอยางที่ตองแก ปญหาเหลานี้ ไมใชปญ                                                       

หาที่แกไมได และขอใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ 

สวนที่ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคพลังประ 

ชารัฐ ระบุชวงเวลาหลังเอเปกเหมาะสมยุบ

สภานั้น คนที่ยุบสภาไดคือนายกรัฐมนตรี 

ซึ่งสวนตัวยังทํางานอยางเต็มที่ วันนี้สภายัง

มีรัฐบาลยังบริหารอยูก็ตองทํางาน

หามเลนนํ้าสงกรานตหามเลนนํ้าสงกรานต

ทลายแกงคายาออนไลน

ยึด 64 ลาน

ผมอยากเห็นปูติน

กับเซเลนสกีเจอกัน

สอท.จอชงรัฐเปดประเทศ

ยกเลิกเทสตแอนดโก-กักตัว

เคียฟ • ยูเครนโทษรัสเซียทิ้งระเบิดถลม                                                     

โรงละครในเมืองมาริอูโปลที่ผูหญิงและเด็ก                                                           

1,200 คน ใชเปนที่หลบภัยเม� อวันพุธ ยัง

ไมรูยอดผูบาดเจ็บลมตาย แตกลาโหมรัสเซีย                                                               

อางเปนฝมือกลุมยูเครนขวาจัด “ไบเดน”                                                                    

ประเดิมเรียก “ปูติน” เปนอาชญากรสงคราม 

สํานักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่                                                  

17 มีนาคม 2565 อางคํากลาวของเจาหนา 

ที่ทองถิ่นของยูเครนในเมืองมาริอูโปล 

พระราม 4 • ขึ้นแน�! “กกพ.” เคาะปรับขึ้น

คาเอฟทีงวด พ.ค.-ส.ค.65 ที่ 23.38 สตางค/

หน�วย สงผลเรียกเก็บกับประชาชน 4 บาท/

หน�วย สูงสุดเปนประวัติการณ เหตุรับผล  

กระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน ดันราคาพลัง 

งานพุง แจงแผนบริหารยื้อแบบสุดทาง โยน 

กฟผ. แบกรับตนทุน 3.89 หม� นลานบาท 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย เลขา   

ธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษกฯ เปดเผยวา 

ที่ประชุม กกพ. เม� อวันที่ 16 มี.ค.2565 มี

มติปรับเพ่ิมคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) 

สําหรับการเรียกเก็บคาไฟฟาในรอบเดือน 

พ.ค.-ส.ค.2565 ท่ีอัตรา 24.77 สตางคตอหน�วย 

ปทุมธานี • ผาศพ “แตงโมรอบ 2” คลี่ 

คลายขอสงสัย 11 จุด “หมอพรทิพย” เผย 

พบลูกตา 2 ขางเทากัน ฟนอยูครบ ที่หายไป

เปนที่ครอบฟน สวนกะโหลกศีรษะไมมีแผล 

ไมมีรอยช้ํา คาดสรุปผลใน 2 สัปดาห 

เม� อเวลา 17.30 น. วันที่ 17 มีนา                                  

คม 2565 ท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตร รพ.ธรรม 

ศาสตรเฉลิมพระเกียรติ วาที่ ร.ต.ธนกฤต 

จิตรอารียรัตน เลขานุการ รมว.ยุติธรรม,  

พญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท สมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) 
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2 ในประเทศ

เลือกตั้งใหม...กันตอนไหนดี???
วาจะสิ้นสุด ยุติ ความเปนรัฐบาล...หรือความ

เปนนายกรัฐมนตรี ของทานนายกฯ บิ๊กตู ตาม

กําหนดการโดยปกติ คงตองชักสะพานแหงน

ถอรอคอยไปถึงราวๆ เดือนมีนาคมปหนา หรือ

ปพุทธศักราช 2566 คริสตศักราช 2023 โน�นเลย โดยจะ

ถือวานาน-ไมนาน ชา-ไมชา คงไมตางอะไรไปจากความสั้น-

ความยาว ของ ทอนไม ในมือหลวงพอ ชา สุภัทโท นั่นแลคือ

สุดทาย...มันคงขึ้นอยูกับ ความรูสึกของโยม นั่นเอง...

หรือถาลองลัดกําหนดการใหเร็วๆ ขึ้นมาอีกซักเล็กๆ 

นอยๆ...ดวยการ ยุบสภาฯ หลังการประชุมเอเปก อยางที่ บิ๊ก

ปอม ณ กระยองกระแยง ทานวาไว หรือหลังจากวันที่ 1-3 

ธันวาคม พุทธศักราช 2565 ไดผานพนไปแลว มันก็เหลือ

อีกแคประมาณ 3 เดือน ไมถึง 4 เดือนเทานั้นเอง ทุกสิ่งทุก

อยางยอมตองเปนไปตามกําหนดการอยูแลวแน�ๆ แลวจะ ยุบ

ทําซาก หรือยุบเพ� อหาพระแสงดามสั้น ดามยาว กันอีกตอ

ไปทําไมมี อยางที่ทานรัฐมนตรี สมศักดิ์ ณ เรียงหิน ทาน

ไดเปรยๆ เอาไวสูทนอยู ทูซี้อยู ตอไปอีกแคไมกี่วัน-กี่เดือน

เทานั้น ก็จะไดช� อวาเปนรัฐบาลที่สามารถ อยูครบเทอม อัน

เปนอะไรที่สงางามและสงางอม มิใชนอย แถมยังไดมีโอกาส 

ล็อก บรรดา ส.ส.ที่กําลังยายคาย ยายฝาย ชนิดอุตลุด ชุลมุน 

ในทุกวันนี้ ไมใหไหลไป-ไหลมา ไดสะดวก คลองคอ จนเกิน

ไป...

ซึ่งอะไรตอมิอะไรเหลานี้...มันก็คง ขึ้นอยูกับโยม อีก

เชนกันนั่นแหละ คือมันมีเสีย-มีได มีสั้น-มียาว มีเร็ว-มีชา 

ตามแตวาจะมองจากมุมมอง หรือจากความรูสึก ของใครกัน

แน�??? เชน ถามองจากมุมมอง จากความรูสึกของ ฝายแคน-

ฝายคาน ก็คงประมาณ...อะไรจะยาวฉิบหาย ยืดเยื้อฉิบหาย 

ไปไดถึงปานนั้น!!! แตถามองจากความรูสึกของรัฐบาล ของตัว 

บิ๊กตู เอง หรือบรรดา ติ่งบิ๊กตู ทั้งหลายก็ตามแต มันอาจแค...

เดี๋ยวเดียว กระจิ๊ดเดียว ยังแทบไมรูสึกหายมันซซซ หายเสี้ยน

ใดๆ เอาเลยแมแตนอย สวนอะไรจะผิด-จะถูก จะเหมาะ-ไม

เหมาะ ควร-ไมควร...ก็คงพูดลําบาก!!! เพราะบรรดาโยมๆ ทั้ง

หลายที่ยังคงสนุกสนานอยูกับการกัดกัน ไลงับ ไลบี้ ซึ่งกัน

และกัน ยอมตองไมไดคิดเหมือนกัน รูสึกไปในแนวเดียวกัน

อยูแลวแน�ๆ

ดวยเหตุนี้นี่เอง...มันเลยออกจะหาเสนแบง เสนมาตรฐาน 

คอนขางลําบากอยูพอสมควรเหมือนกัน แมจะนําเอาสิ่งที่แตละ

ฝาย หรือทุกๆ ฝายนั่นแหละ มักนิยมหยิบมาใชเปนเหตุผล ขอ

อาง นั่นคือสิ่งที่เรียกวา ประชาชน แตก็ยังหนีไมพนที่จะตองไป

แยกแยะรายละเอียด กันอีกตางหาก วาเปนประชาชนฝายไหน

กันแน�??? ฝายมันหรือฝายเรา??? ซึ่งตางก็มีจํานวนมิใชนอย

ไปดวยกันทั้งสิ้น ยิ่งถาดันไปยึดมั่นกับความเปนฝายมัน-ฝายเรา 

ฝายมึง-ฝายกู มากมายจนเกินไป ก็ยิ่งกอใหเกิดการตีกัน กัดกัน 

ระหวางผูที่เปน ประชาชน ดวยกัน จนนําไปสู ทศวรรษแหง

ความมืดมน ที่ครอบงําสังคมและประเทศมานับเปนทศวรรษๆ 

จนแมกระทั่งตราบเทาทุกวันนี้...

ดังนั้น...สิ่งที่อาจตองนํามาใชเปนเสนแบง เสนมาตรฐาน 

มันอาจอยูเหนือไปกวาสิ่งที่เรียกวา ประชาชน เอาเลยก็ไมแน�!!! 

หรืออาจตองนําเอาสิ่งที่เรียกวา ธรรมะ นั่นแหละ มาใชเปนเสน

วัด เสนแบง กันแทนที่ เพราะดวย ธรรมะ นี่เอง ที่พอจะชวย

ใหทุกสิ่งทุกอยาง สามารถดําเนินไปตาม ครรลอง-คลองธรรม 

ไดดีซะยิ่งกวาสิ่งที่เรียกวา ประชาชน ซะอีก ไมงั้น...ถาตองเจอ

กับประชาชน อยางประเภท ปาเปา ผูเคยถูกจัดใหเปน วีรสตรี 

ของบรรดาพวกเสื้อแดง พวกสามนิ้ว-สามกีบทั้งหลาย อันเน� อง

มาจากวีรกรรมแหงการ แกผา โอกาสที่ทุกสิ่งทุกอยางจะดําเนิน

ไปตามครรลอง-คลองธรรม น�าจะยากซซซเอามากๆ เพราะแค

จะหาเสนแบง เสนมาตรฐาน วาระหวางคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ กับ

คุณนอง ธนาธร โรแบสปแอร ใครดีกวา-ชั่วกวา ก็แทบวัดตัดสิน

ไมไดเอาเลย ดวยเหตุเพราะ ปาเปา หวิดจะไปแกผาตอตานคุณ

นอง ธนาธร ทั้งๆ ที่เคยถูกยกยองใหเปนวีรสตรี โดยทานอาจารย 

ก
ชาญวิทย ผูยืนหยัดเคียงขาง เคียงบา-เคียงไหล กับพวกสาม

นิ้ว-สามกีบมาโดยตลอด...

คือพูดงายๆ วา...ถาหาก ประชาชน ดันไมเปน ธรรม 

ซะอยางแลว ไมวาประชาธิปไตย-ไมประชาธิปไตย แบบไหน 

อยางไรหรือไม เพียงใด ก็แลวแต ยอมมีแตตาย...กับ...ตาย 

ฉิบหาย...กับ...ฉิบหาย ลูกเดียวเทานั้นเอง!!! ดวยเหตุนี้สิ่งที่

อยูเหนือไปกวาบรรดาปวงชน หรือ ประชาชน ทั้งหลาย อัน

เปนสิ่งที่ ไมเพียงแตจะชวยใหเกิดความถูกตอง ความเหมาะ 

ความควร ยังเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดความสงบ-เรียบรอย ความ

สุข-สันติ ความมีสันติภาพ-สันติธรรม ภายในสังคมนั้นๆ ได

อยางเปนจริง เปนจัง จึงเปนสิ่งที่มีคุณคา ราคา พอที่จะนํา

มาใชเปนเสนแบง เสนมาตรฐาน ไดอยางมีน้ําหนักมิใชนอย 

ไมใชเปนสิ่งที่เล� อนลอย หรือลอยไป-ลอยมา แตเพียงเทานั้น 

ไมเชนนั้น...อภิมหาพระอยาง ทานพุทธทาสภิกขุฯ ทานคงไม 

ฟนธง เอาไวขณะยังมีชีวิตอยู วา เผด็จการโดยธรรม เปนสิ่ง

ที่ พอรับได หรือไมไดถึงกับเลวรายไปซะทั้งหมด...

แตก็อยางวานั่นแหละ...ในเม� อโลกทั้งโลกตางตองเปน 

ประชาธิปไตย ไปดวยกันทั้งสิ้น การ อนุวัตไปตามโลก จึง

เปนสิ่งที่ยอมมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได เพียงแตวาภาย

ใตการ อยูยาวววว ประมาณ 7 ป-8 ป ของทานนายกฯ บิ๊ก

ตู ไมวาคิดจะยุบสภาฯ-ไมยุบสภาฯ กันตอนไหน เม� อไหร 

ก็ตามแต โอกาสที่จะตองเจอกับการ แลนดสไลด หรือ แอฟ

วะลานช ของฝายตรงขาม ไมวาครบเทอม-ไมครบเทอม ก็

ใชวาจะเปนไปไมไดเอาเลย เน� องจากมุมมองและความรูสึก

ของบรรดาโยมๆ ทั้งหลาย นับวันจะอวกแตก อวกแตน ราก

แตก รากแตน ยิ่งขึ้นไปเร� อยๆ ดังนั้น...อะไรที่เหมาะ ที่ควร 

มันคงตองอาศัยมาตรฐานแหง ธรรมะ นั่นแหละ เปนตัววัด

ตัดสิน วาจะสั้นไป-ยาวไป นาน-ไมนาน ชา-ไมชา หรือไม? 

อยางไร???

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก David Starr Jordan... 

“Wisdom is knowing what to do next; virtue is doing 

it. - ความฉลาด...คือการรูวาจะตองทําอะไรตอไป สวนความ

ดี...ก็คือการกระทําสิ่งนั้น...”

















นายภูมิสรรค เสนีวงศ ณ อยุธยา 

สมาชิกพรรคประชาธิปตย

“การเขาออกจากพรรคของบุคคลตางๆ เปนเร� องปกติ

ธรรมดาทุกยุคสมัย เพราะอุดมการณไมไดเปนการบอกกลาว

จากการเรียกรองหรือคําพูด เเตเปนการพิสูจนใจเเละตัวตน

ของเเตละบุคคลอยางเปนที่ประจักษ”.

เอาใจชวยรัฐ 

ชนะคดีโฮปเวลล 

ดีโฮปเวลล ยังคงเปนเร� องสําคัญที่ตองติดตามความ

คืบหนาเปนระยะ โดยหลังศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่ง

เม� อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผานมา ใหศาลปกครองพิจารณา

คดีโฮปเวลลใหม ตามคํารองของกระทรวงคมนาคมและการ

รถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และตอมาเม� อวันที่ 14 มี.ค.ที่

ผานมา ศาลปกครองกลางมีคําสั่งงดการบังคับคดีตามคํา

พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามคําพิพากษาของศาล

ปกครองสูงสุดคดี โฮปเวลล ทําใหกระบวนการบังคับคดีที่เคย

ใหภาครัฐตองจายเงินใหกับบริษัท โฮปเวลล (ประเทศไทย) 

หรือคาโง โฮปเวลลพรอมดอกเบี้ย 7.5% ตอป รวม 25,711 

ลานบาท หยุดพักไวกอน จนกวาการพิจารณาคดี โฮปเวลล

ใหมจะไดขอยุติ

โดยกอนหนานี้ เม� อวันที่ 11 มี.ค.2565 นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปดเผยวา วันดังกลาวไดประชุมคณะ

ทํางานศึกษาขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพ� อดําเนินการแกไข

ปญหาและความเสียหายของรัฐที่มีอยูในปจจุบันและที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคต ในโครงการระบบการขนสงทางรถไฟยกระดับ

ในกรุงเทพมหานคร (คดีโฮปเวลล) พรอมดวย นายพีระพันธุ 

สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายชยธรรม พรหมศร 

ปลัดกระทรวงคมนาคม นายนิรุฒ มณีพันธุ ผูวาการรถไฟแหง

ประเทศไทย ผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานปลัด

กระทรวงคมนาคม การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) กรม

บัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ

คณะทํางานซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ เขารวมประชุม 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการพิจารณาถึงแนวทางการดําเนินงานภาย

หลังศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งที่ 81-83/2565 ฉบับลงวันที่ 

24 ก.พ.2565 กลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนใหรับคํา

ขอใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหมของกระทรวงคมนาคม

และ รฟท.ไวพิจารณา และใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณางด

การบังคับคดีที่บังคับใหกระทรวงคมนาคมและ รฟท. ชําระเงิน 

2 หม� นกวาลานบาท ใหแก บริษัท โฮปเวลล (ประเทศไทย) 

จํากัด ซึ่งเปนสัญญาณในทางที่ดีตอภาครัฐในการขอพิจารณา

คดีใหม อยางไรก็ตาม ในการประชุมมีการหารือถึงแผนปฏิบัติ

การ (Action Plan) ที่กระทรวงคมนาคมและ รฟท.ตองดําเนิน

การภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่กําหนดไว ในการ

ฟองคดีตอศาล รวม 15 ขั้นตอนตามที่กระทรวงคมนาคมได

จัดทํารายละเอียดไวขางตน ซึ่งความสําเร็จของการย� นขอ

พิจารณาคดีใหมในครั้งนี้มี นายพีระพันธุ สารีรัฐวิภาค เปน

หัวหนาทีมในการสืบคนพยานหลักฐานตางๆ และขอพิรุธ 

รวมถึงได้รับการสนับสนุนที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องผล

ประโยชนของภาครัฐจากกระทรวงคมนาคม และ รฟท. 

นายศักดิ์สยามกลาววา การประชุมครั้งนี้เปนนิมิต

หมายอันดีที่กระทรวงคมนาคมและ รฟท.ไดมีโอกาสตอสูคดี

จากพยานหลักฐานและขอพิรุธตางๆ และไดการสนับสนุนจาก

สํานักงานอัยการสูงสุดเปนอยางดีในการตอสูคดีไปดวยกัน 

โดยที่ประชุมพิจารณาแลวไดขอยุติวา กระทรวงคมนาคมและ 

รฟท.จะมีหนังสือถึงอัยการสูงสุด เพ� อขอความอนุเคราะหแตง

ตั้งพนักงานอัยการพิจารณาดําเนินการในคดีแทนกระทรวง

คมนาคมและ รฟท.โดยมีผูแทนกระทรวงคมนาคมและ รฟท. 

รวมถึงมีมติให นายพีระพันธุ สารีรัฐวิภาค เปนผูประสานงาน

คดีนี้ โดยคณะจะดําเนินการเร� องดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน

วันที่ 18 มี.ค.2565 ซึ่งพนักงานอัยการก็ไดรับทราบและยินดี

รับขอเสนอของกระทรวงคมนาคมและ รฟท.

การสูคดี โฮปเวลลตอจากนี้ประชาชนทุกคนตางเอาใจ

ชวยคณะทํางานของกระทรวงคมนาคม การรถไฟแหง

ประเทศไทย และฝายอัยการ เพ� อใหภาครัฐชนะคดีดังกลาว

เพ� อจะไดไมตองจายคาโง 25,000 กวาลานบาท ที่เปนเงิน

ภาษีประชาชนทั้งสิ้น. 

ค

ชันสูตรศพ ‘แตงโม’ รอบ 2

บทพิสูจนตนทางกระบวนการยุติธรรม

งเปนประเด็นรอนที่ยังตองตามกันอยางตอเน� องสําหรับ

การเสียชีวิตของ  แตงโม-ภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ 

ดาราสาวชื่อดัง ที่ประชาชนทั่วประเทศต่างตั้งตารอบท

สรุปในคดีดังกลาว โดยมีนักสืบโซเชียลเกิดขึ้นมากมาย 

ตีความไปหลายทิศทางถึงความเปนไปไดของการเสียชีวิตในคดีนี้ 

สําหรับการทําหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ตนทางกระบวนการ

ยุติธรรม สังคมกลับไมไววางใจในการสืบสวนสอบสวนวาจะทําใหเกิด

ความยุติธรรมตอผูเสียชีวิตหรือไม 

กระบวนการสําคัญในคดีการเสียชีวิตที่สําคัญที่สุดของคดีไม

พนการผาชันสูตรพลิกศพ ที่มักจะเปนบทสรุปสําคัญในทุกคดี สําหรับ

คดีของแตงโม ถายอนกลับในการตรวจชันสูตรครั้งแรกที่ สถาบันนิติ

เวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ เม� อวันที่ 14 มี.ค.2565 การแถลงผล

ชันสูตรรอบแรกอยางละเอียดดังนี้ 

1.ไมมีฟนหัก 2.ไมมีรองรอยการทํารายรางกาย 3.แผลขนาด 

ใหญตรงตนขา ที่มีขาววาเปนแผลลึกถึงกระดูกไมเปนความจริง 

4.การเน�าเป� อยบริเวณใบหนา เปนเร� องปกติของกระบวนการเน�าเป� อย

ของศพ 5.รอยเหมือนฟกช้ําตามตัว เปนภาพที่มีคนถายตอนเพิ่งกูราง

ขึ้นมา ซึ่งยังไมมีการทําความสะอาด ภายหลังการทําความสะอาด

แลว พบวาไมมีรอยฟกช้ํา สวนบาดแผลตนขาขวา ชันสูตรพบวาเกิด

ขึ้นกอนเสียชีวิต แตไมชี้วาบาดแผลเกิดกอนตกน้ํา หรือหลังตกน้ํา 

เปนตน 

อยางไรก็ตาม ทาง นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดาของ

แตงโม-นิดา พรอมทนายความ ไดขอทางกระทรวงยุติธรรมใหมีการ

ชันสูตรรอบ 2 โดย รางของแตงโมอยูที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร 

เฉลิมพระเกียรติ   โดยทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม 

ไดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจพิสูจน โดยเปนแพทยนิติเวช

จากหน�วยงานภายนอก 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 

รพ.จุฬาลงกรณ และ รพ.ธรรมศาสตร เฉลิมพระเกียรติ รวมกับผู

แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร 3 คน พรอมแพทยนิติเวชผูผาพิสูจน

ครั้งแรกจากสถาบันนิติเวช รพ.ตํารวจ เขารวมสังเกตการณ รวมทั้ง 

แพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ใน

ฐานะอดีต ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร

โดยไดตั้งคณะกรรมการการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร 

ประกอบดวย กรรมการ 11 คน มี ผูชวยศาสตราจารยวรวีร ไวยวุฒิ 

รองผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร เปนประธานกรรมการ 

นอกจากนี้ยังไดตั้งคณะกรรมการ จํานวน 15 คน ใหรวม

พิจารณากับแพทยนิติเวชจาก 3 โรงพยาบาลกอนที่จะมีการผา

ชันสูตรซ้ําในรอบที่ 2 ในวันที่ 22 มี.ค. โดยคณะกรรมการดังกลาว

จะมี นายวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน

กรรมการ และกรรมการประกอบดวย ผบ.ตร., อธิบดีกรมวิทยาศาสตร

การแพทย, เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, นายกแพทยสภา 

และ ผบช.พฐ. รวมทั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีก 8 คน

ลาสุด วาที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารียรัตน เลขานุการ รมว.

ยุติธรรม พญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท พรอมทีมของสถาบัน                                                                                    

นิติวิทยาศาสตร แถลงผลการผาชันสูตรเบื้องตนรอบ 2 โดย 

วาที่ ร.ต.ธนกฤตกลาววา วันนี้ทีมคณะกรรมการไดเริ่มตรวจตาม                                                                        

ที่แมของแตงโมอยากใหตรวจรอบ 2 ประกอบดวย 11 จุดคือ 

1.บริเวณศีรษะโดยรอบของผูตาย 2.บริเวณใบหนาของผูตาย 

3.บริเวณลําคอที่ผูตายสวมใสสรอย 4.บริเวณหนาอกใตลําคอ 

5.บริเวณบาดแผลที่ขา 6.บริเวณบาดแผลบริเวณน�องและขอพับทั้ง 

2 ขาง 7.บริเวณเล็บมือทั้ง 2 ขางของผูตาย 8.บริเวณแผนหลังของผู 

ตาย 9.บริเวณหลอดลมของผูตาย 10.บริเวณอวัยวะเพศของผูตาย 

และ 11.เสื้อผาที่ผูตายสวมใสในวันเสียชีวิต

วาที่ ร.ต.ธนกฤตระบุวา เจาหนาที่วางไทม ไลน บางประเด็น

คงตองใชเวลา เพราะตองนําสิ่งที่ผาวันนี้เขาหองแล็บและรอแพทย

แตละทานสรุปผลดําเนินการ จากนั้นเปนเร� องของกรอบการทํางาน 

โดย ผอ.นิติวิทยาศาสตร (พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล) จะแจงผล ซึ่ง

ใน 2 สัปดาหจะไดคําตอบทั้งหมด 

ขณะที่ พญ.คุณหญิงพรทิพย กลาววา จากการดูและสังเกต 

การณพบวา ลูกตาปกติเทากัน ไมมีบาดแผล แตอาจเปนการ

เปลี่ยนแปลงหลังเสียชีวิต โดยศพไปคางที่ โรงพัก กอนสงไปนิติเวช 

เม� อดูภาพและการผาศพ สรุปวาฟนอยูครบ อาจมีหายไป เปนเร� อง

การครอบฟน สวนกะโหลกศีรษะไมแตกและไมมีแผล ไมมีรอยช้ํา โดย

สถาบันนิติเวชตรวจอยางละเอียด สวนเร� องรัดคอนั้น ตาไมมีเลือด

ออก ประเด็นแผลท่ีขาน้ัน จากการรวมกันดู ทําใหเห็นบาดแผลเปน

ลักษณะเฉพาะ ตองใหตํารวจคุยกับหมอ เพราะแผลมีลักษณะเฉพาะที่

น�าจะหาไดวาเกิดจากอะไร ซึ่งไมใชแผลใหญ เพ� อสรุปวาโดนอะไรมา

การรับไมตอของสถาบันนิติวิทยาศาสตร เพ� อชันสูตรศพรอบ 

2 ในครั้งนี้ ถือเปนการถวงดุลอํานาจของตํารวจที่สังคมตั้งขอสงสัย

ถึงการทํางานโดยสุจริตหรือไม เพราะกอนหนานี้มีขอสงสัยวามีคํา

สั่งลึกลับให ไทด-เอกพันธ บรรลือฤทธิ์ นํารางของแตงโมที่กําลังอยู

ระหวางเดินทางไป รพ.ธรรมศาสตรฯ เพ� อใหแพทยนิติเวชตรวจตาม

ปกติ ใหนํากลับไปสงที่ รพ.ตํารวจ

หลังจากนี้ถาชันสูตรในรอบที่ 2 เสร็จสิ้น ตองสงขอมูลไปฝง

ตํารวจ ซึ่งกระบวนการของตํารวจหลังจากนี้ สังคมจะจับตามองอยาง

พิเศษ เพราะมีความไมไววางใจใหการทําหนาที่ของตํารวจมาเปนทุน

เดิมอยูแลว 

ดั งนั้นจึ ง เปนโอกาสดีที่ หน�วยงานสันติราษฎร -ตนทาง

กระบวนการยุติธรรม จะพิสูจนการทําหนาที่กอบกูช� อเสียงของตัวเอง 

ใหกลับมาน�าเช� อถืออีกครั้ง แตถาปลอยใหมือที่มองไมเห็น อํานาจ

อิทธิพลเขามาครอบงํา ก็จะทําใหตนทางกระบวนการยุติธรรมเส� อม

ถอยลงไปอีก 

ที่สําคัญหากไมสามารถตอบขอกังขาตางๆ ใหสังคมเกิดการ

ยอมรับและไววางใจ ก็ยิ่งจะทําใหเกิดความคับแคนใจของประชาชน 

เกิดแรงกระเพื่อมสะเทือนถึงรัฐบาล โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่สัญญาวาจะปฏิรูป

ตํารวจ แตก็ยังไมมีความคืบหนาแตอยางใด.

ยั
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3บทความ-ในประเทศ

ป็นมือดีจากพรรครวมพลังประชาชาติไทยอีกคน 

สำ�หรับ “ดร.ดร๊าฟ” ดวงฤทธิ์ เบ็ญจ�ธิกุล ชัยรุ่งเรือง 

เลข�นุก�รรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� 

วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ของ “เอนก เหล่�

ธรรมทัศน์” 

มีหล�ยคนสะกิดให้ดู ดร.คนดังร�ยนี้ให้ดี เส้นท�งก�ร

เมืองในอน�คตจะเฉิดฉ�ย 

หลังตลอดระยะเวล�ที่ผ่�น

ม�เป็นมือไม้ให้เสน�บดีม� 2 

กระทรวง ทะลวงผลง�นเข้�

เป้�ผู้บริห�ร

ก่อนหน้�นี้เคยเป็นผู้

ช่วยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

แรงง�น มีผลง�นระดับ

ม�สเตอร์พีซ โดยเฉพ�ะ

ก�รอยู่ เบื้องหลังผลักดัน

ม�ตรก�รเยียวย�ผู้ประกัน

ตนที่ ได้รับผลกระทบจ�ก

โควิด-19 ตั้งแต่ก�รระบ�ด

ระลอกแรก จนจ่�ยเงินชดเชยที่ 62% ได้สำ�เร็จ

พอม�อยู่กับ “เอนก” ที่ อว. ดร.ทรงดีร�ยนี้ยังโดดเด่น

ไม่หยุด แตกฉ�นง�นก�รศึกษ� ในฐ�นะที่เป็นนักบริห�รก�ร

ศึกษ�ตัวยง ปั๊มผลง�น 12 เดือน 12 ของดี อว. ไม่ว่�จะ

เป็นก�รจ้�งง�นนักศึกษ�และร�กหญ้�ลงสู่ชุมชน ก�รดึง

นักศึกษ�เข้�แคมป์คอยเป็นกระบอกเสียงช่วยช�ติ

พูดก็พูด ก�รม�อยู่แวดวงก�รศึกษ� “ดร.ดร๊�ฟ” 

เหมือนเสือติดปีก เพร�ะเจนจบด้�นนี้ ที่สำ�คัญมีคว�มเข้�ใจ 

เข้�ถึงตัวนักศึกษ�ด้วยว่�ต้องก�รอะไร 

นอกจ�กเป็นเลข�นุก�รรัฐมนตรี “ดร.ดร๊�ฟ” ยังสวม

หมวกโทรโข่งกระทรวง อว.อีกใบ คอยชี้แจง ประช�สัมพันธ์

แบบเชิงรุก ทุ่นง�นผู้บริห�รไปได้เยอะ

คุณสมบัติหน�เตอะจนเตะต�ผู้หลักผู้ใหญ่ ช่วงที่ผ่�น

ม�เลยมีข่�วหน�หู มีแต่คนอย�กจะได้ไปเป็นขุนพลสู้ศึก

เลือกตั้งครั้งหน้�

มีคนบอกให้จับต�ไปที่ “พรรครวมไทยสร้�งช�ติ” ที่

มี “เสี่ยตุ๋ย” พีระพันธุ์ ส�ลีรัฐวิภ�ค ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี 

เป็นหัวเรือใหญ่ให้ดี ไม่แน่อ�จได้มือดีไปร่วมทีม ช่วย “ลุงตู่” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� อีกคน

ไม่กี่วันคงได้เห็นว่� “ดร.ดร๊�ฟ” จะปักหลักอยู่กับ

พรรครวมพลังประช�ช�ติไทยที่ตัวเองนั่งเป็นแม่บ้�นอยู่ 

หรือตัดสินใจออกไปบริห�รธุรกิจ หรือจะเป็นอย�่งที่เข�ลือ

ว่� ถูกดึงไปร่วมดรีมทีม “ลุงตู่” แล้ว.     

ฌ.เฌอ

ฝีมือเตะตาผู้ ใหญ่

เ

พึ่งผู้ตรวจฯจี้สภาฟันสส.ไม่แสดงตน

ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล 

ชัยรุ่งเรือง

นกรณีที่ผู้กระทำาความผิดทางพินัยเป็นบุคคลธรรมดา 

และกระทำ�คว�มผิดท�งพินัยเพร�ะเหตุแห่งคว�มย�กจน

ข้นแค้น หรือเพร�ะคว�มจำ�เป็นอย่�งแสนส�หัสในก�ร

ดำ�รงชีวิต ผู้นั้นอ�จยื่นคำ�ร้องเพื่อให้กำ�หนดค่�ปรับเป็นพินัยต่ำ�

กว่�ที่กฎหม�ยบัญญัติไว้ หรือขอทำ�ง�นบริก�รสังคมหรือทำ�ง�น

ส�ธ�รณประโยชน์แทนค่�ปรับเป็นพินัยได้…”

ก�รพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.ว่�ด้วยก�รปรับเป็นพินัย พ.ศ. … 

สัปด�ห์นี้เดินหน้�ไปถึงม�ตร� 10 ที่ยกม�ข้�งต้น โดยม�ถกกัน

ในประเด็นถ้อยคำ�

“ย�กจนข้นแค้น”

เพร�ะเท่�ที่ทร�บ ไม่เคยมีคำ�นี้ม�ก่อนในกฎหม�ยอื่น

เกิดคำ�ถ�มขึ้นม�ในห้องประชุมว่�คว�มหม�ยในท�ง

กฎหม�ยคืออะไร ต่�งจ�ก “ย�กจน” เฉยๆ อย่�งไร มีตัวชี้วัด

หรือไม่อย่�งไร หรือเป็นเพียงสร้อยคำ�ที่มุ่งแสดงว่�ย�กจนม�ก

เป็นพิเศษ

จะไม่เกิดข้อถกเถียงขึ้นม�ในอน�คตหรือ

กรรม�ธิก�รท่�นหนึ่งอภิปร�ยว่� ในประเทศไทย เกณฑ์ที่

ถือว่�เป็นคว�มย�กจนนั้นได้รับก�รกำ�หนดโดยสภ�พัฒน์ 

สภ�พัฒน์กำ�หนด “เส้นคว�มย�กจน” ที่ส�ม�รถชี้วัด

ได้ โดยล่�สุดอยู่ที่ 2,763 บ�ทต่อคนต่อเดือน หรือประม�ณ 90 

บ�ทต่อคนต่อวัน ถ้�มีร�ยได้ต่ำ�กว่�นี้ถือว่� “ย�กจน” ซึ่งในบ�ง

ครั้งเห็นมีก�รแบ่งระดับคว�มรุนแรงของคว�มย�กจนเป็น “จน

ม�ก”, “จนน้อย” และ “เกือบจน” อีกต่�งห�ก โดยใช้ร�ยได้คิด

เป็น % ต่อเส้นคว�มย�กจนเป็นเกณฑ์ชี้วัด

ที่ประชุมพิจ�รณ�ถึงถ้อยคำ�ใกล้เคียงกันนี้ที่มีใช้ใน

กฎหม�ยอื่น พบว่�ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 335 วรรค

ท้�ยมีใช้อยู่คำ�หนึ่งที่เป็นเหตุบรรเท�โทษจ�กก�รลักทรัพย์

“ถ้�ก�รกระทำ�คว�มผิดดังกล่�วในม�ตร�นี้เป็นก�รกระทำ�

โดยคว�มจำ�ใจหรือคว�มย�กจนเหลือทนท�น และทรัพย์นั้นมี

ร�ค�เล็กน้อย ศ�ลจะลงโทษผู้กระทำ�คว�มผิดดังที่บัญญัติไว้ใน

ม�ตร� 334 ก็ได้”

ครับ ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ใช้คำ�นี้

“ย�กจนเหลือทนท�น”

ทีนี้ เกิดข้ออภิปร�ยในที่ประชุมขึ้นม�ม�กเลยละ เพร�ะ

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เป็นหนึ่งในกฎหม�ยเส�หลักของระบบ

กฎหม�ยไทย บังคับใช้ม�น�น น่�จะมีตัวอย่�งอธิบ�ยได้ชัดเจน

อยู่บ้�งในตำ�ร�กฎหม�ยหรือในคำ�พิพ�กษ�ฎีก�

ท่�นอ�จ�รย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธ�นกรรม�ธิก�ร 

เล่�ให้ที่ประชุมฟังว่� เมื่อหล�ยสิบปีก่อนในอดีตเคยสัมภ�ษณ์

ท่�นพระย�อรรถก�รีย์นิพนธ์ อดีตรัฐมนตรีหล�ยกระทรวงและ

กฤษฎีก�ไปค้นคว้�ตำ�ร�และคำ�พิพ�กษ�ฎีก�ม�ดูกัน

แล้วท่�นผู้รู้และท่�นผู้อ่�นทั่วไปที่อ่�นโพสต์นี้ของผมล่ะ

ครับ

ระหว่�ง “ย�กจนข้นแค้น” กับ “ย�กจนเหลือทนท�น”

แตกต่�งกันอย่�งไรหรือไม่?

ใช้คำ�ไหนดีในกฎหม�ยว่�ด้วยก�รปรับเป็นพินัย?

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก Kamnoon Sidhisamarn

อดีตอธิบดีกรมอัยก�ร ท่�นเล่�ว่� สมัยเป็นอัยก�รเคยทำ�คดีหนึ่ง

เป็นคนง�นย�กจนช�วจีนพักอ�ศัยอยู่ในเพิงข้�งถนน กระทำ�

คว�มผิดลักทรัพย์เสื้อกันหน�วในช่วงเวล�ฤดูหน�ว ส�รภ�พว่�

ทำ�ไปเพร�ะสุดจะทนท�นกับคว�มหน�วในขณะนั้นได้ ท่�นเจ้�

คุณอรรถก�รีย์ฯ จึงสั่งฟ้องโดยขอให้ศ�ลลงโทษสถ�นเบ�และ

รอลงอ�ญ� ผิดวิสัยอัยก�รทั่วไปที่มักขอให้ศ�ลลงโทษบทหนักไว้

ก่อน ก�รสั่งฟ้องเช่นนี้ทำ�ให้ท่�นเจ้�คุณถูกเจ้�น�ยของท่�นคือ 

พระย�อรรถก�รประสิทธิ์ อธิบดีกรมอัยก�รสมัยนั้น เรียกเข้�

พบเพื่อถ�มว่�ทำ�ไมเขียนฟ้องอย่�งนี้ ท่�นเจ้�คุณอรรถก�รีย์ฯ ก็

อธิบ�ยแนวคิดของท่�นให้เจ้�น�ยฟัง

ปีนั้น ท่�นเจ้�คุณอรรถก�รีย์นิพนธ์ได้คว�มดีคว�มชอบขึ้น

เงินเดือน 2 ขั้น

ถ้�เหตุบรรเท�โทษในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ใช้คำ�ว่� 

“ย�กจนเหลือทนท�น” ร่�งกฎหม�ยปรับเป็นพินัยที่มุ่งเปลี่ยน

โทษปรับท�งอ�ญ�เป็นโทษปรับท�งพินัย ควรปรับแก้ม�ใช้คำ�

เดียวกัน แทนที่จะใช้คำ�ใหม่ “ย�กจนข้นแค้น” หรือไม่

ตกลงรอก�รพิจ�รณ� หรือ “แขวน” ประเด็นนี้ ไว้ก่อน ให้

“ใ

ส.ส.ไปเทียบกับนักเรียน หรือ

พนักง�นเงินเดือนไม่ถูก เพร�ะ 

ส.ส.มีเอกสิทธิ์ว่�เร�จะทำ�ง�น

อย่�งไรก็ได้ ซึ่งเร�รู้สึกว่�โลก

ให้สิทธิคนเท่�เทียมกัน แต่

เอกสิทธิ์ ส.ส.ที่ลอยเหนือสิทธิ

คนทั่วไป แม้ในเรื่องก�รทำ�ง�น 

ผมว่�อย่�งน้อยก็ควรมีก�ร

เกล�เพื่อให้มีประสิทธิภ�พ ผม

ไม่ได้บอกว่�จะไปละเมิดสิทธิ

ของสภ�ของ ส.ส.ที่มีอยู่เดิม 

แต่อย�กให้ผลง�นสภ�ที่ดีสุด” 

น�ยพงศ์พลระบุ

วันเดียวกัน คุณหญิง

สุด�รัตน์ เกยุร�พันธุ์ ประธ�น

พรรคไทยสร้�งไทย กล่�ว

ระหว่�งประชุมผู้สมัครเลือกตั้ง

ภ�ค กทม. เตรียมคว�มพร้อม

เข้�สู่โหมดเลือกตั้งผู้ว่�ร�ชก�ร

กรุงเทพมห�นคร และสม�ชิก

สภ�กรุงเทพมห�นคร (ส.ก.) ว่� 

พรรคมีคว�มมั่นใจอย่�งเต็มที่ 

โดยจะส่งผู้สมัคร ส.ก.ครบทั้ง 

50 เขต นโยบ�ยที่จะใช้ในก�ร

ห�เสียงนั้นจะมีนโยบ�ยจ�ก

ส่วนกล�ง รวมถึงนโยบ�ยใน

ระดับเขตที่ผู้สมัครของพรรค

ไทยสร้�งไทยได้ทำ�ง�นอย่�ง

หนัก ฟังทุกเสียง ฟังทุกคว�ม

ต้องก�ร ก่อนกลั่นกรองออกม�

เป็นนโยบ�ยในระดับพื้นที่ 

น�ยวรนัยน์ ว�ณิชกะ 

หัวหน้�พรรครวมไทยยูไนเต็ด 

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวผ่�นเพจ 

Voranai Vanijaka-วรนัยน์ 

ว�ณิชกะ เรื่อง สน�มแรกของ

รวมไทยยูไนเต็ด คือ เลือกตั้ง

สม�ชิกสภ�กรุงเทพฯ โดยระบุ

ว่� ภ�ยในเดือนนี้ รวมไทย

ยูไนเต็ดจะเปิดตัวแคนดิเดต 

ส.ก. นี่คือสน�มแข่งขันแรก

ของพรรคเร� เร�จะไม่แข่งขัน

กันว่�ใครจะฆ่�ยุงได้กี่ล้�นตัว 

หรือถือซองไปเป็นวีไอพีของอี

เวนต์กี่ง�น แต่ ส.ก.ของเร�

จะทำ�หน้�ที่นิติบัญญัติและ

บริห�ร ผลักดันนโยบ�ยพรรค

ในสภ�.

ประชาสังคมโดดป้อง

ลิซ่าถ่ายโฆษณาเหล้าได้
ทำาเนียบฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข 

กล่�วถึงกรณีสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุม

โรค กระทรวงส�ธ�รณสุข ตรวจ

สอบข้อเท็จจริงประเด็นเฟซบุ๊ก 

BLACKPINK Thailand โพสต์

ภ�พศิลปิน ลิซ่� Blackpink 

หรือลลิษ� มโนบ�ล ถ่�ยคู่กับ

ขวดวิสก้ีย่ีห้อดัง ซ่ึงเป็นภ�พ

จ�กก�รเป็นแบรนด์แอมบ�ส                             

เดอร์ให้แก่แบรนด์ดัง เนื่องจ�ก

ในประเทศไทยมีม�ตรก�ร

ควบคุมก�รโฆษณ�เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ต�มม�ตร� 32 

แห่งพระร�ชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551 ว่� ตนเองยังไม่ทร�บร�ย

ละเอียด เป็นเรื่องของระเบียบ 

กฎกระทรวงท่ีต้องดำ�เนินก�รไป

ต�มกฎหม�ย

ด้�นน�ยคำ�รณ ชูเดช� ผู้

ประส�นง�นเครือข่�ยเฝ้�ระวัง

ธุรกิจสุร� ได้โพสต์ข้อคว�มผ่�น

เฟซบุ๊กส่วนตัว Kumron Chude-

cha ระบุว่� น้องลิซ่�โพสต์เหล้�

ผิด กม.หรือไม่ ข้อกฎหม�ย คว�ม

ผิดม�ตร� 32 พ.ร.บ.ควบคุม

แอลกอฮอล์ (วรรค 1 ตอนท่ี 

1) ห้�มทุกคนทำ�ก�รโฆษณ� 

(ทำ�ให้เห็น ได้ยิน รู้ ทร�บ) และ 

+เจตน�พิเศษ มุ่งหวังประโยชน์

ท�งก�รค้� (วรรค 1 ตอน 2) 

ห้�มแสดงชื่อ เครื่องหม�ย อัน

เป็นก�รอวดอ้�งสรรพคุณ หรือ

ชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม

ข้อยกเว้นกฎหม�ยประ 

ก�รแรก ให้ผู้ผลิตทุกประเภท

ทำ�ก�รสื่อส�รได้ ประเด็นก�ร

ให้ข้อมูลข่�วส�ร และคว�มรู้

เชิงสร้�งสรรค์สังคม โดยไม่โชว์

สินค้�หรือบรรจุภัณฑ์ แต่โชว์

โลโก้เครื่องดื่มและโล้โก้บริษัท

ได้ ส่วนข้อยกเว้นกฎหม�ย 

ประก�รท่ีสอง มิให้ใช้บังคับกับ

ก�รโฆษณ�ท่ีมีต้นกำ�เนิดนอก

ร�ชอ�ณ�จักร

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงคือน้อง

ลิซ่�รับเป็นทูตท�งสินค้�และ

โพสต์สื่อส�รโฆษณ�ก�รตล�ด

ผลิตภัณฑ์ในต่�งประเทศ จึง

เข้�องค์ประกอบข้อยกเว้น

กฎหม�ยม�ตร� 32 วรรค 3 

ที่ส�ม�รถกระทำ�ได้ เพร�ะอยู่

นอกเขตร�ชอ�ณ�จักรไทย แต่

ถ้�มีใคร (ผู้ ใด) นำ�สื่อส�รดัง

กล่�วม�สื่อส�รในประเทศ หรือ

โพสต์ หรือแชร์ในประเทศ ก็จะ

มีคว�มผิดต�มม�ตร� 32 วรรค 

1 (ซึ่งจะพิจ�รณ�จ�กคว�ม

มุ่งหวังพิเศษว่�มุ่งประโยชน์

ท�งก�รค้�)

ผู้ประส�นง�นเครือข่�ย

เฝ้�ระวังธุรกิจสุร�ระบุอีกว่� 

ฉะน้ันกรณีน้ีน�ยทุนเหล้�เข�

มุ่งหวังท่ีจะให้เกิดก�รแชร์ ก�ร

โพสต์ภ�พดังกล่�วเพื่อให้เป็น 

กระแส ถ้�มีก�รกระทำ�โดยไม่มี

ก�รเซ็นเซอร์ก็อ�จเข้�ข่�ยผิด

กฎหม�ย ซ่ึงเป็นคว�มโหดร้�ย

ของธุรกิจน้ำ�เม� ท่ีอ�จทำ�ให้คน

ไม่รู้กฎหม�ยกล�ยเป็นเหยื่อถูก

ลงโทษแทนตัวเอง โดยเฉพ�ะ

บุคคลท่ีเป็นคนเน็ตไอดอลหรือ

คนดัง สำ�หรับคนท่ัวไปก็ยึด

หลัก รัก “ลิซ่� ไม่โพสต์ภ�พ

ขวดเหล้�” ซ่ึงกรณีแบบน้ี หล�ย

ปีก่อนด�ร�ไทยก็เคยทำ�และมี

คว�มผิดแล้ว.

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่

สำ�นักง�นผู้ตรวจก�รแผ่นดิน 

น�ยพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ 

ว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคกล้� 

พร้อมด้วยน�ยแสนย�กรณ์ 

สิงห์วีรธรรม โฆษกพรรค

กล้� ยื่นคำ�ร้องต่อผู้ตรวจก�ร

แผ่นดิน ขอให้พิจ�รณ�เสนอ

แนะต่อสภ�ผู้แทนร�ษฎร ขอ

ให้แก้ไขข้อบังคับก�รประชุม

สภ�ให้มี ก�ร เพิ่ ม โทษกับ 

ส.ส.ที่ม�ประชุม แต่ไม่แสดง

ตนจนเป็นเหตุที่ทำ�ให้เกิดสภ�

ล่ม 16 ครั้ง คว�มเสียห�ยรวม 

70 ล้�นบ�ท 

น�ยพงศ์พลกล่�วว่� 

ก่อนหน้�นี้ ได้ยื่นหนังสือถึง

ประธ�นสภ�ฯ และได้เข้�ชี้แจง

คณะกรรม�ธิก�รกิจก�รสภ�ฯ 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่�นม� โดย

นำ�ร�ยชื่อประช�ชนจำ�นวน 1 

หมื่นร�ยชื่อที่เห็นว่�ควรมีก�ร

แก้ไขข้อบังคับฯ ไปมอบให้ด้วย 

แต่เมื่อชี้แจงได้เพียงระยะหนึ่ง 

กรรม�ธิก�รฯ อ้�งว่�ข้อมูล

ประกอบก�รชี้แจงเชื่อถือไม่ได้ 

ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งปร�กฏ

ต่อสื่อมวลชนโดยทั่วไปอยู่แล้ว 

และเชิญตัวแทนพรรคกล้�ออก

จ�กที่ประชุม 

“รู้สึกผิดหวังและเห็น

ว่ �สิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ นสะท้อนถึ ง

คว�มไม่จริงจังในก�รรับฟัง

เสียงประช�ชนที่ต้องก�รห�

วิธีให้ก�รทำ�ง�นของสภ�มี

ประสิทธิภ�พม�กขึ้น พรรค

กล้�เห็นว่�ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน

มีอำ�น�จและหน้�ที่ ในก�รที่จะ

มีข้อเสนอแนะในก�รปรับปรุง

ก�รทำ�ง�นของหน่วยง�น จึง

ขอให้ผู้ตรวจฯ พิจ�รณ� และ

มีข้อเสนอแนะไปยังสภ� โดย

ให้มีก�รแก้ ไขข้อบังคับก�ร

ประชุม รวมทั้งมีข้อเสนอเกี่ยว

กับก�รให้สภ�รับฟังคว�มคิด

เห็นของประช�ชน” น�ยพงศ์

พลกล่�ว

ว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรค

กล้�ระบุว่� สำ�หรับข้อเสนอ

ที่ให้มีก�รแก้ไขข้อบังคับก�ร

ไทยโพสต์ • “พรรคกล้า” หันไปพึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ชงแก้ข้อ

บังคับประชุมสภา ฟัน ส.ส.นั่งประชุม แต่ไม่แสดงตน “เจ๊หน่อย” 

ประกาศส่ง ส.ก.ครบ 50 เขต

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขณะร่วมประทานอาหารค่ำากับ

พรรคการเมืองขนาดเล็ก ที่สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อช่วงค่ำาวันที่ 17 มี.ค.

ประชุมสภ�นั้นคือ ให้มีก�รเพิ่ม

โทษท�งวินัย ส.ส.ที่ม�ประชุม 

แต่ตั้งใจไม่แสดงตน 3 ข้อ 

ได้แก่ 1.โทษท�งแพ่ง หักเงิน

ในวันที่ ไม่แสดงตัวโดยคิดเป็น

อัตร�ร�ยวัน คิดคำ�นวณต�ม

ฐ�นเงินเดือน 2.โทษใบเหลือง 

ถ้�ข�ดก�รแสดงตนเกินร้อย

ละ 10 หรือข�ดเกิน 3-5 ครั้ง 

จะถูกจำ�กัดสิทธิในก�รโหวต

รับร่�งกฎหม�ย และอภิร�ย

ในก�รประชุม 2 ครั้ง และ 

3.โทษใบแดง ถ้�ข�ดก�รแสดง

ตนเกินร้อยละ 25 จะถูกจำ�กัด

สิทธิในก�รลงสมัคร ส.ส. และ

ดำ�รงตำ�แหน่งข้�ร�ชก�ร

ก�รเมืองในก�รเลือกตั้งครั้ง

หน้� โทษดังกล่�วเทียบเคียง

ม�จ�กม�ตรฐ�นวิช�ชีพต่�งๆ 

เช่น นักเรียน ถ้�ม�โรงเรียน

แล้วไม่เข้�ห้องเรียนโดนตัด

คะแนน หรือพนักง�นเงินเดือน 

ถ้�ข�ดง�นจะโดนตัดเงินเดือน

“พรรคดำ�เนินก�รเรื่องนี้

ด้วยคว�มหวังดี อย�กให้สภ�

กลับม�เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธ�

ของประช�ชน แต่ท�งกรรม�                                   

ธิก�รฯ กลับบอกว่�จะเอ� 

‘ยากจนข้นแค้น’

‘ยากจนเหลือทนทาน’
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net                                         

3 ป.โชวควงกันออกงานอีกรอบ! เกือบสะดุดไปเม� อตน

สัปดาห ชวงนี้ “พี่ปอม” ชิงตัดหนา “นองตู” หลาย

เร� อง วันจันทรเรียกหัวหนาพรรคเล็กในคาถาเขามูลนิธิ

อนุรักษปารอยตอฯ ไมพอ ยังประกาศไทมไลนยุบสภาเสร็จ

สรรพ เลาเอาวันรุงขึ้น “บิ๊กตู” สวน

กลับทันที เปนเร� องนายกฯ ตัดสิน

ใจเอง ค่ําวันพฤหัสฯ ที่ผานมา พี่

นองตระกูล ป. เลยไดมากินขาว

มองหนากันอีกครั้ง นัดดินเนอร

รอบ 2 ปลอบใจพรรคเล็กที่สโมสร

ราชพฤกษ บรรยากาศคึกคัก มา

กันพรอมเพรียง ชาติพัฒนา พลัง

ทองถิ่นไท รวมพลังประชาชาติไทย 

รักษผืนปาประเทศไทย ครูไทยเพ� อ

ประชาชน ไทรักธรรม พลังธรรม

ใหม ยกเวนเศรษฐกิจไทยของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา กับ

ประชาธิปไตยใหม ที่แนบแน�นกับ ร.อ.ธรรมนัส แถมนายสุร

ทิน พิจารณ หัวหนาพรรคยังพูดไมแครนายกฯ ดวยวา ไปแจก

ขาวประชาชนที่เลยไดประโยชนมากกวามารวมกินขาว จะวา

ไปพรรคเล็กที่พยศออกฤทธิ์ออกเดช ก็แคเบี้ยตัวหนึ่ง แตคน

วางหมากสิน�ากลัวมากกวา หนําซ้ําเปนคนกันเองซะดวย คิด

ตรรกะงายๆ ถา “พี่ปอม” เอยปากปราม ธรรมนัสมีหรือจะกลา

หือ หรี่ตาแบบนี้มีหรือ “นองตู” จะไมรู 

• บิ๊กตูนั่งเกาอี้นายกฯ มากวา 7 ป ไหนเลยไมรูซึ้งเร� อง

การเมือง ในเม� อพี่รักมีพลังประชารัฐและพรรคเล็กในสังกัด 

เลือกตั้งครั้งหนาก็ตองแสวงหา ส.ส.ในมือตัวเองบาง ไมจําเปน

ตองนั่งเกาอี้หัวหนาพรรคเอง แคสงมือขวา มือซาย ไปคุมก็

บอกยี่หอไดแลว หลังจากหัวหมูทะลวงฟน “แรมโบ” นํารอง

เปดหัว “รวมไทยสรางชาติ” ลาสุดแววมาวา “พีระพันธุ สาลี

รัฐวิภาค” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คนขางกายที่ไวใจ เตรียม

ทิ้งตําแหน�งที่ปรึกษาหัวหนาพรรค

พลังประชารัฐ ไขกอกพนสมาชิก 

พปชร.ภายในสัปดาหนี้ ไปรับเกาอี้

ใหญขับเคล� อนพรรครวมไทยสราง

ชาติเต็มตัว มีแพลนวาจะประชุม

ใหญพรรคปลายเดือนนี้ เพ� อแกไข

ขอบังคับ โลโก และโครงสรางพรรค 

รวมถึงยายที่ทําการจากโคราช มา

อยูที่ซอยอารียสัมพันธ กทม. กอน

สงกรานตจะมีการเปดตัวบิ๊กเนมที่

จะเขามาอยูในพรรคดวย และที่น�า

จะทําใหบิ๊กตูอุนใจขึ้น มีกระแสมาวา “ลุงกํานัน” จะมาหนุน

อีกแรง สงสัญญาณผาน “เอกนัฏ พรอมพันธุ” ลูกเลี้ยง ที่

เพิ่งโบกมือลาประชาธิปตย เตรียมตัวเขาสังกัดพรรคนองใหม

นี้ นอกจากนี้ยังจะมีสมาชิกพรรคของรวมพลังประชาชาติไทย 

ทยอยตามมาอีก อยาง “ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุงเรือง” 

เลขาธิการพรรคและเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อาจจะไขกอก

เร็วๆ นี้ 

• “ตามนั้น” สั้นๆ แตไดใจความ “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง” ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ตอบชัดหลังมีขาวสัปดาห

หนาเตรียมลาออกลงชิงสนาม กทม. เจาตัวรับชวงนี้ขอเคลียร

งานที่คั่งคางกอน ซึ่งจะไดชิมลางเลือกตั้งเปนครั้งแรก หลังได

รับการแตงตั้งจาก คสช. อยูในตําแหน�งนี้มานานกวา 5 ป ถือ

เปนแคนดิเดตรายที่ 7 ที่รวมชิงชัยเกาอี้นี้ และเปนวาที่ผูสมัคร

อิสระรายที่ 4 แตจะอิสระจริงหรือไมตองดูกันอีกที เชนเดียว

กับแคนดิเดตคนแรก “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” จะวาไปก็แรงดี

ไมมีตก นับแตเปดตัวมากวา 2 ป 

นําโดงทุกโพลมาโดยตลอดจนถึง

ปจจุบัน นี่ก็น�าจะเปนเหตุผลที่เจา

ตัวสลัดยี่หอเพ� อไทย มาลงในนาม

อิสระ และพยายามปฏิเสธเสียง

แข็งมาตั้งแตตนวาไมเกี่ยวกับเพ� อ

ไทย ทามกลางความกังขาสถานะ

นอมินีเพ� อไทย คิดงายๆ พรรคใหญ

ที่มีฐานเสียง ส.ส. และ ส.ก.ในพื้นที่

เมืองหลวง กลับไมยอมสงคนลงทํา

ศึกสนามนี้ แมปลายป 64 ชัชชาติ

จะดึง ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผูวาฯ กทม. พรอมทีม “มดงาน” 

มาเสริมทัพ ใหดูมีความหลากหลาย เพ� อลบภาพดังกลาวก็ตาม 

ลาสุดคูแขงจับโปะจนได เจอใบปลิวหาเสียงวอน! ภาพชัชชาติ

หราคูกับวาที่ผูสมัคร ส.ก.พรรคเพ� อไทย ในหลายเขต ทั้งที่ผาน

มาเจาตัวเลี่ยงที่จะลงภาพทางโซเชียลหรือปายหาเสียงที่โยงถึง

พรรคเพ� อไทย นอกเหนือจากที่ไดยินชาวบานในชุมชนทั่วกรุง

บอกเปนเสียงเดียวกันวา เวลาอดีต ส.ก.ของเพ� อไทยลงพื้นที่ 

ไมมีกั๊กหาเสียงใหชวยเลือกชัชชาติเปนผูวาฯ กทม.ชัดแจว.

พีระพันธุ 

สาลีรัฐวิภาค

ไ

โยคีเปนคําในภาษาบาลี แปลวาผูมีความเพียร ผูบําเพ็ญ

ความเพียรทางจิต มีความหมายเหมือนคํา โยคาวจร หรือโย

คาพจร ที่ใชเรียกผูประพฤติธรรม เชน ผูปฏิบัติสมถกรรมฐาน 

หรือวิปสสนากรรมฐาน และหมายถึงนักพรตที่ภาษาสันสกฤต 

ใชวา โยศุน ตอมาเม� อราวพุทธศตวรรษที่สี่ ปตัญชลี ไดรจนา

โยคะสูตร ซึ่งกลาวถึงหลักโยคะ มีองคแปดที่เรียกวา ราชโยคะ 

ไวอยางมีระบบยิ่งขึ้น มีผูเล� อมใสนําไปปฏิบัติตามกันมาก จน

เกิดลัทธิโยคะขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง ถือปฏิบัติมาถึงปจจุบัน.

โยคี

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ 

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. เขาสูป

พุทธศักราช ๒๕๖๕.. เพียงเดือนที่สาม.. ญาติมิตรผูประพฤติ

ธรรมที่ใกลชิดไดอําลาจากอัตภาพนี้ ไปกันหลายราย.. ไมนับ

พระผูใหญ...

แมจะเขาใจกันดีวา.. เร� องเกิด แก เจ็บ 

ตาย เปนเร� องปกติของสัตว โลก...

แตก็ออกอาการสังเวช.. นิพพิทา.. เปน

ธรรมดา

ยิ่งมองกลับมาหาตนเอง ที่นับวันยิ่งมี

ความแปรปรวนมากขึ้นในกายภาพนี้.. ก็ยิ่ง

สังเวชใจ.. ในเม� อพิจารณาเห็นตามความเปน

จริง.. ในพระไตรลักษณ..

สมดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไววา..

“..ความแกและความตายนั้น เหมือน

ภูเขาศิลาลวนจดเมฆ กลิ้งมาจากทิศทั้ง ๔ 

และแลว ก็หมุนบดสัตวทั้งหลายใหแหลก

ละเอียดเปน จุณวิจุณ ไป ไมมีสัตวใดเลยที่

จะรอดพนจากการย่ํายีของภูเขาใหญ กลาว

คือ ความแกและความตายนั้น.. ถึงแมอยางนี้ 

สัตวทั้งหลายก็ยังประมาทมัวเมาเอาตัวเขาไป

ประกอบกรรมชั่วตางๆ...”

ความตาย.. แมจะปรากฏอยูทุกคืนวัน 

จากเหตุการณตางๆ นานา.. ที่แสดงใหเห็นวา.. 

ทุกยางกาวของสัตวทั้งหลายกําลังดําเนินไปสู.. 

ความตาย.. อยางมิอาจหลีกเลี่ยงได..

แตสัตวทั้งหลายก็ยังประมาท มัวเมา เบียดเบียน กอทุกขใหกัน

และกัน อยูอยางมิเบ� อหน�าย...

เหมือนหมู เปดไก วัวควาย ที่ถูกนํามารวมๆ กันไปสูที่ฆา แต

มันก็ยังจิกตี ทิ่มแทง ทําลายกันและกัน...

โดยหารูไมวาอีกไมกี่เวลาในขางหนาที่จะมาถึงนี้.. มฤตยูกําลัง

รอประหัตประหารคราชีวิตใหสิ้นไป.. อยางไมมีเย� อใยแหงความ

เมตตากรุณา...

สะทอนความเปนจริงใหเห็นบนโลกใบนี้ คือ ความไรปญญา

ของสัตว โลก.. ที่มากดวยอํานาจความราคะ ความกําหนัดยินดี.. ใน

วัตถุกาม.. รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่หลอกใหจิตใจของสัตวเหลานั้น

กลับไปติดกับตาขาย ที่ดักสัตวใหตกอยูภายใตอํานาจราคะ โทสะ 

โมหะ...

..และตราบที่ ราคะ โทสะ โมหะ ยังมีอํานาจเหนือจิตใจของ

สัตว โลก.. ความเส� อมสิ้น พิบัติ แปรปรวนเปนธรรมดา ก็ยอมกอเกิด

ขึ้นในทุกชีวิต.. ที่ยากจะหลีกหนีใหพนไปได จึงไดเห็น..

การใช อารมณ แกปญหา .. จากอารมณ

การใช โมหะ แกปญหา .. จากโมหะ

การใช อวิชชา แกปญหา .. จากอวิชชา..

ที่ไมเคยแกปญหาไดสําเร็จในทุกกาลสมัย จะมีแตการเพิ่มพูน

ปญหา ใหกอเกิดความเรารอนดวยเพลิงกิเลสและกองทุกขไมจบ.. ไม

สิ้น..

จึงไดเห็นวงจรการเวียนวายตายเกิด ที่เรียกวา วัฏสงสาร.. 

ดําเนินเร� อยไปอยางเปนปกติ... เพ� อตอบสนองความผิดปกติที่วิปริตไป

จากธรรมของสัตว โลก

ความเกิด ที่ไมรูจัก อิ่ม.. 

ความตาย ที่ไมรูจัก พอ...

ดังปรากฏการณปกติในโลกทุกสมัย โดยเฉพาะในปจจุบันที่มี

เหตุอันคราชีวิตของมหาชน.. มหาสัตวไปมากมาย ไมวาสงคราม การ

เขนฆาทําลายลางเผาพันธุมนุษยชาติดวยกัน เหตุเภทภัยจากดินฟา

อากาศ.. ตลอดจนถึงความวิปริตที่กอเกิดสมมติฐานโรครายนานัปการ 

ที่เกินปญญาสัตว โลก เชน วิกฤตการณไวรัสโควิด-๑๙...

แตไมวา.. สัตว โลกกําลังประสบภัยพิบัติรวมกันอยางไร.. ก็

ยังยากที่จะไดเห็นความรักสามัคคีในหมูสัตวที่กําลังเผชิญปญหา..

เดียวกัน.. อันผิดวิสัยธรรมชาติที่เปนปกติ...

มิหนําซ้ํา.. ยังกลับเพิ่มปญหา.. สรางความทุกข กอความ

เบียดเบียนใหกันและกันอยางไมหยุดหยอนผอนปรน.. นี้เปนสัจธรรม

แทจริงของวิสัยธรรมชาติที่วิปลาส...

ยิ่งในโลกที่เจริญรุงเรืองดวยเทคโนโลยีชั้นสูง แตจิตใจของ

สัตว โลกตกต่ําไปจากเกณฑมนุษยธรรม.. ยิ่งไดเห็นการใชความเจริญ

ทางดานวัตถุ.. ไปดอยคาทางดานจิตใจ จนกอเกิดภาวะวิกฤตการณ

ทางจิตสํานึกของสัตว โลกในยุคนี้ ที่ดําริอยูภายใตอํานาจ กามวิตก 

พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก เปนสวนใหญ

ปญหาเร� องศีลธรรม.. จึงกลายเปนปญหาระดับโลกที่สัตว โลก

ไมยอมรับรูในปญหาดังกลาว แมจะเผชิญกับวิกฤตการณจากปญหา

ดังกลาว.. มาอยางตอเน� อง.. จนถึงปจจุบัน..

จึงไมแปลกหากวิกฤตการณ โลกจะเกิดมีมากขึ้นในทุกมิติ.. 

เพราะนั่นคือบทสะทอนความจริงอันศักดิ์สิทธิ์จากกฎแหงกรรม.. ที่

สัตว โลกตองยอมรับ.. แมจะไมยอมเขาใจ

เม� อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผานมา ไดรับทราบขาว

วา.. นายแพทยบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล ถึงแกกรรมดวยอาการ

สงบ.. หลังจากที่ตองตอสูกับโรครายมาหลายป.. จนในวาระตอมา

คุณหมอไดมุงหนาศึกษาปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง.. เพ� อศึกษาใน

ธรรมชาติแทจริงของชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา.. จน

สามารถเจริญภาวนาปฏิบัติได ในระดับหนึ่งที่สามารถเขาใจใน

เร� องรูปนามหรือขันธ ๕ ไดพอสมควร โดยเฉพาะในความเปนกฎ

อนัตตา

โดยเม� อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕.. คุณหมอบรรจบไดมีขอความ

สงมาถึงอาตมาวา..

“..ศิษยขอกราบลาหลวงพอดวยความเคารพอยางสูง..”

อาตมาจึงไดมีขอความสงไปถึงในทันที เพ� อมอบธัมมานุสติให

กับชีวิตคุณหมอกอนจะเตรียมจิตใจเดินทางไป

เบื้องหนาตามเหตุปจจัยที่ยังมีอยูวา..

“ถึง คุณหมอบรรจบ..

ชีวิต คือ การเดินทาง.. เปนการเดินทางที่

ไมมีที่สิ้นสุด แมจะมีที่สุด.. ตราบไมสิ้นเหตุปจจัย 

(กิเลส)...

เสนทางของชีวิตจึงเวียนวนและวนเวียน

อยูกับภาวะความเกิด-ดับ... ไมจบไมสิ้น

เกิด ก็.. ทุกข

ดับ ก็.. ทุกข

จึงควรกําหนดรูใหเห็นตามความเปนจริง

แหงพระไตรลักษณ.. ในเสนทางของกระแสชีวิตที่

กําลังดําเนินไป.. ทุกลมหายใจเขา-ออก ที่ยังมีอยู..

จนจิตสามารถรวมรูลงอยางสงบ เปนหนึ่ง

เดียว ถึงพรอมดวยปญญาชอบ ที่กอเกิดเปนความ

สวาง.. ความบริสุทธิ์บริบูรณดวยอํานาจแหงธรรม 

อันปราศจากกิเลสเคร� องเศราหมองทั้งปวง...

พึงรักษาจิต.. ใหสงบ.. ดํารงอยูในรู

รูอยูในความสงบ สืบตลอดไป!!”

นอกจากนี้ยังไดติดตอขอพูดทางโทรศัพท

ดวย ในขณะที่คุณหมอบรรจบ.. ยังสามารถพูดคุย

ไดปกติ แมจะอยูบนเตียงผูปวยที่มีสายระโยงระยางเต็มไปหมด..

โดยบทธรรมสุดทาย.. ที่แสดงใหคุณหมอบรรจบฟง.. ใหช� อตอ

มาวา

“สุดทายของชีวิต...

เสนทางสู .. พระนิพพาน!!”

ซึ่งตอมาไดรับขอความสุดทายจากคุณหมอวา

“ไดรับความสวางครับ!”

และทราบวา คุณหมอบรรจบมีกําลังใจดีมาก พรอมที่จะเดิน

ทางไปอยางกําหนดรูทิศทางที่ควรไป ดวยเจตนาที่ตองการศึกษา

ปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้น.. ในพระพุทธศาสนาสืบตอไป.. ซึ่งตอมาคุณหมอ

บรรจบก็ไดสิ้นลมหายใจในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕.. รวมเวลา ๕-๖ 

วันที่ไดพูดคุยใหธรรมะดวยเปนครั้งสุดทาย...

ไดแตหวังเปนอยางยิ่งวา.. เวลานี้คุณหมอบรรจบคงเพลิดเพลิน

ในการศึกษาปฏิบัติธรรมอยางตอเน� องในภพภูมิแหงสุคติที่สูงขึ้นไป.. 

หางไกลมลภาวะ.. และขาวสารความวุนวาย ที่มีแตเร� องเบียดเบียน

ทํารายทําลายกันไมรูจบในโลกใบนี้ที่เปนอยูในปจจุบัน...

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ารปฏิบัติการทางทหารในภาวะสงครามนั้น มีการดําเนินการ

ดวยยทุธศาสตร ยทุธการ และกลยทุธทีห่ลากหลายรปูแบบซึง่

ตองกระทําในหวงเวลาเดียวกัน เคร� องจักรสงครามทั่วโลกตัว

นี้ มีฟนเฟองที่ตางระดับชั้นและอาจจะแตกตางกันในบทบาท

หนาที่ หากแตฟนเฟองทุกตัวของเคร� องจักรสงครามตางมุงเปาไปที่เปา

หมายสดุทายรวมกนั นัน่คอืชยัชนะตอฝายตรงขาม กลไกของเคร� องจกัร

สงครามจึงมีความลุมลึก สอดประสานกันและกันอยางยากที่คนทั่วๆ ไป

จะหยั่งรู ไดอยางแทจริง ดวยความเปนความตายที่รออยูตรงหนาในทุก

วินาที เพียงเทานี้ก็ทําใหศาสตรดานภาวะผูนําทั้งหลายในโลกตองหัน

กลับมาศึกษากลไกที่ลุมลึกทางทหารกันอยางจริงจังวา คนในกองทัพที่

เรยีกวาทหารเขามวีธิสีรางมโนสาํนกึของความกลาตายถวายชวีติใหเกดิ

ขึ้นกับคนคนหนึ่งไดอยางไร 

หากผนวกรวมกับการทํางานเปนหมูคณะของกองทหารดวยแลว 

องคกรทหารมีวิธีสรางกลุมคนเหลานี้ใหมีเทคนิควิธีการทํางานอยางสอด

ประสาน ผสมกลมกลนืกนัไดอยางลงตวัไดอยางไร และกลไกในการทาํงาน

ทางทหารโดยเฉพาะการสูรบที่มีความตายอยูตรงหนาที่เรียกกันวาการ

ปฏิบัติทางทหารในภาวะสงครามนั้น มีเปนองคประกอบสําคัญอยางไร

และแน�นอนวา การปฏิบัติทางทหารในภาวะสงครามนั้น ตอง

กระทําในสงครามที่หลากหลายรูปแบบในหวงเวลาเดียวกัน หากแตมี

จังหวะจะโคนที่สอดรับกับทุกเวลาที่ผานไปอยางประสานสอดรับกันอยาง

ลงตัว เชน การโหมประโคมเร� องราวเพ� อสรางสภาวะแวดลอมกอนเริ่ม

ปฏิบัติการทางทหาร อันเปนกรณีศึกษาที่ฝายรัสเซียทําสงครามขาวสาร 

(Information Warfare : IW) กอนรุกขามแดนยูเครนเม� อ 24 ก.พ.2022 ที่

ผานมา ดวยการออกขาววา มีการพยายายามฆาลางเผาพันธุคนเชื้อสาย

รัสเซียในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค-ลูฮันสค ซึ่งตั้งอยูในภูมิภาค

ดอนบาสทางตะวันออกของยูเครน หลังอางวาถูกโจมตีจากกองกําลัง

ยูเครน ขณะที่ยูเครนปฏิเสธขอกลาวหาดังกลาว และหวงเวลาตอมาจวบ

จนปจจุบัน จะเห็นไดวาคูขัดแยงและพันธมิตรทั้งสองฝาย ตางใชยุทธการ

ในแบบสงครามขอมูลขาวสาร (IW) ในยุคศตวรรษที่ 21 กันอยางเต็มรูป

แบบ โดยใชสงครามขอมูลขาวสารผานส� อ Social Media ที่มีเคร� องมือ

ทันสมัยในทุกรูปแบบที่เปนไปได จนยากที่ฝายใดฝายหนึ่งจะปดกั้นการ

รับรูขอมูลขาวสารที่หลั่งไหลสูสาธารณะในประชาคมโลกในวงกวางเปน

วินาทีไดอยางเชนสงครามในอดีตอีกตอไป ควบคูกับการใชกําลังกองทัพ

เขาโจมตีโดยตรง พรอมกับการชวงชิงการนํา ทําลายลางความชอบธรรม

ของฝายตรงขาม พรอมการปลุกปลอบขวัญและกําลังใจของฝายตน ที่มี

ใหเห็นอยางชัดเจน 

ทาํใหทกุวนันี ้ผูเสพส� อทัง้โลก พงึใหความระมดัระวงัตอการตกเปน

เหย� อของสงครามขอมูลขาวสาร (IW) ยุคใหมนี้มากเปนพิเศษ เพราะอาจ

ตกเปนเคร� องมืออยางใดอยางหนึ่งของคูขัดแยงไปได โดยไมรูตัว และการ

ทําสงครามขอมูลขาวสาร (IW) ในสงครามยุคใหมลาสุดนี้ ลวนมีความลอ

แหลม หมิ่นเหมตอการตกลงใจเขาสูสงครามครั้งนี้โดยพลั้งเผลอ ซึ่งนั่น

หากประเทศมหาอาํนาจทางทหารอนัหมายถงึประเทศทีม่อีาวธุทาํลายลาง

สงูอยางนวิเคลยีรดวยแลว ยิง่เปนอนัตรายใหญหลวงตอมนษุยชาตใินโลก

ใบนี้ ไมวาจะอาศัยอยู ณ ประเทศใด ซึ่งนักการทหารอาชีพจะตระหนักรู

ดีวา การส� อสารขอมูลขาวสารสูสาธารณะในภาวะสงคราม ลวนแลวแต

มีวาระซอนเรนอันเปนขอมูลที่เปนจริงทั้งหมดไม ขอมูลขาวสารทั้งหลาย

ที่ออกมาจากแตละฝายนั้นลวนแลวแตแฝงไวซึ่งประโยชนของฝายตน ที่

หลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศ ทุกเคร� องมือในหลากหลายชองทางในปจจุบัน 

อาท ิการใหขาวถงึความออนลาของกองทพัรสัเซยีที่ไมสามารถเขายดึเมอืง

ใหญของยเูครนได รวมทัง้การขาดการสงกาํลงัน้าํมนัรถถงั การขาดเสบยีง

อาหารของนกัรบแนวหนาเพราะตามสงใหไมทนั หรอืการยอมมอบตวัของ

ทหารรสัเซยีตอยเูครนพรอมคาํรบัสารภาพวาถกูหลอกมาทาํสงครามทีพ่วก

เขาไมไดเต็มใจ ที่ถูกปลอยออกมาจากฟากฝงตรงขามรัสเซียมาอยางตอ

เน� อง เหลานี้จึงเปนการแสดงใหเห็นถึงการใชสงครามขอมูลขาวสาร (IW) 

ในการทําสงครามอยางเต็มกําลังของทั้งสองฝาย 

ในขณะที่ฝายรัสเซียปฏิเสธวา หาเปนเชนนั้นไม หากแทที่จริง

แลว รัสเซียไมตองการทําลายประชาชนชาวยูเครนอยางไรมนุษยธรรม 

กองทพัรสัเซยีปฏบิตักิารทางทหารในรปูแบบนี ้เพยีงตองการทาํยทุธการ

ปดลอมเมอืงใหญๆ  ของยเูครนไวใหสยบยอมตอขอเรยีกรองในคาํมัน่ของ

ยูเครนวา ยูเครนจะไมพยายามเขาเปนสมาชิก NATO อีกตอไป โดยใช

กําลังทหารโอบลอมเมืองเปาหมายไวทุกทิศทาง ปองกันไมใหมีการสง

เสบียงอาหารและยุทธปจจัยเขาไปในเมืองนั้น พรอมโจมตีดวยอาวุธยิง

สนับสนุนมากกวาการใชกําลังภาคพื้นเขาบดขยี้ อันเปนการลดการสูญ

เสยีกาํลงัรบของรสัเซยีโดยไมจาํเปน พรอมเปดเสนทางอพยพประชาชน

ชาวยเูครนใหเดนิทางออกไปจากเมอืงเปาหมายนัน้ดวยมนษุยธรรม ซึง่จะ

เปนการบงบอกวา คนทีย่งัหลงเหลอือยูในเมอืงนัน้ คอืนกัรบชาวยเูครนที่

พรอมจะถูกทําลายหากไมสยบยอม เหลานี้คือการสรางความชอบธรรม

ในการปฏิบัติการทางทหารในภาวะสงครามที่ ไมใชการทําลายลางอยาง

บาคลั่งอยางที่คนทั่วไปจะเขาใจ 

ประกอบกบัการทาํสงครามขาวสาร (IW) เชงิยทุธศาสตร อนัเปนผล

ในทางจติวทิยาเชงิยทุธศาสตรทีมุ่งหวงัการกอใหเกดิผลในวงกวางในระดบั

นานาชาตทิีมุ่งหวงัผลลพัธสดุทายกค็อืการทาํลายความชอบธรรมของชาติ

คูสงครามในหมูพันธมิตรและประชาคมโลกมากกวา อาทิ ลาสุดเม� อกลาง                                                                                      

สัปดาหที่ผานมา ขาวสารทางฝายตรงขามรัสเซียสงถึงสาธารณชนวา 

กองทพัรสัเซยียงิขปีนาวธุโจมตศีนูยฝกทหารยาโวรฟิ ซึง่อยูใกลกบัโปแลนด 

ที่เปนสมาชิกขององคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic 

Treaty Organization) หรอืนาโต ทาํใหความตงึเครยีดในภมูิภาคเพิม่ขึน้ไป

อกี เพราะเปาหมายทีถ่กูโจมตคีรัง้นี ้อยูใกลพรมแดนของโปแลนด หางจาก

พรมแดนโปแลนดไปเพียง 9.6 กม และ NATO มีพันธสัญญาวา NATO 

จะรวมตอตานดวยอาวุธ หากประเทศสมาชิกถูกคุกคามหรือถูกโจมตีดวย

อาวธุ นอกจากนีย้งัมรีายงานนกัขาวตางชาตถิกูยงิเสยีชวีติเปนครัง้แรกใน

สงครามที่ยูเครนดวย ในขณะที่รัสเซียกลาววา ศูนยฝกแหงนี้ เปนแหลง

ซองสมุอาวธุยทุโธปกรณของฝายตรงขาม และของนกัรบตางชาตทิีม่าชวย

ยูเครนจึงสมควรแลวที่จะตองถูกทําลาย

ในขณะที่การยั่วยุของทั้งสองฝาย ลวนเปนประเด็นหมิ่นเหมตอ

การเกิดสงครามทําลายลางขนาดใหญที่ทุกประเทศในโลกขณะนี้ พึง

ระมัดระวังทุกยางกาวอยางสูงสุด ลาสุด ประธานาธิบดีอันเดรจ ดูดา 

ของโปแลนด กลาวในการใหสัมภาษณกับบีบีซีวา หากรัสเซียใชอาวุธ

เคมี อาจทําให NATO ตองตัดสินใจใหมในการเขาชวยเหลือทางทหารตอ

ยูเครน เพราะกอนหนานี้ NATO นั้นตัดสินใจวา จะไมเขาแทรกแซงการ

ทหารตอการรกุรานยเูครนของรสัเซยีดวยเกรงวาจะลกุลามบานปลายเปน

สงครามโลกครั้งที่ 3 ซึ่งไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น พรอมการออกมาตรการ

กดดันเชิงเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาตอรัสเซียอันอาจเปนการยั่วยุผูนํา

รัสเซียใหจนตรอก และไมมีทางเลือกอ� นนอกจากใชอาวุธและกําลังทหาร

ที่รุนแรงขึ้น อาทิ นายไมเคิล โกฟ รัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี สหราช

อาณาจกัร กลาวกบับบีซีวีา เขาไดเพิม่ชองทางขอวซีาเขาสหราชอาณาจกัร

ใหมใหกับผูอพยพชาวยูเครน นอกจากนี้ก็ไดประกาศวา จะใหเงินอุดหนุน 

350 ปอนดตอเดอืนสาํหรบัชาวสหราชอาณาจกัรที่ใหทีพ่กัแกชาวยเูครนที่

หนีสงครามมา

ในขณะที่สงครามดวยอาวุธกําลังดําเนินไปอยางเขมขน ฝาย

สหรัฐฯ ก็ปฏิบัติการปดลอมทางยุทธศาสตรตอรัสเซีย ดวยการโดดเดี่ยว

รัสเซียจากการสนับสนุนของประเทศอ� นๆ โดยกลาวหาวารัสเซียขอการ

สนับสนุนดานอาวุธยุทโธปกรณกับจีน เพ� อนําไปใชทําสงครามรุกราน

ยูเครน นอกจากนี้รัสเซียยังขอใหจีนมอบความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ 

เพื่อลดผลกระทบจากการคว่ําบาตรของชาติตะวันตก ถึงขั้นว่านาย

เจก ซัลลิแวน ที่ปรึกษาดานความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐฯ เขาพบ

กับนายหยาง เจี๋ยฉือ หัวหนาเจาหนาที่ดานนโยบายตางประเทศของจีน 

เพ� อแสดงเจตจํานงวาไมยอมใหจีนหรือชาติใดชดเชยความเสียหายทาง

เศรษฐกจิใหกบัรสัเซยีเดด็ขาด ในขณะทีร่สัเซยีตอบโตวา ไมเคยรองขอให

จนีชวยเหลอืทางการทหารแตอยางใด และยนืยนัวา ทรพัยากรของรสัเซยี

มีมากพอที่จะทําสงครามขนาดใหญในระยะยาวไดอยางสบายๆ โดยไม

ตองพึ่งพาการชวยเหลือจากประเทศใด และย้ําวา การปฏิบัติการทาง

ทหารของรัสเซียตอยูเครนครั้งนี้ ไมใชการทําสงคราม หากแตเปนการ

ปฏิบัติการทางทหารแบบพิเศษ เพ� อปกปองชาวรัสเซียในภูมิภาคดอน

บาสทางตะวันออกของยูเครนเทานั้น ในขณะที่ทั้งสองฝายก็มีการปฏิบัติ

การทางทหารในรปูแบบสงครามไซเบอร (Cyber Warfare) กนัอยางเตม็

รูปแบบ พรอมๆ กับการใชนักรบรับจางตางแดนที่มารวมปฏิบัติการทาง

ทหารในรูปแบบสงครามกองโจร และยูเครนก็ยังใชประชาชนอาสารวม

รบปกปองมาตุภูมิในรูปแบบสงครามประชาชน 

สถานการณในยูเครนขณะนี้ พัฒนาผันแปรไปอยางรวดเร็วดวย

เคร� องมือทางเทคโนโลยีอันทันสมัยยุค Online ควบคูกับการปฏิบัติการ

ทางทหารในภาวะสงครามหลากหลายรูปแบบทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ

ใหมในศตวรรษที่ 21 จึงเปนศาสตรและศิลปที่สอดประสานกันอยางอัน

ลุมลึก และหากฝายใดปฏิบัติการทางทหารไดอยางลุมลึก กลมกลืน ได

จังหวะจะโคนกวาอีกฝายหนึ่ง ยอมมี โอกาสนําชัยชนะมาสูฝายตน ซึ่ง

ไมใชเพียงแคชัยชนะในสนามรบ หากแตเปนการปฏิบัติการทางทหาร

เพ� อชยัชนะระดบัยทุธศาสตรทีต่อบสนองเปาหมายทางการเมอืงในทีส่ดุ. 

สุดเสนทางแหงชีวิตที่ .. สถานีมรณะ!!

การปฏิบัติการทางทหาร

(Military Operations)

จ

เสือตัวที่ 7

เ

ลี้คิมฮวง



ลือดไหลไม่หยุดสำ�หรับ “พรรคประช�ธิปัตย์” หลัง

จากสมาชิกพรรคทยอยยื่นหนังสือลาออก โบกมือลา

อำาลากันอย่างต่อเนื่อง 

ต้ังแต่ช่วงปลายปีท่ีผ่านมา “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ” อดีต                                                               

ส.ส.พัทลุง และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็แยก

ทางพรรคไปดำาเนินงานตามวิถีของตัวเอง ตามมาด้วย “ถวิล                                                             

ไพรสณฑ์” ประธานคณะกรรมการกฎหมายของพรรคประชา 

ธิปัตย์ (ปชป.) ลาออกจากสมาชิกพรรค เพื่อไปสมัครเป็น

สมาชิกพรรคก้าวไกล

“สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์” อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ยื่น

หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค “เอกนัฏ พร้อม

พันธุ์” อดีต ส.ส.กทม. ก็เป็นอีกหนึ่งที่แยกทางออกไป แม้ 

“ประชาธิปัตย์” จะเป็นพรรค

ที่แจ้งเกิดทางการเมืองกับ

การเป็น ส.ส.ระบบเขตใน

กรุงเทพมหานคร 

พอวันที่ 17 มี.ค.ที่

ผ่านมา “อภิชัย เตชะอุบล” 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประ 

ชาธิปัตย์ ก็ไปยื่นหนังสือ

ลาออกเพื่อย้ายไปอยู่พรรค

พลังประชารัฐ

ล่าสุด “ไพร พัฒโน”                                  

อดีตนายกเทศมนตรีนคร                                           

หาดใหญ่ และอดีต ส.ส.สง 

ขลา พรรคประชาธิปัตย์ ก็

แถลงผ่านเฟซบุ๊กลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

“กราบเรียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกท่าน ผมได้

ใช้เวลาในการตัดสินใจเรื่องนี้อยู่นานมาก ด้วยความรัก ความ

ผูกพันที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ รวมตลอดถึงผู้ใหญ่ในพรรค

หลายๆ ท่านที่ผมทั้งรัก ทั้งเคารพ และสุดแสนจะเกรงใจ

ครอบครัวของผมอยู่กับประชาธิปัตย์มากว่า 53 ปี ตั้งแต่

สมัยคุณพ่อคือ นายไสว พัฒโน และผมเองก็เป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรในนามพรรคประชาธิปัตย์มาแล้ว 2 สมัย คือ

ปี พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2546 จึงเป็นเรื่องยากและยิ่งใหญ่มาก

ในชีวิตของผมต่อการตัดสินใจครั้งนี้….. พรรคประชาธิปัตย์

เป็นพรรคท่ีผมรัก และยังรักอยู่จนถึงตอนน้ี แต่เส้นทางทาง 

การเมืองบางคร้ังมันไม่มีทางเลือกให้แก่เรามากนัก ผมได้โทร                                                                                

ศัพท์แจ้งให้ท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ทราบเป็นคนแรกในการตัด                                                                             

สินใจครั้งนี้ แต่ไม่กล้าหาญเพียงพอที่จะโทรศัพท์ไปหาท่าน                                                                          

หัวหน้าชวนที่ผมรักและเกรงใจแบบสุดๆ แต่ในที่สุดผมก็ได้                                                                            

ตัดสินใจแล้วว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชา 

ธิปัตย์อย่างเป็นทางการเสียที”

เนื้อหาบางตอนที่ “ไพร พัฒโน” ได้ โพสต์บอกเอาไว้

ถือเป็นอีกหนึ่งเลือดเก่าแก่ของ “ประชาธิปัตย์” ที่ไหล

ออกไป ซึ่งคงต้องรอดู “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ จะมีวิธีหยุดเลือดครั้งนี้ ได้อย่างไร

“ไพร พัฒโน” อดีต ส.ส.สงขลา 2 สมัย และเป็นอดีต

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ เกิดวันท่ี 7 มกราคม 2507

เป็นบุตรของนายไสว พัฒโน อดีตรัฐมนตรีหลายกระ                                                                  

ทรวง สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 

จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญ                                                                        

ญาโทด้านการตลาดจาก College of Natre Dame ประ                                                                       

เทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสน 

ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

วันนี้หมอเหรียญทองก็เปลี่ยนใจหันไปสนับสนุนหมอวรงค์ 

(ไทยภักดี) เพราะไม่พอใจที่ลุงอุ้มคนโกง ถ้าลุงตู่อยู่จนครบวาระ

และยังไม่ยอมลงจากหลังเสือ นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันในโครง 

การทุจริตจำานำาข้าวก็จะถูกปล่อยออกจากคุกหมด เท่ากับทำาให้

โจรกลับเป็นคนดี เพราะได้รับอภัยโทษแบบถี่ยิบ ค้านสายตาประ 

ชาชนอย่างยิ่ง รวมทั้ง ปชป.ที่ครั้งนี้มีโอกาสที่จะประกาศตัวว่า

ต่อต้านเผด็จการได้ด้วยการไม่รับรองลุงตู่เป็นนายกฯ

อย่างไรก็ตาม กรรมใดใครก่อกรรมนั้นต้องรับ แล้วความ

จริงก็ต้องเป็นความจริง ไม่มีอำานาจใดสามารถทำาให้เท็จเป็นจริง 

ผิดเป็นถูกได้ตลอดไป ตอนขี่หลังเสือก็ไม่มีใครกล้าขุดคุ้ย แม้ว่า

จะเป็นเสือประชาธิปไตยครึ่งใบ แต่ลงจากหลังเสือเมื่อใด เรื่อง

ราวต่างๆ ก็จะถูกขุดคุ้ย ทำาให้ชีวิตบ้ันปลายไร้ความสุข ไม่ว่าจะ

มีเงินมากมายเท่าใด แต่เมื่อไร้อำานาจก็ทำาให้ความจริงปรากฏ 

ดังนั้นถึงทางเลือกที่สำาคัญสำาหรับลุงตู่และ ป.น.น. ว่าจะเลือกไป

นรกหรือสวรรค์

แมวหลวง  

 

เห็นบอกว่าจะยุบสภาหลังการประชุมเอเปก ก็ยังอีกนานครับ 

แต่ที่แน่ๆ ลุงตู่มีคู่แข่งแล้วคือ หลานอุ๊งอิ๊ง ลูกนายแม้ว ฮ่าๆๆๆ

เอาเข้าจริงยังวิเคราะห์ยากอยู่ครับ ว่าใครจะร่วมรัฐบาล

กับใคร แต่ก็เห็นแนวโน้มว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่ได้เป็นพรรค

อันดับหน่ึงในการเลือกต้ังคร้ังถัดไป เพราะประชาชนมักจะไม่ชอบ

ขี้หน้าพรรครัฐบาล ยิ่งมาเจอน้ำามันแพง หมูแพงแบบนี้ ชาวบ้าน

ไม่สนใจหรอกครับว่าเพราะอะไร แค่อยากเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยน

แล้วหนีเสือปะจระเข้ ก็จะเปล่ียนไปเรื่อยๆ ท่ีผ่านมามันก็เป็นแบบ 

นี้แหละครับ. 

จักรว�ลนฤมิต/จริงหรือเล่น 

ว่ากันว่า ลางที Metaverse มีอันพูดถึงกันมาก ฟังเป็น

จริงเป็นจังหลังคนดังของวงธุรกิจอเมริกันระบุ คือ อนาคตแล

ประสบการณ์ใหม่ จากนั้นหลายๆ อย่างก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง

โดยประหลาด ก่อนทางการราชบัณฑิตยสภาไทยเราออกมานิยาม

เป็นไทยว่า จักรวาลนฤมิต คนคุ้นภาษาฝรั่ง ฟังก็ขำาเห็นจักด้วย

คล้ายสำานวนยี่เก หรือนิยายแขกภารตะ ตลอดจนเทวาอสูรบู๊ลิ้ม

ฟังเหมือนของเล่นมากกว่าจริงจัง 

ฝรั่งกลุ่ม NYT (เดอะนิวยอร์กไทมส์) ก็งง มีคนหนึ่งถาม

5บทความ

ล�ยเป็นสงคร�มน้ำ�ล�ยไปซะงั้น 

วุฒิสภาสหรัฐลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวัน

หวยออก ประณามประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำา

รัสเซีย เป็น “อาชญากรสงคราม” 

สภาคองเกรสสองขั้วฮึ่มๆ ใส่กันมาตลอด ก็กลับกลายเป็น

ว่า วุฒิสมาชิกจากรีพับลิกัน กับเดโมแครต จูบปากกันซัดรัสเซีย

ปรากฏการณ์เช่นน้ีไม่ได้เกิดข้ึนบ่อยนัก ท่ีศัตรูทางการเมือง

จะร่วมกันลงมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องเดียวกัน แต่ก็เข้าใจได้ เพราะ

เป็นการประณาม ปูติน 

ก็สอดคล้องกับกรณีคณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่าง

ประเทศ (ICJ) มีคำาสั่งให้รัสเซียระงับการรุกรานยูเครน

คณะตุลาการศาลโลก มีคำาพิพากษา ด้วยมติ ๑๓ ต่อ ๒ 

เสียง ให้รัสเซียยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ซึ่งยืดเยื้อตั้งแต่

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในทันที

และศาลโลกเรียกร้องรัสเซียสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ทุกฝ่าย ว่ากองกำาลังในยูเครนที่มีแนวคิดฝักใฝ่หรือได้รับความ

สนับสนุนจากรัฐบาลมอสโก จะไม่เคลื่อนไหวทางทหารเช่นกัน

ก็เช่นเคยครับ กองเชียร์กองแช่งของแต่ละฝ่าย วิจารณ์

กันคึกคัก

รัสเซียต้องปฏิบัติตามศาลโลกอย่างเคร่งครัด ถอนทหาร

ออกจากยูเครนทันที 

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ดีใจเนื้อ

เต้น

บอกว่า “นี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ของยูเครน คำาสั่งนี้มีผล

ผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ รัสเซียจะต้องปฏิบัติตาม 

เพราะหากเมินเฉยต่อคำาส่ังน้ีแล้ว รัสเซียจะถูกโดดเด่ียวมากข้ึน”

ช้าก่อน!

แม้คำาตัดสินของศาลโลกมีสถานะเป็น คำาพิพากษา ถึงที่

สุด และมีผลผูกพันให้คู่กรณีต้องปฏิบัติตามธรรมนูญศาลโลก 

มาตรา ๖๐

แต่ศาลโลกไม่มีกลไกบังคับตามคำาพิพากษาโดยตรง 

คู่กรณีต้องยื่นขอให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประ 

ชาชาติ ออกมาตรการมาบังคับให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตาม

คำาพิพากษาของศาลโลกได้ตามกฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ ๙๔ 

แล้วรู้หรือไม่ว่า อเมริกาคือ จอมฉีก คำาพิพากษาศาลโลก 

เสือกระด�ษ ‘ศ�ลโลก’

เช่น กรณีศาลโลก มีคำาตัดสินเป็นเอกฉันท์ ให้อเมริกายุติการ

คว่ำาบาตรต่ออิหร่าน สำาหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับด้านมนุษยธรรม 

เพราะละเมิดสนธิสัญญาไมตรีระหว่างอิหร่านกับอเมริกา ปี ๒๔๙๘  

และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชนในอิหร่าน

คำาตัดสินของศาลโลกเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สั่งให้รัฐบาลวอชิง 

ตันยกเลิกมาตรการลงโทษ ในการส่งออกสินค้าและบริการต่างๆ 

ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร สินค้าทางการเกษตร อุปกรณ์

และบริการซ่อมแซมเครื่องบิน ไปยังอิหร่าน

น่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีสะเทือนวงการสิทธิมนุษยชน แต่ดูเหมือน

ว่าชาติในยุโรป ที่ถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นคัมภีร์ ไม่ให้ความสำาคัญ

เรื่องนี้สักเท่าไหร่ 

แน่นอนอิหร่านชื่นชมคำาตัดสินของศาลโลกคร้ังน้ี และถือเป็น

ชัยชนะ 

แต่รัฐบาลวอชิงตัน กลับเมินเฉย และระบุว่าคำาพิพากษาดัง

กล่าวเป็นสิ่งที่ไม่มีค่า 

แม้ในข้อเท็จจริง ทั้งอเมริกา และอิหร่าน ต่างเคยเพิกเฉย

ต่อคำาตัดสินของศาลโลกมาแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ศาลโลก 

เป็นเพียงเครื่องมือในเกมการเมืองระหว่างประเทศสำาหรับชาติ

มหาอำานาจเท่านั้น 

“ไมค์ ปอมเปโอ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐ ในขณะนั้นถึงกับอบรมว่ากล่าวศาลโลก ว่า

“ศาลโลกไม่ได้ตระหนักว่าศาลไม่มีอำานาจในการออกคำาสั่ง

ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำาบาตรของสหรัฐ และอิหร่านได้

อาศัยศาลโลกเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง”

อเมริกายังเล่นบทนักเลงโต เช่น ในปี ๒๕๖๓ ขู่จะดำาเนิน

การคว่ำาบาตรและอาจยุติท่าทีสนับสนุนศาลโลก เพราะไม่พอใจที่                                                                            

อัยการสูงสุดของ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เปิดการสอบ 

สวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อนักโทษในอัฟกานิสถานของเจ้า

หน้าที่กองทัพสหรัฐ

“จอห์น โบลตัน” ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดี

โดนัลด์ ทรัมป์ ถึงกับโจมตีอย่างเผ็ดร้อน 

“ศาลอาญาโลกเป็นภัยต่อความมั่นคงและอธิปไตยของสหรัฐ 

เพราะไม่มีการถ่วงดุลอำานาจและกระบวนการตรวจสอบ” 

“ไอซีซีเป็นองค์กรนอกระบบ เพราะสหรัฐไม่ยอมรับอำานาจ

ใดที่สูงสุดเหนือไปกว่ารัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา”

เอากะพี่แกซิครับ

ศาลโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙ 

มีฐานะเป็นองค์กรหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) มี

สำานักงานเป็นหลักแหล่ง ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

หน้าที่หลักของศาลโลกมี ๒ ประการ คือ

๑.ตัดสินคดีพิพาทระหว่างรัฐบาลของรัฐภาคีที่เป็นสมาชิก

ของ UN และเป็นประเทศที่ยอมรับอำานาจของศาลโลก ซึ่งปัจจุบัน

มีอยู่ทั้งหมด ๖๒ ประเทศ จากสมาชิก UN รวม ๑๘๘ ประเทศ 

นอกจากนี้ยังรวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ ที่มิได้เป็นสมาชิกของ 

UN แต่ยอมรับอำานาจของศาลโลก

๒.วินิจฉัย ตีความ และให้คำาปรึกษา ในประเด็นปัญหาข้อกฎ 

หมายแก่องค์กรระหว่างประเทศที่ยอมรับอำานาจของศาลโลก

ศาลโลก ประกอบด้วย คณะผู้พิพากษาต่างสัญชาติกันจำานวน 

๑๕ คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและ

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ ๙ ปี 

ขณะท่ีคณะผู้พิพากษาเหล่าน้ีถือเป็นตัวแทนของ UN มิได้เป็น

ตัวแทนของรัฐบาลประเทศที่ตนถือสัญชาติอยู่

ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) มีที่ทำาการอยู่ในกรุงเฮก 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

มีเขตอำานาจดำาเนินคดีผู้กระทำาความผิดอาญาระหว่างประ 

เทศ ๔ ฐาน คือ 

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 

อาชญากรรมสงคราม 

และอาชญากรรมอันเป็นการรุกราน

ปัจจุบัน มีรัฐภาคี ๑๒๒ รัฐ

ทั้งศาลโลก ศาลอาญาโลก เป็นองค์กรภาคีระดับโลก แต่

เมื่อไปทำาให้นักเลงโตไม่พอใจ ก็กลายเป็นองค์กรเถื่อนไปในทันที 

ถ้าจะเทียบให้ใกล้เคียงกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนมากขึ้น 

ก็จะเป็นกรณีที่นิการากัวกล่าวหาอเมริกา ว่าสนับสนุนกบฏคอน 

ทราสก่อการร้ายด้วยการให้วางทุ่นระเบิดรอบๆ อ่าวนิการากัว 

ซึ่งอเมริกา ยื่นคัดค้านว่าศาลโลกไม่มีอำานาจ 

แต่ศาลโลกยกคำาคัดค้าน 

สิ่งที่อเมริกาทำาคือ เปิดตูดไม่สนใจคดี 

คดีนี้สุดท้ายแล้ว ศาลโลกพิพากษาว่าอเมริกา ละเมิดสนธิ

สัญญาและกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ท่ีต้องไม่แทรก 

แซงและละเมิดอธิปไตยของรัฐอื่น 

และให้ชดใช้ค่าเสียหาย 

แต่อเมริกา ไม่ปฏิบัติตาม 

นิการากัวจึงนำาเรื่องไปสู่คณะมนตรีความมั่นคงฯ 

ในการลงมติ ๑๑ ชาติลงมติให้ทุกรัฐเคารพกฎหมายระหว่าง

ประเทศ 

แต่ ๑ เสียงของอเมริกา และอีก ๑ เสียงในฐานะผู้แทน

ถาวรประจำาคณะมนตรีความมั่นคงฯ ลงมติวีโต 

แม้นิการากัวจะนำาเรื่องไปสู่สมัชชาสหประชาชาติ ที่ลงมติ 

๙๔ ต่อ ๓ เรียกร้องให้ปฏิบัติตามคำาพิพากษา แต่อเมริกาไม่ยอม 

สุดท้ายนิการากัวประชดเป็นฝ่ายยอมเสียเอง ถอนคำาร้อง

ของตนเองออกไปในปี ๒๕๓๕ 

และนี่จะเป็นคำาตอบ หากรัสเซียทำาหูทวนลม ไม่สนใจคำา

พิพากษาศาลโลก

สำาหรับแฟน “ป๋าเปลว” อดใจรออีกไม่กี่วัน คนเราบางทีก็

เหมือนเครื่องยนต์ ถึงระยะต้อง โอเวอร์ฮอล ก็ยกเครื่องใหม่นั่น

แหละครับ 

ให้ช่างแกะดูน่ันนิดน่ีหน่อย อันไหนเสียก็เปล่ียน เสร็จแล้ว

ประกอบกลับเหมือนเดิม

ออกจากอู่ก็วิ่งปร๋อครับ.

ข่�วที่ควรเป็นข่�ว

ส�มเด็กหญิง-จมน้ำ�แคว

ค้นห�ศพเซ็งแซ่มิเป็นข่�ว

มีหญิงมอญต�มห�อุร�ร้�ว

เธอถึงคร�ว จมน้ำ� ม้วยมรณ�

ข่�วแตงโม ดังกระฉ่อนม�ก

มีเรื่องเล่� ฉุดล�ก รุกไล่ล่�

หญิงมอญ ใช่แตงโม มิโอช�

ข�ดร้�นค้�ข�ยข่�วของส�วมอญ

ผู้กล้�ย่อมกล้�กระโดดลงจ�กหลังเสือเอง 

ไม่ต้องรอให้มิตรข้�งแคร่เอ�หอกไล่ทิ่มแทง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ที่นำาเรื่องนี้ขึ้นมาวิสัชนาก็เพราะมีหลายๆ คนสงสัยในมิตร 

ภาพระหว่างลุงตู่ กับ ป.น.น. หลังจากที่ น.นัดประกาศสงคราม

กับลุงตู่โดยหวังจะใช้สภาล้มลุงตู่ ซึ่งลุงตู่ก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ทันที

ด้วยการใช้มาตรา ๑๕๗ ปลด น.นัดและ น.นฤ. ออกจากรัฐมนตรี

ช่วย แต่ในพรรค พปชร.เป็นหนังคนละม้วน เพราะ ป.ใหญ่ยัง

อุ้มทั้ง น.นัดและ น.นฤ. นัยว่าต้องการสร้างการเมืองไปพร้อม

กับ น.&น. ไม่ว่าจะไปราชการหรือไปช่วยผู้สมัครพรรค พปชร.หา

เสียงเลือกตั้ง

ในขณะเดียวกัน ป.ใหญ่ก็ประกาศ “มีแต่ความตายเท่านั้น

ที่จะพรากลุงตู่ไปจาก ป.ใหญ่” ซึ่งก็เป็นความจริง เพราะไม่มีใคร

สามารถอยู่ร่วมกันตลอดไป ไม่ว่าจะรักกันแค่ไหน แต่ภาพ ป.น.น.ที่

ปรากฏให้ประชาชนเห็นตลอดมาตั้งแต่ลุงตู่ปลด น.&น. ออกจาก

ตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วย ทำาให้เกิดความสงสัยว่ามิตรภาพของลุงตู่

และลุง ป.ใหญ่จะเหมือนเดิมจริงหรือ หรือจะเป็นลับลวงพรางอีก

เรื่อง เพราะแนวทางการเมืองของ ป.น.น.นั้นดูเหมือนจะปฏิเสธ

ลุงตู่ แล้วยังมีท่าทีสร้างสัมพันธภาพกับเผาไทยมาโดยตลอด

การกระทำาของ น.นัดในทางการเมืองบ่งชี้ว่าต้องการเป็น

พันธมิตรกับเผาไทยชัดเจน ทำาให้วันน้ีประชาชนสามารถแบ่งข้าง                                                                 

พรรคการเมืองออกเป็นสองซีกอย่างชัดเจน พรรคน้ำาเน่า ได้แก่                                                                           

เผาไทยและพันธมิตรในอดีตที่สร้างวีรเวรกับแผ่นดินนี้ ไว้มาก 

มายมากับเผาไทย โดยมี พปชร.มาเป็นแนวร่วมเพิ่มอีกพรรค 

อีกซีกหนึ่งก็คือพรรคการเมืองใหม่ที่ยังไม่มีผลงาน ดังนั้นจึงจัด

ให้เป็นพรรคการเมืองน้ำาดี (ที่ยังไม่เน่า) โดยมี ปชป.ที่ไม่เคย

เป็นพันธมิตรกับเผาไทยเลย ทำาให้เชื่อได้ว่าจะไม่ยอมร่วมมือกับ

พรรคการเมืองซีกน้ำาเน่าอย่างแน่นอน ดังน้ันจึงอนุโลมให้เป็นพรรค

น้ำาดีหรือพรรคเทพ ส่วนเผาไทยนั้นครอบครองตำาแหน่งพรรค

มารมาโดยตลอด

แล้วลุงตู่จะตัดสินใจอย่างไรกับการเมือง จะเลือกเป็นมาร

หรือเทพ หรือจะเหยียบเรือสองแคมไปเรื่อยๆ รอดูสถานการณ์

ข้างหน้า แต่อย่างไรก็ตาม สถานภาพของลุงตู่และ ป.น.น.นั้น

เป็นมิตรแท้หรือมิตรหอกข้างแคร่ ถ้าสถานการณ์ถึงระดับที่ต้อง

สละหลังเสือ ลุงตู่เลือกที่จะกระโดดออกจากหลังเสือ หรือรอให้

มิตรข้างแคร่เอาหอกทิ่มแทง

การเมืองวันนี้เริ่มมองเห็นรูปร่างของรัฐบาลใหม่แล้ว ถ้า

เป็นเผาไทย&อลิอันซ์ นายกรัฐมนตรีต้องไม่ใช่ลุงตู่อย่างแน่นอน 

แต่ถ้าเป็นพรรคน้ำาดีที่ยังมีเสียงสนับสนุนลุงตู่มากพอสมควร 

แคนดิเดตนายกฯ ก็อาจจะมีชื่อลุงตู่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลุง

ตู่พอใจจะขี่เสือต่อไป หรือเลือกที่จะลงจากหลังเสือ เพราะวันนี้

กระแสนิยมของลุงตู่ลดลงเรื่อยๆ เพราะนอกจากผลงานไม่เข้าตา

ประชาชนแล้ว โจทย์ผิดกำาลังจะเป็นบูมเมอแรงกลับมาตัดคอลุง 

โบกมือล�‘ปชป.’อีกร�ย

ลูกชายตนเอง เด็กเล็ก ๘ ขวบสาธิตให้บิดาดู เล่นเกมดูแลบ้าน 

เลี้ยงไก่ ฯลฯ แบบสร้างสรรค์ เรียนรู้ชีวิตจริง แล้วแบ่งปันแลก

เปลี่ยนในหมู่มิตรน้องๆ ของตน จักรวาลนฤมิตของเด็กเล็ก เล่น

เกมเรียนรู้ 

กาแฟดำาใน ไทยโพสต์ ก็ฝันถึง Bangkok Metaverse แบบ

จริงจังเหมือนไม่ใช่ธรรมดา พานึกถึง New Normal ก่อนหน้า ใน

ยุคโควิด-๑๙ ถ้าลำาพังคนรู้น้อย Normal คงเป็นตามครูว่า ธรรมดา 

ก็จักได้ธรรมดาอย่างใหม่แปลก ย่ัวดี ทางการประกาศว่า หมายถึง

ชีวิตวิถีใหม่ โล่งอกไปที ท่ีฝันของกาแฟดำาคงคล้ายประสบการณ์

ปรากฏการณ์ละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส อยู่หลายส่วน 

คนดูแล้วนิยมท่องเท่ียว แต่งกายไทย ถ่ายภาพ (เซลฟี) เดินตาม

อุทยานประวัติศาสตร์ ฉากของเรื่องสมจริงย่ิงใหญ่กว่า CG ใน

ละคร โดยดูฉากหน่ึงเป็นฉากเดินทางเข้าพระนครศรีอยุธยา ดูเป็น

การ์ตูนโดดๆ ประหลาดๆ จึงเปล่ียนไปดูอย่างอื่นแทน 

ภาพจำาลองสามมิติ ๓D จากคอมพิวเตอร์ (Computer 

Graphic) เป็นส่วนหนึ่งของ Metaverse เกมเด็กเล็กก็ Metaverse 

โลกจำาลองพึงจริงจังหรือทดลองเล่นอันใด หากทุกอย่างมาเร็วไป

เร็ว มูลค่าจักยั่งยืน แลอายุขัยจักยืดยาวอย่างไร ท่อง Metaverse 

แล้วมาสู่โลกจริงด้วย ซึมซับ ซาบซึ้งจงดี แลเป็นทวี มิหลงทาง

หรือหลงติดแค่จักรวาลนฤมิต

สุรพล บัณฑุเศรณี

 

จักรวาลนฤมิต เป็นโลกใหม่ที่ยังต้องทำาความเข้าใจกันอีก

เยอะครับ แต่ขณะนี้เริ่มมีการหารายได้จากโลกใหม่นี้่แล้วนะครับ 

อีก ๓-๔ ปีก็น่าจะชัดเจนขึ้นว่าโลกนี้จะไปรอดหรือไม่ เพราะมัน

มีอยู่หลายโลกเหลือเกิน ซื้อขายที่ดินกันเอิกเกริก แยกสำาคัญใน 

กทม.แบ่งขายกันเกลี้ยงแล้ว เจ้าของที่ดินในโลกจริงได้แต่มองตา

ปริบๆ คนมาซื้อส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเสียด้วย 

เอาเป็นว่า จักรวาลนฤมิต อยู่ในโลกออนไลน์ อยากไปเท่ียว

ไหนกดเลือกได้เลย ก็จินตนาการเอาว่าได้ไปเท่ียวจริง เพราะภาพท่ี

ปรากฏตรงหน้าจะเหมือนจริง สามารถตอบโต้ได้ สื่อสารกับคนอื่น

ในโลกจักรวาลนฤมิตได้ แต่ท่ีจริงกว่าน้ันเราน่ังดูอยู่ท่ีบ้านครับ.   

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวาฟาร์มหมาคุณโทนี่  

โง่ก็มีฉลาดก็มีอย่าสงสัย

เชื่องก็มีดุก็มีนั่นปะไร 

ต้องช้ำาใจขุดค้นประจญประจาน

ด้วยทำาชั่วโกงกินไม่สิ้นสุด 

หมาหลบหลุดแหกคอกมากล่าวขาน

โอ้ โทนี่หนีคดีมาเนิ่นนาน  

ถูกพ้องพานครานี้หมดดีเอยฯ

     ป.ปฏัก

ไพร พัฒโน
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ถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนท่ียืดเย้ือ                                                                          

มาอย่างยาวนานผ่านไปกว่า 3 สัปดาห์แล้ว และ

แม้ว่าบรรยากาศการสู้รบจะยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง

ระหว่างสองชาติ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีการเปิดทางเจรจา

กันเพื่อยุติการใช้กำาลัง

แต่ในเมื่อยังไม่มีข้อสรุปชัด ก็ยังคงส่งผลไปยังเรื่อง

ของราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าบางอย่างที่ปรับตัวสูง

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และวิกฤตนี้ถือเป็นวิกฤตระดับโลก อีก

ทั้งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

อย่างประเด็นเรื่องของราคาพลังงาน ซึ่งถือเป็นต้น

ทุนหลักของการประกอบธุรกิจ เมื่อราคาพลังงานแพงก็กระทบ

ไปยังราคาสินค้าต่างๆ อีกเพียบ และถึงแม้ว่าที่ผ่านมา

รัฐบาลจะพยายามรักษาระดับราคาน้ำามันดีเซลไม่ให้แพง

เกิน 30 บาท ซึ่งมีทั้งการลดภาษีสรรพสามิตน้ำามัน และ

การใช้กลไกของกองทุนน้ำามันฯ เข้าไปดูแล แต่แนวทางดัง

กล่าวก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องการ

อุ้มราคาน้ำามันที่ทำาให้ขณะนี้ กองทุนน้ำามันฯ มีภาระติดลบ 

23,986 ล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มี.ค.2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์                                                                            

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ก็ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ปัญหา

ราคาพลังงาน ซึ่งนายกฯ ระบุว่า ขณะนี้รัฐบาลพยายาม  

ที่จะตรึงราคาน้ำามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 ต่อลิตรไปก่อน 

ขณะที่ราคาจริงของน้ำามันดีเซลยังสูงกว่าที่รัฐบาลตรึง

ราคาไว้

“ที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณจากกองทุนพลังงานมา

ช่วยดูแลเรื่องนี้ซึ่งก็ติดลบอยู่ในปัจจุบัน จึงต้องหาเงินใน

ส่วนอื่นเข้ามาเติมในส่วนน้ี ซ่ึงรัฐบาลต้องพิจารณาสถาน                                                                             

การณ์ราคาน้ำามันอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดเพื่อกำาหนดมาตรการ

ที่เหมาะสมต่อไป”

อย่างไรก็ดี ก็อาจมีการพิจารณามาตรการอื่นเพิ่ม

เติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างการช่วย

เหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย โดยกำาลังมีการ

พิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้นผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง

การบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซหุงต้ม LPG ให้กับกลุ่มผู้

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม LPG 

สำาหรับกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่ง การดูแลช่วยเหลือค่าไฟฟ้า การช่วยราคา

น้ำามันเบนซินสำาหรับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง

พร้อมทั้งจะขอความร่วมมือผู้ค้า NGV ช่วยตรึง

ราคาก๊าซ NGV ในช่วงวิกฤตพลังงานไปก่อน พร้อมกำาชับ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

ให้เกิดความเป็นธรรม  

ด้าน สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) ซึ่ง

ทำาหน้าที่บริหารจัดการราคาพลังงาน ก็กำาลังปรับแผนการ

ช่วยเหลือที่จะต้องลดภาระที่่ทางกองทุนต้องแบกรับมาก

เกินไป

เบื้องต้นกำาลังหารือกับกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กรม

สรรพสามิต กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพิจารณาแนวทางแยกการอุดหนุนน้ำามันดีเซลเกรด

พรีเมียมหรือเอ็กซ์ตร้าที่ใช้ ในกลุ่มผู้ ใช้รถราคาแพงออก

จากการอุดหนุนราคาดีเซลพื้นฐาน (ปัจจุบันคือ B5) เป็น

น้ำามันพื้นฐานที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่งและภาค

เกษตร ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายตรึงราคาไว้ไม่ให้เกิน 30 บาท/

ลิตร เพราะมองว่ากลุ่มที่ใช้น้ำามันประเภทนี้จะเป็นคนที่มี

ฐานะและดูแลตัวเองได้

รวมถึงยังมีแผนสำารองหากราคาน้ำามันดิบตลาดโลก                                                       

เปล่ียนแปลงผันผวนอยู่ในระดับสูงอีก  อาจจะต้องใช้กลไก 

ของการใช้งบกลาง จากรัฐบาลและปรับลดภาษีสรรพสามิต 

น้ำามันลงอีก

และถึงที่สุดถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องยอมลดแผนการ

ช่วยเหลือ โดยจะปล่อยให้ราคาน้ำามันดีเซลมีการปรับขึ้น

ในระดับที่ ไม่กระชากมากเกินไปจนเกิดภาวะตื่นตระหนก 

เช่น ดีเซลราคาไม่เกิน 30 บาท/ลิตร อาจปรับขึ้น 50 

สตางค์/ลิตร เป็น 30.50 บาท/ลิตร หรือการปรับเป็นสเต็ป

จากนี้คงต้องจับตาการบริหารจัดการของภาครัฐว่า

จะรับมือกับสถานการณ์ราคาพลังงานนี้อย่างไร. 

จับตาแผนดูแลราคาพลังงาน

เศรษฐกิจ

ส

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

อนที่หุ้นไอพีโอน้องใหม่ บมจ.บีบีจี ไอ (BBGI) หนึ่ง

ในผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 

(Biofuel) จะลงกระดานเทรดให้

ได้ชื่นชมผลงานวันแรก เมื่อวัน

ที่ 17 มี.ค.65 ที่ผ่านมา บิ๊กบอส 

กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ก็ขอ

อวดผลงานปี 64 กันซะหน่อย 

ฟันกำาไร 960 ล้านบาท โต 

13.61% กวาดยอดขายกว่า 1.4 

หมื่นบาท เป็นผลมาจากการเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายได้จาก

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ

เต็มๆ เลยค่า.

ก่

อวดผลงาน

กิตติพงศ์ 

ลิ่มสุวรรณโรจน์

ปักหมุด9ปีไทยผลิตอีวี7แสนคัน
ไทยโพสต์ • “สุพัฒนพงษ์” ปัก

หมุด 9 ปี ไทยผลิตอีวีกระห่ึม 7 

แสนคัน เดินหน้าแนวทางลดปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แนะภาค

เอกชนฉวยโอกาสผุดอุตสาหกรรม

ใหม่ตอบรับกระแสรักษ์โลก

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์ุมี

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.         

พลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษหัว 

ข้อ “Kick Off ธุรกิจสีเขียว” ในงาน                                     

สัมมนา “GO GREEN 2022 ขับ

เคลื่อนธุรกิจสีเขียว” ว่า เป้าหมาย

แรกของประเทศไทยในอีก 30 ปี

จากน้ีคือการลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือ 35 

ล้านตัน จากปัจจุบันอยู่ท่ี 350 ล้าน

ตัน โดยแนวทางในการลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี

สำาคัญของไทยคือ การสนับสนุน                                                 

ให้ใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงาน 

หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพให้

เพ่ิมสูงข้ึนเป็น 50% จากปัจจุบัน 

อยู่ท่ี 20% โดยรัฐบาลได้สนับสนุน

การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ต้ังเป้า                                               

ภายใน 9 ปีไทยจะต้องมีการผลิต                                           

รถอีวี 7 แสนคัน หรือ 30% ของ                                                   

การผลิตรถยนต์ท้ังหมดในประเทศ 

เพ่ือรักษาการเป็นศูนย์กลางการ

ผลิตรถยนต์ไว้

“ ถ้าไม่ทำาอะไรเลยไทย

จะสูญเสียทุกอย่างโดยเฉพาะ

การเป็นรากฐานการผลิตรถยนต์ 

รัฐบาลเชื่อม่ันว่าไทยจะมีการผลิต

หรือประกอบรถอีวีเกิดข้ึนในอีก 3 

ปี และอีก 5 ปีจะมีโรงงานผลิต

แบตเตอร่ีได้ถึง 8-16 ก๊ิกกะวัตต์ มี

การทำาสถานีประจุไฟฟ้า 1.2 หมื่น

สถานี” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

นอกจากน้ียังถือเป็นโอกาส

ให้ไทยในการสร้างอุตสาหกรรม

เกิดใหม่ ไม่เพียงแค่ยานยนต์ไฟ                                               

ฟ้า สถานีประจุไฟฟ้าเท่าน้ัน แต่                                                 

ยังมีเร่ืองของการประหยัดพลัง 

งานในบ้านผ่านอุตสาหกรรมสมาร์ท                        

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยังเป็น

โอกาสให้อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากพลังงานหมุนเวียน พลังงาน

สะอาด และการดึงดิจิทัลเข้ามา

ช่วยรองรับ ซ่ึงไทยต้องเปล่ียนบท 

บาทจากการเป็นผู้ปล่อยมลพิษ 

มาเป็นผู้ท่ีทำาสำาเ ร็จในการแก้

ปัญหามลพิษ ตรงน้ีจะทำาให้หลาย

ประเทศสนใจและเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทยมากข้ึน.

ฝึกอบรม • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด และบริษัท พงษ์ระวี จำากัด ร่วมกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 

1 สำานักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การ

สร้างวินัยจราจรเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้ขับขี่ที่มีความสามารถและมีคุณธรรมสูง” แก่เจ้าหน้าที่ประจำาแขวง

ทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเครื่องจักรและยานพาหนะของทางราชการจำานวน 30 

คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสและผลกระทบจาก

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ถือเป็นประโยชน์ต่อราชการและส่งเสริมความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนน. 

สอท.จ่อชงรัฐเปิดประเทศ
ยกเลิกเทสต์แอนด์ โก-กักตัว

หวังทำ�ร�ยได้ทะลุ1ล้�นล.

ไทยโพสต์ • ส.อ.ท. ชงรัฐเปิดประเทศ ผ่อนปรนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ คาดว่าจะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 6 แสนล้าน

ถึง 1 ล้านล้านบาท

น�ยสุพันธุ์ มงคลสุธี ประ                     

ธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประ                             

เทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่�จะ

เสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริห�ร

สถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 

(ศบค.) ในวันที่ 18 มี.ค.65 เพื่อ

พิจ�รณ�ม�ตรก�รในก�รเปิด

ประเทศ เช่น ยกเลิกม�ตรก�ร 

Test & Go รวมท้ังก�รกักตัวและ                                                  

ก�รตรวจห�เช้ือโควิด-19 ด้วยวิธี                                         

RT-PCR โดยปรับม�ให้ผู้เดิน

ท�งเข้�ประเทศแสดงวัคซีน

พ�สปอร์ต หรือหลักฐ�นก�รฉีด

วิคซีน 2 เข็มก่อนเข้�ประเทศ

เท่�น้ัน เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศด้�น

ก�รท่องเที่ยวของไทย และช่วย

ดึงเม็ดเงินจ�กก�รท่องเที่ยวเข้�

ม�ประคองเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ จ�กผลกระทบของ

ก�รติดเชื้อโอมิครอนที่มีอ�ก�ร

รุนแรงไม่ม�กนัก ประกอบกับ

ก�รปรับกลยุทธ์ของภ�ครัฐที่

เตรียมจะปรับให้โควิด-19 เป็น

โรคประจำ�ถิ่น จึงค�ดว่�จำ�นวน

นักท่องเที่ยวต่�งช�ติในปี 2565 

จะฟื้นตัวอย่�งค่อยเป็นค่อยไป

ช่วงครึ่งปีหลัง โดยตลอดทั้งปี

จะมีนักท่องเที่ยวต่�งช�ติเดิน

ท�งเข้�ม�เที่ยวในประเทศไทย

อยู่ที่ 5.58-6 ล้�นคน และห�ก

คิดเร็วๆ จะพบว่�ร�ยจ่�ยเฉลี่ย

ที่นักท่องเที่ยวต่�งช�ติเข้�ม�

ใช้จ่�ยในไทยนั้นอยู่ที่ประม�ณ 

100,000 บ�ทต่อหัว ซึ่งเท่�กับ

ว่�เร�จะมีร�ยได้เข้�ประเทศถึง 

558,000-600,000 ล้�นบ�ท

โดยเฉพ�ะระหว่�งเดือน                                   

มี.ค.จนถึง เม.ย.นั้น ถือเป็น

ช่วงไฮซีซั่นที่นักท่องเที่ยวต่�ง                                      

ช�ตินิยมเดินท�งม�ประเทศ 

ไทย ห�กเร�เร่งปรับเงื่อนไข

ต่�งๆ ให้สะดวกขึ้น รวมทั้งก�ร                            

ผ่อนปรนกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ

ให้กลับสู่ภ�วะปกติ ไม่ว่�จะเป็น                                                 

ก�รประชุม สัมมน� ก�รจัด

นิทรรศก�ร และกิจกรรมสันทน�                                     

ก�รต่�งๆ ก็มีส่วนสำ�คัญที่จะ

เสริมสร้�งบรรย�ก�ศก�รท่อง

เที่ยวได้อีกท�งหนึ่ง

นอกจ�กนักท่องเที่ ยว

ต่�งช�ติแล้ว จะพบว่�จ�กก�ร

เดินท�งและก�รสืบค้นในโลก

อินเทอร์เน็ตยังคงมีอัตร�สูงกว่�

ช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว แสดง

ให้เห็นว่�นักท่องเที่ยวไทยเริ่ม

คล�ยคว�มกังวลจ�กโอมิครอน

แล้ว ประกอบกับม�ตรก�รส่ง

เสริมก�รท่องเที่ยวทั้งในส่วน

ของภ�ครัฐและเอกชน ทำ�ให้

นักท่องเที่ยวไทยเริ่มกลับม�

ท่องเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งค�ดว่�จะ

มีจำ�นวนนักท่องเที่ยวไทยตลอด

ทั้งปีอยู่ที่ 126.4 ล้�นคน/ครั้ง 

ดังนั้นจะมีร�ยได้กว่� 1 ล้�น

ล้�นบ�ท.

ลุยPPPสายสีเทา‘วัชรพล-ทองหล่อ’

สุพันธุ์ มงคลสุธี

ราชเทวี • กทม.กางแผนเดินหน้า

รถไฟฟ้าสายสีเทาช่วง ‘วัชรพล-                                                  

ทองหล่อ’ วงเงิน 2.78 หมื่นล้าน

บาท เปิดทางเอกชนร่วมลงทุน 

คาดขออนุมัติโครงการปี 66 เปิด

ประมูลปี 67-68 เริ่มสร้างปี 69 

เปิดให้บริการในปี 73

นายชาตรี วัฒนเขจร รอง                           

ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประ 

ธานเปิดการประชุมสัมมนาและ

การทดสอบความสนใจของภาค

เอกชนในการลงทุนโครงการรถ 

ไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสี

เทา ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ ระยะ 

(เฟส) ที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ 

ระยะทาง 16.3 กิโลเมตร (กม.) 

มีมูลค่าลงทุนอยู่ที่ 2.78 หมื่น

ล้านบาท ว่า รถไฟฟ้าสายสีเทา                                                

จะช่วยอำานวยความสะดวกและ                                      

เติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าใน

กรุงเทพฯ ให้สมบูรณ์และครอบ                                           

คลุมมากขึ้น คาดว่าจะจัดทำาราย 

งานผลการศึกษาและวิเคราะห์

โครงการ ตลอดจนรูปแบบการ

ลงทุนแล้วเสร็จประมาณเดือน 

พ.ค.2565 ไม่เกินต้นเดือน มิ.ย.

2565

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้                                

กทม.จะเสนอให้กระทรวงมหาด                         

ไทย (มท.) พิจารณา ก่อนเสนอ

สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.), คณะกรรม                                                 

การนโยบายการร่ วมลงทุ น

ระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ใช้                                                  

เวลาในขั้นตอนเหล่านี้ 8-9 เดือน                                            

และ เสนอ ให้ คณะรั ฐมนตรี  

(ครม.) พิจารณาเห็นชอบในปี                           

2566 จากนั้นปี 2567-2568 จะ                              

เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชน

ร่วมทุนปี 2569-2572 เปิด

บริการปี 2573 คาดว่าในปี 73 

ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดให้บริการจะ

มีผู้ โดยสาร 9.7 หมื่นคน-เที่ยว/

วัน รายได้ประมาณ 2.6 ล้าน

บาท/วัน. 

ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัว เมื่อพิจารณาพบว่าสภาวการณ์

ต่างๆ คลี่คลาย ไม่ว่าจะมองในประเด็นโรคระบาดที่แม้ว่าจะ

มีจำานวนผู้ติดเชื้อสูง แต่จำานวนผู้เสียชีวิตกลับมีไม่มาก จึง

ประเมินเป็นโรคประจำาท้องถิ่นไป ดังนั้นแทนที่จะกลับไปใช้

มาตรการล็อกดาวน์กลับมีการปลดล็อกกันมากขึ้น ความเข้ม

งวดต่างๆ เริ่มผ่อนคลาย กลับมามุ่งเปิดประเทศเพื่อให้ธุรกิจ

การค้า การลงทุนกลับสู่ภาวะปกติมากขึ้น เพราะหากยังคง

ใช้มาตรการเข้มงวดมากเกินไปจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศอย่างมาก ทำาให้ประชาชนต่างต้องเดือดร้อน ไม่

สามารถสร้างรายได้แต่กลับมีรายจ่ายเพิ่ม เพราะปัจจุบันเกิด

ภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นมาก ซึ่งก็รับผลจากสงครามรัสเซียกับยูเครน 

และการใช้มาตรการคว่ำาบาตรของทางซีกโลกตะวันตกยิ่งทำาให้

ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มสูงมาก โดยเฉพาะราคาน้ำามันที่ทะยานสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว เพราะมีการมองว่าจะเกิดความไม่สมดุลระหว่าง

ความต้องการใช้กับปริมาณ

น้ำ า มั นที่ จ ะ ไ หล เ ข้ า ตล าด 

เพราะการคว่ำาบาตรรัสเซีย

ทำาให้รัสเซียซึ่งเป็นประเทศผู้

ผลิตน้ำามันรายใหญ่ของโลก

ระดับต้นๆ ไม่สามารถส่งออก

น้ำามันได้ตามปกติ ปริมาณน้ำา 

มันในตลาดจึงลดลงมาก มีผล

ให้มีการเก็งกำาไรราคาสูง

แต่ปัจจุบันสภาวการณ์

ดูดีขึ้นเมื่อมีการเจรจาระหว่าง

คู่สงคราม และแม้รัสเซียจะ

ยังรุกรบก็ตาม มองว่าจะทำาให้

การเจรจาหรือสงครามจะยุติ

ลงได้เร็วขึ้น ความวิตกที่มีอยู่

ก็ค่อยๆ ลดน้อยลง ทำาให้ราคา

น้ำามันอ่อนตัวลงและตลาดหุ้นก็คลายความวิตกไปได้มาก ในขณะ

ที่ทางด้านการเก็งกำาไรในตลาดก็จบรอบการดิ่งลงของตลาด จึงกลับ  

มาเป็นการฟื้นตัวในรอบใหม่จึงมีแรงซื้อกลับเข้าตลาด ในด้านตลาด

หุ้นไทยพบว่า นักลงทุนต่างชาติยังคงทยอยซื้อสะสมหุ้นไปเรื่อยๆ 

โดยไม่สนใจว่าดัชนีตลาดจะปรับขึ้นไปเท่าใด คงจะประเมินแล้วว่า

ราคาหุ้นปัจจุบันยังต่ำา จึงกล้าที่จะเข้าซื้อลงทุน ทำาให้เป็นไปได้มาก

ที่ต่างชาติจะซื้อหุ้นถึงแสนล้านบาทภายในไตรมาสแรกนี้ ตลาดจึง

ยังน่าลุ้นและลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มธนาคารยังคงให้มองที่ BBL, 

KTE และ KBANK เพราะราคายังต่ำากว่ามูลค่าแท้จริง กลุ่ม

พลังงานมองว่าธุรกิจจะมีกำาไรสูงในปีนี้ จึงน่ามองที่ EA, LANNA 

และ PTTEP กลุ่มขนส่งยังคงมองว่าการส่งออกที่ดีมากจะทำาให้

ธุรกิจมีกำาไรสูง น่ามองที่ PSL, RCL และ WICE กลุ่มพาณิชย์ 

ธุรกิจยังเติบโตดีจากเศรษฐกิจโตและมาตรการกระตุ้นจากรัฐ 

น่ามองที่ DOHOME, ILM และ MAKRO หุ้นรายตัวที่น่ามองมี  

IHL, PTTGC และ BRI เป็นต้น

มองตลาดสุดสัปดาห์นี้จะคึกคักต่อเนื่อง ทำาให้ยังน่าลุ้นน่า

ลงทุน.

ปัจจัยเสี่ยงลด ต่างชาติสะสมหุ้น

สลิงชอทแตก 3 ธุรกิจดันผลงานโต 3 เท่า

นายสุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ หุ้นส่วนและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสลิงชอท  เปิดเผยว่า รายได้ปี 2564 

เพิ่มขึ้น 33% จากปี 2563 อย่างไรก็ตามบริษัทตั้งเป้า 3 ปีจะ

มีผลงานเติบโตเป็น 3 เท่า พร้อมขยายธุรกิจเชิงรุกในแนวดิ่ง 

แตกไลน์ออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริษัท จูปิเตอร์ เน้นดูแลให้

บริการในภาพใหญ่ทั้งโครงสร้าง บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป ดูแล

การพัฒนากลุ่มผู้นำาองค์กร และบริษัท วีวัน ดูแลบริการใน

กลุ่มคนทำางาน

‘พรีบิลท์’ ลุยพัฒนาอสังหาฯ แนวราบ

นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรีบิลท์                                                                          

หรือ PREB เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทจะโฟกัสไปที่โครง 

การ “พิมนารา ศรีนครินทร์-บางนา” ปัจจุบันสามารถขาย

บ้านได้แล้ว 20% ของเฟสที่เปิดขาย และยังมียอดจองทยอย

เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำาหรับในปี 2565 จะลุยหาที่ดินพัฒนา

โครงการอสังหาฯ ตั้งเป้าปีละ 4 โครงการ มุ่งโครงการแนว

ราบ ก่อนขยายทุกเซ็กเมนต์ทั้งทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว บ้าน

แฝด และโฮมออฟฟิศในอนาคต

สรรพากรเร่งคืนภาษีแล้ว 1.5 หมื่นล้าน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์

การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรม

สรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้เร่งดำาเนินการ

พิจารณาและอนุมัติคืนภาษี ตามแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำาปีภาษี 2564 

ที่ผู้เสียภาษียื่นขอคืนภาษีไปแล้วรวมจำานวน 1,679,208 แบบ                                                                                

จากแบบที่ยื่นขอคืนทั้งหมด 2,188,287 แบบ คิดเป็น 78% 

เป็นจำานวนเงินภาษีท่ีคืนให้แล้วรวม 15,426 ล้านบาท (ข้อมูล 

ณ 14 มี.ค.2565)

ลุยแก้ปัญหาค้าชายแดนไทย-เมียนมา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.                                                                                

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาค                                                                               

รัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ หรือ กรอ.พาณิชย์ เพื่อติด                                                                                     

ตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ท่ี จ.แม่ฮ่องสอน 

รวมถึงแก้ไขปัญหาและยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้น

นุ่นให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร รวมถึงกำาหนดที่ทำาการจุดผ่อน

ปรนบ้านห้วยผึ้ง เพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยวไทย-   

เมียนมา อย่างไรก็ตามได้มอบหมายผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนเชิญ

ทุกฝ่ายหารือหาข้อยุติ และให้รายงานผลภายใน 30 วัน.  

นายณ์เอสเตท

รุกทาวน์ โฮม

รับดีมานด์ โต
ไทยโพสต์ • นายสุธี ลิมปนชัยพร

กุล ประธานอำานวยการ บริษัท นายณ์                                                         

เอสเตท จำากัด เปิดเผยว่า ในปี 

2565 ยังเป็นโอกาสของตลาดบูทีค              

ทาวน์ โฮม ทำาเลในเมือง จาก                      

พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือก

ซื้อที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไป

จากสถานการณ์ โควิด-19 ทำาให้

การมองหาบ้านหลังแรกไม่ ใช่

คอนโดมิเนียมอีกต่อไป แต่เป็น 

การเริ่มมองพื้นที่ที่กว้างขึ้นเพื่อ

การอยู่อาศัยได้ยาวนานขึ้น ทำาให้

ทาวน์ โฮมเข้ามาเป็นตัวเลือก

แรกๆ ในการตัดสินใจซื้อ

ล่าสุดเดินหน้าพัฒนาโครง 

การเฌอคูน สุขุมวิท 77 มูลค่า

การลงทุนกว่า 700 ล้านบาท 

คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จประมาณ

เดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งโครงการ

ดังกล่าวมีพื้นที่โครงการรวม 13                                                 

ไร่ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 เฟส 

ได้แก่ เฟส 1 มีท้ังหมด 45 แปลง                                  

สามารถทำายอดขายในวันเปิดตัว

มากกว่า 30%, เฟส 2 และเฟส                                   

3 เป็นโครงการที่รอการพัฒนาใน                                            

อนาคต ในราคาเร่ิมต้น 4.89 ล้าน                                     

บาท เป็นราคาในระดับคอนโดมิ 

เนียมใจกลางเมือง แต่ได้พื้นที่

การอยู่อาศัยท่ีมากกว่า ทำาให้โครง 

การในรูปแบบของบูทีคทาวน์

โฮมกลายมาเป็นทางเลือกที่ดี 

โดยเฉพาะในกลุ่มราคา 5-7 ล้าน

บาทที่ยังขยายตัวได้ดีในปีนี้

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลวิจัย

ของคอลลิเออร์ส ประเทศไทย 

ระบุถึงตลาดบูทีคทาวน์ โฮมช่วง

ระดับราคา 5.0-7.5 ล้านบาทว่า 

เป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความสนใจ

อย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดย

พบว่ามีอุปทานที่อยู่ระหว่างการ

ขายในตลาดที่ 2,280 ยูนิต หรือ

คิดเป็น 6.9% ของอุปทานทาวน์

โฮมทั้งหมดในตลาด.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.76 33.48
ยูโร 36.01 36.99
ปอนดสเตอรลิง 42.84 44.02
เยน (100 เยน) 27.39 28.18
หยวนจีน 4.91 5.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,400 30,500
ทองรูปพรรณ 29,850 31,000
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

97,760.69

17/3/65

1,681.76
+13.84

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 8,061.41 8,618.67 -557.26
 8,663.47 9,501.47 -838.00
 48,127.03 40,980.39 7,146.64
 32,908.78 38,660.16 -5,751.38

97,760.69

17/3/65

1,681.76
+13.84

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 8,061.41 8,618.67 -557.26
 8,663.47 9,501.47 -838.00
 48,127.03 40,980.39 7,146.64
 32,908.78 38,660.16 -5,751.38
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

babaranoi@hotmail.com

เพื่อต้อนรับฤดูกาลช็อปป้ิง คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ ยกขบวน

สินค้าหลากหลายแบรนด์ชั้นนำาราคาดิวตี้ฟรี จัด 2 แคมเปญ มอบ

ความพิเศษตลอดเดือนมีนาคม รวบรวมไอเทมเด็ดห้ามพลาด ใน

ราคาสุดพิเศษ 

โดยระหว่าง

วันที่  18-24 

มี.ค.2565 พบ

กับแคมเปญ 

MOST-

WANTED 

ITEMS ยก

ขบวนสินค้า

หลากหลาย

แบรนด์ชั้นนำา 

อาทิ CHATO 

STUDIO, 

SWAROVSKI, 

PANPURI, 

BOSE, 

111SKIN, NESPRESSO พร้อมส่วนลดสูงสุด 50% ไม่มีขั้นต่ำา 

เพียงใส่รหัส WANTED พิเศษ! ตลอดเดือน มี.ค.2565 พบกับ

แคมเปญ ONLINE BEST PRICE สินค้าออนไลน์ส่งบ้านราคาดิวตี้

ฟรีกว่า 6,000 รายการ ลดสูงสุด 30% เมื่อช็อปครบ 2,000 บาท 

เพียงใส่รหัส OBPMAR สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.

kingpower.com และ คิง เพาเวอร์ แอปพลิเคชัน ...•

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับ

มาพบกันอีกครั้งกับบทความดีๆ 

ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ 

โดย บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต 

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการ

เงินก่อนและหลังวัยเกษียณ เพื่อให้ท่าน

มีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและ

อย่ากังวลใจ เมื่อเข้าใกล้วัยเกษียณ

ส

ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

หากคุณกำาลังจะเข้าใกล้วัยเกษียณ

แล้ว ขออย่าตกใจไป เพราะเราสามารถ

เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณได้ โดย

ปราศจากความวิตกกังวล ทำาได้ง่ายๆ ด้วย

ตัวของคุณเองเพื่อชีวิตที่ดีหลังเกษียณอายุ

• ด้านสภาพร่างกาย เมื่ออายุมาก

ข้ึนร่างกายของเราก็ต้องปรับสภาพไปตาม

อายุขัย ดังน้ัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีจะเกิด

การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย การทำาใจ

ยอมรับเป็นอีกส่ิงท่ีควรเร่ิมต้นทำาเพื่อป้องกัน

และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังสามารถดูแลตัว

เองได้ด้วยการหาของท่ีมีประโยชน์ทาน เป็น

อาหารสุขภาพท่ีเหมาะกับวัย เพื่อให้เกิดการ

เสริมสร้างทางด้านร่างกายอีกด้วย

• ด้านสภาพจิตใจ เมื่อร่างกาย

เปลี่ยน แน่นอนว่าด้านจิตใจก็ต้องเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตาม เพราะร่างกายที่เริ่มเสื่อม

ถอยทำาให้ไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิด นอกจากนี้

ยังมีเรื่องของเวลาที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะรู้สึก

เหงาหรือกลัว ดังนั้น ควรเริ่มทำาใจยอมรับ

เสียตั้งแต่เนิ่นๆ

• ด้านการเงิน การเก็บเงินออม

ตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก 

เพื่อให้มีเงินใช้หลังเกษียณ ควรคำานวณ

รายรับ-รายจ่ายไว้ให้ดีและแบ่งไว้ใช้ในงาม

ฉุกเฉินด้วย อย่าหวังพึ่งลูกหลาน เพราะ

พวกเขาเองก็มีภาระที่กองอยู่ตรงหน้าแล้ว

เช่นกัน ดังนั้น ควรสร้างความมั่นคงตั้งแต่

ด้รับความสนใจจากคนรักงานฝีมือ

อยู่ไม่น้อย สำาหรับ “การปักครอสติช”   

งานฝีมือที่ถือได้ว่าสร้างความภูมิใจให้

กับคนชื่นชอบงานอดิเรกดังกล่าวทุก

เพศทุกวัย ท่ามกลางไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

ที่ดิจิทัลและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อ

ชีวิตประจำาวันของคนมากขึ้น ดังนั้น งาน

ฝีมือที่ได้จากการปักผ้าเปล่าทีละช่องให้เกิด

ความงามนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ประทับใจทั้งตัวผู้

ทำางานฝีมือชิ้นนี้ และคนที่ได้พบเห็นไม่น้อย 

ที่น่าสนใจนอกจากความเพลิดเพลินที่ได้จาก

การปักครอสติชแล้ว ปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการ

ที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถทำางาน

ฝีมือชิ้นได้ง่ายขึ้น และสนุกจนลืมเวลา โดย

เฉพาะคนวัยหลัก 5 หลัก 6 ที่มีปัญหาเรื่อง

สายตา ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นช่วง

เดือนมีนาคม-เมษายนของบ้านเรา รวมถึง

ข่าวสารบ้านเมืองที่ร้อนระอุไม่แพ้กัน ทั้งนี้

งานฝีมือดังกล่าวจึงนับว่าช่วย

คลายเครียดได้เป็นอย่างดี 

พญ.บุษยา              

เตชะเสน 

กรรมการผู้จัด 

การ แบรนด์ 

“ภิญญ์ ช็อป” 

(PINN 

SHOP) ให้

ข้อมูลว่า 

“สำาหรับ

งานปัก                     

ครอสติชนั้น 

ถือเป็นงาน

อดิเรกชนิด

หนึ่งที่ช่วยสร้าง

ความเพลิดเพลินให้

กับผู้สนใจ เพราะเป็นการ

โฟกัสไปที่งานปักผ้าอย่าง

ไ

เดียว นั่นจึงทำาให้จิตของเรา

พุ่งไปที่งานฝีมือที่เราทำา ซึ่ง

ทำาให้เกิดสมาธิและจิตใจ

ที่สงบมากขึ้น เหมือนกับ

การได้นั่งสมาธิ ที่สำาคัญ

เราจะได้ความภูมิใจจาก

การปักผ้าเปล่าๆ โดยใช้

เส้นด้ายร้อยเรียงช่องปัก

ให้เป็นภาพที่สวยงาม โดย

ปักทีละช่อง ที่สำาคัญนอกจาก

เรื่องคุณค่าที่ได้แล้ว ยังช่วยให้

ผู้ทำางานฝีมือชิ้นนี้เกิดความภูมิใจ 

เรียกได้ว่างานอดิเรกชิ้นนี้ ทำาให้เกิด

แวลูเยอะที่สุดก็ว่าได้ เพราะถ้าพูด

ถึงงานฝีมือชนิดอื่นๆ บางครั้งเราทำาเสร็จเป็น

ช้ินงานแล้วก็จบไป แต่การปักครอสติชน้ันอยู่ 

ค่อนข้างยาว เมื่อกลับมาดูทีไร หรือแขกไป

ใครมาบ้านเราได้พบเห็น เขาก็จะรู้สึกว่าภาพ

ปักครอสติชแขวนผนังบ้านของเราสวยงาม 

และดูแปลกไม่เหมือนใคร อีกทั้งสะท้อนให้

เห็นว่าเจ้าของบ้านพิถีพิถันในการตกแต่ง

บ้านเรือนให้สวยงามด้วยงานฝีมือแฮนด์เมด

ที่ทำาเองกับมือ เราเองในฐานะคนปักผ้าก็รู้สึก

ภูมิใจ เพราะอย่าลืมว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิทัล ดัง

นั้น เทคโนโลยีทำาให้เราได้หมดทุกอย่าง 

“หากเด็กวัยรุ่นคนไหนท่ีสนใจงานอดิเรก

แฮนด์เมดน้ี มันจะช่วยสร้างคำาว่าฮิวแมน หรือ

การเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ และทำาให้จิตใจ

ของเรา ก็สามารถทำาให้ผู้ท่ีปักครอสติชทำาได้

ง่ายข้ึน ไม่งง หรือไม่หลงช่องลายท่ีจะปักผ้า 

เพราะบางคร้ังเราสามารถเลือกท่ีจะปักเฉพาะ

จุดได้ โดยการขยายไอแพดท่ีสแกนผังลวดลาย

ท่ีเราดาวน์โหลดมาแล้วเพื่อขยายให้ใหญ่ข้ึน 

ทำาให้ปักลายบนผ้าเปล่าของเราได้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ระยะเวลาของการปักครอสติช

อาจไม่ใช่สิ่งสำาคัญ เท่ากับความสนุกเพลิน

เพลิด การมีสังคม ได้เพื่อนคุย ได้แลกเปลี่ยน

มุมมอง ที่สำาคัญได้ โชว์ผลงานสุดประณีตของ

แต่ละคน แถมงานนี้เด็กๆ ทำาได้ ผู้ใหญ่ทำา

ก็ดีเช่นกัน ที่สำาคัญทำาง่าย ไม่ยาก และมีให้

เลือกตั้งแต่ราคาหลักร้อย ไปจนถึงหลักพัน

บาทในการสร้างสรรค์ผลงาน.

‘ปักครอสติช’งานอดิเรกศิลป์

สร้างความภูมิใจทุกยุคทุกวัย

ร้อนนี้ห้ามพลาดกับ “ซิซซา กรุ๊ป” เอาใจ

นักท่องเที่ยวในประเทศ ล่าสุดอัดแคมเปญ 

“SEATIME พร้อมเมื่อไหร่ เที่ยวเมื่อนั้น” รับ

ซัมเมอร์ เปิดขาย VOUCHER ที่พักโรงแรม

ในเครือ 2 แห่ง “วินแดม แกรนด์ ในหาน บีช 

ภูเก็ต” และ “นาใต้ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา” 

จังหวัดพังงา รับสิทธิพิเศษมากมายเกินคุ้ม กับ

แพ็กเกจ VOUCHER ราคาเพียง 2,500 บาท 

สามารถเข้าพักห้อง “ดีลักซ์ รูม” ได้ 2 วัน 1 คืน 

(รวมอาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่าน) ซึ่ง VOUCHER 

1 ใบ สามารถเลือกเข้าพักได้ 1 โรงแรม จาก

ทั้งหมด 2 แห่ง โดยมีอายุการใช้งาน 2 ปี (นับ

จากวันออก VOUCHER) พร้อมรับสิทธิพิเศษอีก

มากมาย ...•

ข่าวดีกับขา

ช็อป บัตรเครดิต 

เซ็นทรัล เดอะวัน 

จัดโปร “กิน เที่ยว 

เปย์ กับ 10 แอป 

ดัง” รับเครดิตเงินคืน 3% ตั้งแต่ 1 

มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2565 

เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรต่อ

เดือนทุก 4,000 บาท และมียอดใช้

จ่ายผ่านแอปที่ร่วมรายการ 2 แอป

ขึ้นไปต่อเดือน ได้แก่ foodpanda, 

Grab, Hungry Hub, LINE MAN, 

Robinhood, Shopee Food, Thai 

smile, Traveloka, Trip.com, True 

Money Wallet (จำากัดเครดิตเงิน

คืนสูงสุด 480 บาท ต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน และ 1,440 บาท 

ต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ) ลงทะเบียนร่วมรายการผ่าน

แอป UCHOOSE ครั้งแรกครั้งเดียว (ตาม

เงื่อนไขที่กำาหนด) ข้อมูลเพิ่มเติม www.

centralthe1card.com/th/promotion/

dining/10apps ...•

และ ธนาคาร 

กสิกรไทยจับมือ 

เอช เซม มอเตอร์    

จัดโปรโมชั่นพิ

เศษเฉพาะไรเดอร์             

ShopeeFood รับ

ส่วนลดค่าเช่า

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ผ่านแอป K+ 

market เหลือเพียง 

90 บาทต่อวัน 

สำาหรับการเช่ารถ 

30 วัน และ 120 

บาทต่อวัน สำาหรับการเช่ารถระยะสั้น 1, 

5, 7, 15 วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 

2565 เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

อ่อนโยน ซ่ึงเป็นเรื่องทางใจค่ะ และในช่วงหลังๆ 

มาน้ีลูกค้าของภิญญ์ ช็อป น้ัน เป็นคนกลุ่มอายุ 

40-50 ปี ท่ีมีเวลาว่างอยู่บ้านมากข้ึน แต่ท้ังน้ี

เพื่อช่วยให้การปักครอสติชสามารถทำาได้ง่ายข้ึน

ในคนกลุ่มอายุท่ีอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตา

น้ัน เราก็มีอุปกรณ์ท่ีช่วยเรื่องการมองเห็นขณะ

ปักผ้าครอสติชอย่าง “แว่นขยายท่ีมีไฟส่องสว่าง” 

ก็ช่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู้ท่ีชื่นชอบงาน

ฝีมือน้ี” คุณหมอแนะนำา และกล่าวอีกว่า

นอกจากน้ีในต่างประเทศก็มีการคิดค้น

ซอฟต์แวร์ท่ีช่วยให้งานปักครอสติชทำาได้ง่าย

ข้ึน อย่างการประดิษฐ์ “คิวอาร์โค้ด” ท่ีเรา

สามารถสแกนแผนผังลายปักผ้าท่ีอยู่ในรูปแบบ

ของกระดาษผังลาย เพื่อให้มาอยู่ในไอแพด

ญหากวนใจคนไทยยุคนิวนอร์มอล 

ปัญหาสิวแพ้มาส์ก (Maskne) 

เรียกว่าเป็นวาระใหม่ของปัญหา

ผิวยุคนี้ โดยสาเหตุหลักที่มักเกิดจาก

การสวมหน้ากากอนามัยเป็นเวลานาน 

เกิดการเสียดสี และความอับชื้น รวม

ถึงอากาศที่ไม่ถ่ายเท ที่ก่อให้เกิดการ

สะสมของแบคทีเรียภายในหน้ากาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่

จะทำาให้ปัญหาดังกล่าวทวีคูณความ

รุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้น เมื่อเรา

จะยังคงต้องอาศัยอยู่ภายใต้หน้ากาก

อนามัยเป็นประจำา เพื่อปกป้องตนเอง

จากโรคภัย เราก็ควรมองหาวิธีปกป้อง

ตนเองจากปัญหาผิวหน้าที่ไม่พึง

ประสงค์อีกด้วย ยูเซอริน จึงแนะนำา 

Pro ACNE SOLUTION 

ANTI-ACNE 

MARK ผลิตภัณฑ์

บำารุงผิวหน้า เนื้อ  

เซรั่มสูตรเข้มข้น 

นวัตกรรมใหม่ 

ผสาน Thiamidol 

สารเอกสิทธิ์เฉพาะ

ของยูเซอริน ช่วย

ลดรอยดำาสิว ให้

ผิวดูกระจ่างใส พร้อมคุมมัน สำาหรับผู้

มีรอยสิว ผิวมัน และมีแนวโน้มเป็นสิว

ง่าย เพียงทาบำารุงทุกๆ วันในตอนเช้า

และก่อนนอน แค่นี้ปัญหาสิวแพ้มาส์ก 

ก็จะไม่มากวนใจเราอีกต่อไป.

ก่อนเกษียณ นอกจากนี้เรื่องของร่ายจ่าย

ที่ต้องควบคุม ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย อาจจะ

ต้องคำานวณให้ดีกว่าเดิม

• ด้านการรักษา การทำาประกันหรือ

สิทธิ์การรักษาของโรงพยาบาลต่างๆ ควร

ตรวจสอบให้เรียบร้อย เพราะในอนาคตไม่

สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา อีก

ทั้งการรักษาต้องใช้เงินจำานวนมาก ต้อง 

เตรียมไว้ให้พร้อมเสียจะดีกว่า

• ด้านกิจกรรม มองหางานอดิเรก

ปั

ของไรเดอร์ ShopeeFood ควบคู่ไปกับการมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่ง                                                                         

แวดล้อมผ่านการเข้าถึงยานพาหนะพลังงานสะอาดได้ง่ายยิ่ง    

ขึ้น ...•

นักเดินทางห้ามพลาดกับ สายการบินไทยเวียตเจ็ท ออก

แคมเปญใหม่ “ฟลาย กรีน เซล (Fly Green Sale)” เสนอโค้ด

ส่วนลดพิเศษแก่ผู้ โดยสาร เมื่อสำารองบัตรโดยสารสำาหรับเดินทาง

บนทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของไทย

เวียตเจ็ท ระหว่างวันที่ 15–20 มีนาคม 2565 รับส่วนลดทันที 

20% เมื่อใช้ โค้ดส่วนลด ‘FLYGREEN20’ เดินทางได้ระหว่างวัน

ที่ 15 มีนาคม–5 เมษายน 2565 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกต์) ที่

เว็บไซต์ รับสิทธิพิเศษไปอีกขั้น สายการบินแจกฟันคอยน์ 2 เท่า 

สำาหรับสมาชิกสกายฟันผู้สำารองบัตรโดยสารในช่วงโปรโมชั่น ผู้

โดยสารสามารถสมัครสมาชิกสกายฟันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำาหรับ

การสมัครสมาชิกครั้งแรกที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com ...•

ปิดเทอมหน้าร้อนนี้ เที่ยวที่เดียวจบครบทุกความบันเทิง 

ทำาเพื่อไม่ให้ว่างและเกิดความคิดที่

ฟุ้งซ่าน ให้มีสมาธิอยู่กับงานอดิเรกที่ชื่น

ชอบ ไปพบปะเข้าสังคมเพื่อไม่ให้เกิด

ความเหงา และคิดในด้านลบเป็นการ

ทำาร้ายจิตใจของตัวเอง นอกจากนี้การ

ฝึกการคิดบวกอยู่เสมอจะทำาให้จิตใจ

สดใสมีแรงในการทำากิจกรรม ไม่ควรลด

ค่าของตัวเอง ต้องคิดบวกและเข้าสังคม

เพื่อให้รู้สึกดีที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป

ทริกง่ายๆ แค่ไม่ก่ีข้อก็สามารถ

ทำาให้คุณท่ีกำาลังจะเข้าสู่วัยเกษียณสามารถ

รับมือและอยู่อย่างวัยเกษียณได้อย่างมี

ความสุขและไม่เป็นภาระของใครอีกด้วย.

กับ สยามอะเมซิ่งพาร์ค Big 

Holiday 2022 ระหว่างวันที่ 19 

มี.ค.-8 พ.ค.65 กับการกลับมาอีก

ครั้งกับกิจกรรมคลายร้อนที่ทุกคน

เรียกร้อง Hydro Aerobics แอโรบิก                             

ในทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในโลก 

รับรองโดยกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดส                                      

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ และกิจกรรมเพลิด

เพลินอื่นๆ บัตรราคาพิเศษ ซื้อ

ได้แล้ววันนี้ ประหยัดสุดคุ้มเมื่อ

ซื้อผ่าน siamamazingpark.com/

promotion-online รับส่วนลดสูงสุด 

56% บัตรผู้ใหญ่ (สูง 131 ซม.ขึ้น

ไป) เริ่มต้น 400 บาท (แพ็ก 5 คน 

2,000 บาท) และบัตรเดี่ยวเพียง 

430 บาท ปกติราคา 900 บ./คน 

รวมทุกเครื่องเล่นและสวนน้ำา เล่น

ได้แบบบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นทั้งวัน หรือ

เลือกรับโปรโมชั่นหน้าเคาน์เตอร์จากพันธมิตรชั้นนำามากมาย อาทิ 

True, dtac, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตร 

Aeon ...•

ร้านอาหารไทย “ทองหล่อ” ขอต้อนรับความร้อนเดือน

เมษายนที่กำาลังจะมาถึงด้วยเมนูข้าวแช่ยอดนิยม กับความ                  

อร่อยพร้อมความสุขสดชื่นกับ “ข้าวแช่ตำารับทองหล่อ” เมนู

ประจำาฤดูกาลที่หารับประทานยาก ปรุงอย่างพิถีพิถันตามแบบ

ฉบับโบราณดั้งเดิม และผสมผสานความเป็นไทยแบบร่วม

สมัย เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง 9 อย่าง คือ “เกสรไพลิน” (ดอก

อัญชันสอดไส้กุ้งกับไข่เค็ม) เมนูใหม่ “หมูสับปลาเค็มทอด”                            

“พริกหยวกยัดไส้” “ไชโป๊หวานผัดน้ำาตาลโตนด” “หมูฝอยเส้น

ทอง” “ลูกกะปิทอด” “ปลายี่สนผัดหวาน” “การะเวกสอดสี”                                        

(หมูสับห่อกุนเชียง) “เครื่องสดผักเคียงจักดอก” พร้อมข้าวแช่

ที่ผ่านการขัดและสีอย่างพิถีพิถัน มีกลิ่นหอมจากน้ำาลอยดอก

ไม้และอบควันเทียนร่ำา เหมาะสำาหรับรับประทานเพื่อความ

สดชื่น และส่งมอบเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ที่นับถือและคนที่คุณรัก                                                                     

โดยมีให้เลือก 5 แบบ ทั้งแบบรับประทานที่ร้าน และแบบแพ็ก

เกจบรรจุในกล่องใส และกล่องกระจกสวยหรู ในราคา 450-

1,890 บาท พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน–30 มิถุนายน                    

ศกนี้ ...•

พญ.บุษยา เตชะเสน
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับวันจันทร์

เป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ ๓ แห่ง
พระบรมราชจักรีวงศ์ ปรากฏพระนามตามที่

จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร สิริ           

กิติยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราช
สันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรี
นเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ ๖ พฤศจิกายน 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ ทรง

ผนวช ณ พระอุโบสถ วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรา
ลงกรณ (วาสน์ วาสโน) ขณะทรงดำารง
สมณศักดิ์ สมเด็จพระอริยวงศาคต
ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก เป็นพระราชอุปัธยาจารย์                             
และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง

วชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ขณะ
ทรงดำารงสมณศักดิ์ สมเด็จพระญาณ
สังวร เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ทรง
ได้รับพระสมณฉายา “วชิราลงกรโณ
ภิกขุ” ประทับ ณ พระตำาหนักปั้นหยา 
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๑๕ วัน  

จึงทรงลาสิกขา

มีพระราชธิดาและพระราชโอรส ดังนี้ 
๑. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร 
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช
ธิดา ๒. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
๓. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร 

สิริวิบูลยราชกุมาร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จ
สวรรคต พระองค์ทรงรับราชสมบัติสืบราชสันตติ
วงศ์ตามกฎมณเฑียรบาล แต่มีพระราชประสงค์
จะทรงร่วมทุกข์โศกกับปวงชนชาวไทย จนกว่า
จะผ่านพ้นพระราชพิธีพระบรมศพไประยะหนึ่ง
ก่อน ในการนี้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

ประธานองคมนตรี จึงเป็นผู้สำาเร็จราชการแทน
พระองค์โดยตำาแหน่งไปพลางก่อน

โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปวงชนชาวไทยร่วม

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความรักและอาลัย

วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง ทรงเฉลิม

พระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว” มีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครอง

แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สถาปนาสมเด็จพระราชินี               

สุทิดา เป็น สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ                

พระบรมราชินี

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร โดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จ
พระราชดำาเนินเลียบพระนคร โดยขบวน              

พยุหยาตราทางชลมารค

ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมือง และประชาชน
ชาวไทย ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา                                                 
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไป
ทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทที่ห่างไกลทั่วทุกภูมิภาค ครั้นทรงดำารงพระ
ราชอิสริยยศ สมเด็จพระรัชทายาทแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงตั้งพระ
ราชหฤทัยสนองพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จ

พระบรมราชชนนี อย่างสุดกำาลังความสามารถ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
และพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ทรงนำาพา

ราชอาณาจักรไปสู่ความไพบูลย์รุ่งเรือง 
สืบสานแนวพระราชดำาริแห่งพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานที่พระ
มหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงยึดถือ

มั่นคงตลอดมาว่า “ความทุกข์สุขของ
ราษฎร คือ ความทุกข์สุขของพระองค์” 
ในการจะเกื้อกูลประโยชน์สุขแห่งอาณา

ประชาราษฎรสืบไป

เมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทย 
กระทรวงกลาโหมได้ทูล
เกล้าทูลกระหม่อมถวาย
พระยศทั้งสามเหล่าทัพ 

ดำารงพระยศสูงสุด คือ พล
เอก พลเรือเอก และพล

อากาศเอก ทรงปฏิบัติพระ
ราชภารกิจด้านการทหาร
ด้วยเต็มพระกำาลังความ
สามารถ แม้เป็นพระราช
ภารกิจที่เสี่ยงอันตราย

ทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบเพื่อต่อต้าน
การก่อการร้ายในภาคเหนือ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ทรงคุ้มกันพื้นที่บริเวณ
รอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัย
จากประเทศของตน เข้ามาพึ่งพระบรม

โพธิสมภารเป็นจำานวนนับล้านคน ณ เขา
ล้าน อำาเภอโป่งน้ำาร้อน จังหวัดตราด 

เพื่อมนุษยธรรม แก่ผู้ลี้ภัยที่ประสบความ
ทุกข์ยากแสนสาหัส ให้ดำารงอยู่ได้อย่าง

ปลอดภัย

ทรงตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการทหาร ทรง
เอาพระราชหฤทัยใส่ในการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่บรรดาทหาร

ใต้บังคับบัญชาทั้งสามเหล่าทัพ ปรับปรุงการฝึกทหารทั้งด้านความรู้และเทคนิคการ
ฝึกอย่างสากล ทรงทดสอบความรู้ของผูเรียนเป็นระยะๆ พระราชทานคำาแนะนำาแก่
นายทหารนักเรียนทำาให้การฝึกสอนได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยพระปรีชาสามารถใน
วิทยาการทหารที่เข้มแข็ง จริงจัง กล้าหาญ เฉียบขาด เคร่งครัดในระเบียบวินัยอย่าง

ยิ่ง สมศักดิ์ศรีของทหารเป็นที่ประจักษ์

ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจที่มี
คุณูปการยิ่งแก่การศึกษาของชาติ
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ
การศึกษาสายวิชาชีพ ด้านการแพทย์ 
สาธารณสุขและการเกษตร และอื่นๆ

พระราชทานสถานที่กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราช
วัลลภ ต่อมาย้ายไปตั้ง ณ วัดกลางบางซื่อ ตำาบลบางกระสอ 

จังหวัดนนทบุรี พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียน
อนุราชประสิทธิ์” ปัจจุบันดำาเนินการสอนระดับอนุบาลถึง             

มัธยมศึกษาตอนปลาย



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9กีฬา

2 ล้อทัวร์ ไทยแลนด์สิงคโปร์แทนมองโกเลีย

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า ความพร้อมของการแข่งขันจักรยานทาง

ไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022” วันที่ 1-10 เมษายน 

เส้นทางในจังหวัดมุกดาหาร, สกลนคร และนครพนม ล่าสุดทีม

ชาติมองโกเลียแจ้งมายังสมาคม เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม ว่าไม่

สามารถมาร่วมแข่งขันได้ เนื่องจากนักกีฬาในทีมหลายคนตรวจพบ

ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำาเป็นต้องขอถอนทีม อย่างไรก็ตาม ฝ่ายต่าง

ประเทศของสมาคมได้ติดต่อไปยังทีมที่อยู่ในรายชื่อทีมสำารองทีมถัด

ไปคือ ทีมชาติสิงคโปร์ ซึ่งเมื่อสมาคมจักรยานสิงคโปร์รับทราบ ก็ได้

ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทันที ทำาให้การแข่งขันจักรยานทางไกล

ประเภททีมชาย มี 20 ทีมตามเดิม ประกอบด้วย ไทยแลนด์ คอน

ติเนนตัล ไซคลิงทีม ซึ่งเป็นทีมระดับอาชีพของไทย รวมทั้ง “แชมป์

เก่า” ทีมไบค์เอด (เยอรมนี), ทีมชาติไทย, ทีมคูเวต โปรไซคลิง 

(คูเวต), แอลเอ็กซ์ ไซคลิงทีม (เกาหลีใต้), ทีมอิลลูมิเนต (อเมริกา), 

ทีมตรังกานู โพลีกอน (มาเลเซีย), ทีมสวีต ไนซ์ จากมาเลเซีย, ทีม

รู้ใจดอทคอม จากอินโดนีเซีย, ทีมโก ฟอร์ โกลด์ (ฟิลิปปินส์), ทีม

ซาปูระ (มาเลเซีย), ทีมอูเกียว (ญี่ปุ่น), ทีมไมโย ซีซีเอ็น (ไต้หวัน), 

ทีมเอชอาร์อี มาโซว์เซ (โปแลนด์), ทีมเคเอสพีโอ (เกาหลีใต้), ทีม

เซเว่น อีเลฟเว่น คลิก แอร์ 21 (ฟิลิปปินส์), ทีมเซนต์จอร์จ คอน

ติเนนตัล (ออสเตรเลีย), ทีมบาห์เรน ไซคลิง อะคาเดมี (บาห์เรน), 

ทีมชาติมาเลเซีย และทีมชาติสิงคโปร์

เปตองการกุศล ‘อีแกท’ เปิดรับสมัครแล้ว

กรุงเทพฯ • นายชุริน ภัทรดิลก อุปนายกสมาคมกีฬาเปตองแห่ง

ประเทศไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

เปิดเผยว่า การแข่งขันเปตองการกุศล “อีแกท เปตอง แชมเปียน                  

ชิพ” ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ที่สนามมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง ซอยรามคำาแหง 9 เขต

วังทองหลาง กทม. วันที่ 2-3 เม.ย.2565 ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย 

โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็น

ประธานพิธีเปิด วันที่ 2 เม.ย.นี้ เวลา 09.00 น. เพื่อหารายได้เป็น

สาธารณกุศล มอบให้มูลนิธิสายใจไทย และมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬา

เปตอง อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนากีฬาเปตองของไทย ตามโครงการ

พัฒนากีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศ และทีมที่เข้าถึงอันดับที่ 1-8 

รายการนี้จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย 

ปี 2565 สำาหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ ทีมชาย 

2 คน, ทีมหญิง 2 คน, เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี 2 คน และทีมวี

ไอพี 2 คน ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินบำารุง 

2,0000-15,000-7,500 บาท ตามลำาดับ ส่วนทีมวีไอพีจะได้รับถ้วย

เกียรติยศของ กฟผ.และสมาคมกีฬาเปตองเท่านั้น ผู้ที่สนใจเข้าไป

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สมาคม https://www.petanquethai.org 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 มี.ค. เวลา 17.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 

ร.ต.ปรารภ ทองประเทศ โทร.08-1308-1661.

‘เคน’ทุบสถิติยิงประตูทีมเยือนในพรีเมียร์ลีก

ลอนดอน • เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือหงส์แดง เรียกร้องให้ลูกทีม

ปิดงานให้ได้ หลังลิเวอร์พูลขยับตามหลัง แมนเชสเตอร์ ซิตี เพียง 1 

แต้ม หลัง ดิโอโก โซตา และโรเบอร์ โต ฟิร์มิโน ซัดคนละลูก พาทีม

บุกมาชนะอาร์เซนอล 2-0 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา

ลูกทีมของ เจอร์เกน คล็อปป์ ฉกฉวยความได้เปรียบหลังจากที่ 

แมนเชสเตอร์ ซิตี ทำาได้เพียงเสมอ คริสตัล พาเลซ แบบไม่มีสกอร์เมื่อ

คืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ด้วยการบุกมาชนะที่ เอมิเรตส์ สเตเดียม รังของ

ไอ้ปืนใหญ่

เจ้าบ้านอาร์เซนอลมีโอกาสที่จะทำาประตูขึ้นนำาไปก่อนแบบไม่

ยากเย็น แต่เป็น อลิซง เบกเกอร์ ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลที่โชว์ซูเปอร์

เซฟปฏิเสธประตูของ มาร์ติน โอเดการ์ด ก่อนที่จะเป็นหงส์แดงที่เป็น

ฝ่ายเก็บ 3 คะแนนออกจากสนามไป

ลิเวอร์พูล ซึ่งกำาลังลุ้นแชมป์ปีเดียว 4 รายการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา

ก่อน ตอนนี้ชนะเกมพรีเมียร์ลีกเป็นแมตช์ที่ 9 ติดต่อกัน โดยยิงไป 23 

ประตู เสียไปเพียงลูกเดียวเท่านั้น

หลังจากเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา พลพรรคหงส์แดงต้อง

เป็นฝ่ายตามหลังจ่าฝูง แมนเชสเตอร์ ซิตี ถึง 14 คะแนน แต่ลิเวอร์พูล

ก็ไล่ล่าแชมป์อย่างน่าประทับใจ และขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในมือตนเอง

สำาหรับโอกาสที่จะคว้าแชมป์ลีกสมัยที่ 2 ในรอบ 3 ปี

หากลิเวอร์พูลชนะวัตฟอร์ดในเกมลีกนัดต่อไปในวันที่ 2 เมษายน

ที่จะถึงนี้ จะทำาให้แมตช์ที่ต้องบุกไปเยือนลูกทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ที่

เอทิฮัด สเตเดียม ในวันที่ 10 เมษายน อาจจะเป็นแมตช์ตัดสินแชมป์

“เห็นได้ชัดว่าเรากำาลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดี และเป็นสิ่งที่เราต้อง 

ในการประชุมประจําปแผนอาหาร 2565 “นําเสนอผลงาน 

นวัตกรรม รูปธรรมพ้ืนท่ี ความรู และการขับเคล� อนสังคม” ท่ีเพ่ิงเสร็จ

ส้ินไป ถือเปนอีกกาวสําคัญของสังคมไทยท่ีจะผลักดันใหคนเขาถึงการ

บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสม จากเดิมท่ีคนไทย

กินอาหารท่ีไมดีตอสุขภาพ กินหวาน มัน เค็มมากเกินไป และบริโภคผัก

ผลไมไมเพียงพอ นิยมอาหารแปรรูปท่ีสะดวกรวดเร็ว รับสารอาหารท่ี

ไมปลอดภัย ซ่ึงเปนปจจัยเส่ียงกอโรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) และโรค

อวนท่ีคราชีวิตคนไทยจํานวนมาก  สูการปรับพฤติกรรมการกิน สนใจ

ในเร� องอาหารมากกวารสชาติ ความเอร็ดอรอย ซ่ึงจะชวยเสริมสรางสุข

ภาวะท่ีดี ลดโรค รวมท้ังสรางระบบอาหารท่ีย่ังยืน ควบคูกับการพัฒนา

นวัตกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร

เวทีน้ีจัดโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) โดยสํานักสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ 

สสส. โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรแผนอาหารสุขภาวะ บูรณาการ

รวมกับภาคีเครือขายอาหารท่ัวประเทศใน

โอกาสครบรอบ 15 ป ของแผนอาหารเพ� อ

สุขภาวะ สสส.

“การจัดการปจจัยเส่ียงท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมการกินอาหารของคนไทยเปน

โจทยสําคัญท่ีมีความทาทายและจําเปน 

ต้องอาศัยการทํางานท่ีขับเคล่ือนท้ังระบบอาหารต้ังแต่การผลิต 

การขนสง การจําหน�าย จนถึงการปรุงประกอบอาหารและการบริโภค 

เพ� อเอ้ือใหประชากรสามารถเขาถึงผักผลไมและอาหารท่ีเหมาะสม

กับสุขภาพไดมากข้ึน รวมท้ังลดโอกาสหรือชองทางการเขาถึงอาหาร

ประเภทแปรรูป เพ� อนําไปสูพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสมตามหลัก

โภชนาการและดีตอสุขภาพ” ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาวในเวทีคร้ังสําคัญ 

สอดรับกับการสํารวจผลกระทบจากการระบาดของโรคโค

วิด-19 และการบังคับใชพ.ร.ก.สถานการณฉุกเฉิน รวมกับการสงเสริม

มาตรการ Social distancing ชวงเดือน มี.ค.-เม.ย.2563 พบคนไทยหัน

มาทําอาหารกินเอง 57.5% แตกลับกินผักและผลไมลดลง 8.3% และ 

10.5% ตามลําดับ

อีกท้ังยังพบคนไทยมีความเครียด นอนหลับยากมากข้ึน มีนํ้า

หนักตัวเพ่ิมข้ึนและด� มเคร� องด� มรสหวานพุงข้ึน กินบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป 

อาหารกระปอง ขนมกรุบกรอบ และขนมหวานหรือลูกกวาด ซ่ึงลวน

สงผลตอการเพ่ิมความเส่ียงของการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) 

ทําใหภาระของโรค NCDs รุนแรงข้ึน โดย

เฉพาะในประชากรกลุมเปราะบาง 

แผนอาหารเพ� อสุขภาวะท่ีระดม

ความคิดเห็นผานการประชุม 2 วัน จะ

ส่ือสารนํามาสู่การปรับเปล่ียนสังคม

บริโภคดวน ติดกับความสะดวกสบาย 

จนกลายเปนภาระคาใชจายทางสุขภาพ 

สรางวัฒนธรรมการกินเพ� อสุขภาพ สราง

ศักยภาพจากการเลือกบริโภคอหารครบ 5 หมู 

เรียกวา การยกระดับจากคนกินสูการเปนพลเมืองอาหาร

ดร.สุปรีดา เนนยํ้าวารูปธรรมการทํางานของ สสส. และภาคี

เครือขายอาหาร ทําใหคนเขาถึงการบริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพและ

โภชนาการท่ีเหมาะสม สรางคานิยมและพฤติกรรมของการบริโภค

อาหารเพ� อสุขภาพ โดยการใชความรู ใชพลังการส� อสารสังคม และ

การผลักดันนโยบายท่ีสําคัญๆ ประกอบกับ สสส. ไดรวมรณรงคใหเกิด

ความต� นตัวและมีความรูในการเลือกบริโภคอาหารและโภชนาการท่ี

มีคุณคาเหมาะสมตามวัย เพ� อปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีลน

เกิน ท้ังลดหวาน มัน เค็ม และเพ่ิมการผักผลไมใหมากข้ึน รวมถึงการ

ขับเคล� อนนโยบายเพ� อสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการบริโภคอาหาร

เพ� อสุขภาวะ

การขับเคล� อนสรางการเปล่ียนแปลงระบบอาหาร นางประภา

ศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ประธาน

กรรมการบริหารแผนคณะท่ี 5 กลาววา นับแตป 2555 เปนตนมา แผน

อาหารเพ� อสุขภาวะไดขับเคล� อนประเด็นอาหารเพ� อความตระหนักและ

การรับรูของสังคมไทย และสงผลตอการสรางพฤติกรรมการบริโภค

ท่ีเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญ ไดแก สงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม 

ขับเคล� อนลดดการบริโภคหวาน มัน เค็มท่ีลนเกิน เสริมสรางความ

ปลอดภัยและดานความม่ันคงทางอาหาร

นอกจากขับเคล� อนการกินอาหารในจานแลว แผนอาหารได

พัฒนา เช� อมโยง และสรางตนแบบการจัดการดานอาหารในระดับพ้ืนท่ี 

ท้ังโรงเรียนอาหารสุขภาวะ โรงเรียนออนหวาน โรงพยาบาลสีเขียว โรง

พยาบาลลดหวานมันเค็ม จนกระท่ังการทําเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน การทํา

เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีเขตเมือง สรางชองทางจําหน�ายผลผลิตท่ีปลอดภัย

ในรูปแบบตลาดสีเขียว การพัฒนาและจัดการอาหารริมบาทวิถีท่ีอยูใน

วิถีชีวิตของผูคนใหมีคุณภาพและมีคุณคาทางโภชนาการ เปนตน รวม

ท้ังผลักดันนโยบายและมาตรการท่ีสงผลตอการสรางสภาพแวดลอม

ดานอาหารและโภชนาการท่ีดี ปลายทางความสําเร็จเปนเร� องระบบ

อาหารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย

แผนอาหารป 65 ปลุกพลังพลเมือง สรางสังคมสุขภาวะ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท

การประชุมประจําปแผนอาหาร 2565

เวทีสําคัญนําเสนอผลงาน นวัตกรรมขับเคล� อนสังคมสุขภาวะ

การ ตอนนี้พวกเราตามหลังเพียง 1 คะแนนเท่านั้น แต่ทุกอย่างยัง

คงเหมือนเดิม คือพวกเราต้องพยายามชนะให้ได้” คล็อปป์ กุนซือ

หงส์แดงกล่าว

“ตามหลัง 1 คะแนนย่อมดีกว่า 14 คะแนน แต่ในรอบ 10 ปี

ที่ผ่านมา คุณคิดว่าจะมีใครบางคนบอกว่าคุณควรภูมิใจที่จบซีซั่น

ด้วยอันดับ 2 ตอนนี้อาจจะไม่” คล็อปป์กล่าว “เรามีกลุ่มผู้เล่นที่ยอด

เยี่ยมที่นี่และเราจะพยายามทำาทุกวิถีทางเพื่อให้ออกจากสถานการณ์

นั้นให้ได้”  

ทางด้าน แฮร์รี เคน สร้างประวัติศาสตร์ในพรีเมียร์ลีกหลัง

ยิง 1 ประตูพา ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ บุกไปชนะ ไบรต์ตัน 2-0 โดย

เดยัน คูลูเซฟสกี ยิงแฉลบ คริสเตียน โรเมโร ให้ทีมเยือนออกนำา

ตั้งแต่นาทีที่ 37 ก่อนที่เคนจะยิงปิดท้ายในนาทีที่ 57

ลูกยิงอันเฉียบคมจากการเปิดของ โรดริโก เบนตันกูร์ นั้น                                                                              

นับเป็นการยิงประตูทีมเยือนลูกที่ 95 ของเคน มากที่สุดในประวัติ 

ศาสตร์พรีเมียร์ลีก นอกจากนั้นกองหน้าทีมชาติอังกฤษยังแซงหน้า 

แฟรงก์ แลมพาร์ด ขึ้นไปอยู่อันดับ 5 ตลอดกาลของผู้ยิงประตูสูงสุด

ของพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วด้วยสถิติ 178 ประตู

ลูกทีมของ อันโตนิโอ คอนเต ยังอยู่อันดับ 7 ของตาราง

พรีเมียร์ลีก แต่ยังมีลุ้นจบท็อปโฟร์ โดยมีคะแนนตามหลังทีมอันดับ 

4 อย่างอาร์เซนอล 3 คะแนน แต่เตะมากกว่า 1 นัด

“พวกเรามีความสุขท่ีเห็นแฮร์รียิงประตูได้มาก เขาออกสตาร์ท

ฤดูกาลไม่ค่อยดีนัก” คอนเตกล่าว “แฮร์รีเริ่มเข้าใจระบบ และจาก

วิธีการเล่นของเรา เขาจะมีโอกาสสร้างสถิติในทุกๆ แมตช์”.

ทุบสถิติ • แฮร์รี เคน ฉลองประตูของเขาที่ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 

คอมมูนิตี สเตเดียม ซึ่งเป็นประตูที่พา ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ บุกมา

ชนะไบรต์ตัน 2-0 และเป็นการยิงประตูทีมเยือนลูกที่ 95 ของเคน 

มากกว่านักเตะทุกคนในพรีเมียร์ลีก

‘จอมศอก’สำ�นึกผิดโทษรู้ผลเร็วนี้

ขอโทษน้องหมายเลข 33 ศุภสัณฑ์ เรืองศุภนิมิต ทั้งคู่ยังมีอนาคต 

ทั้งคู่ก็ได้รับคำาขอโทษซึ่งกันและกัน มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ สามารถ

ตัดสินใจผิดพลาดกันได้ นายอิศเรศก็อยากจะแสดงความขอโทษกับ

น้อง”

“แต่ทางคู่กรณี นายศุภสัณฑ์ได้ดำาเนินการแจ้งความไปที่ 

สภ.เมืองธัญบุรี ถึงเจตนาการทำาร้าย แต่ทางนายอิศเรศก็สำานึก

ผิดแล้ว จริงๆ เรื่องนี้ ไม่น่าจะเกิดขึ้น ที่เรียกมาสอบถามก็ถามใน

ทุกมิติ ทั้งฝ่ายผู้ตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขัน คู่กรณี ทั้งพยานหลัก

ฐาน ผมได้สอบถามพนักงานร้อยเวร มีใบรับรองแพทย์ครบหมด

แล้ว”

“นายอิศเรศเป็นนักกีฬาอาชีพในฟุตบอลมาร่วม 10 ปี 

เพราะฉะนั้นการเป็นนักกีฬาอาชีพ ต้องมีความเป็นมืออาชีพ อายุ 

27 ปีแล้ว เกิดอารมณ์ชั่ววูบ เกมกำาลังตามอยู่ 3-0 อีก 2 นาทีหมด

เวลา เลยก่อเหตุขึ้น เป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกอาชีพไม่ควรทำา กีฬาอาชีพ

ไม่ควรมีสิ่งนี้อยู่ จะทำาให้เสียภาพลักษณ์กับวงการกีฬานั้นๆ โดย

เฉพาะกีฬาฟุตบอลของเรา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สื่อโซ

เชียลสมัยนี้เร็วมาก”

“ทางสมาคมกำาลังหาจุดที่พอดี ว่าจะตัดสินปัญหานี้อย่างไร 

จึงตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาเพื่อทำาการตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน 

สอบปากคำาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และได้เสนอต่อท่านนายกฯ เป็นผู้

พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะลงโทษอย่างไร คาดว่าผลจะออกมา

เร็วๆ นี้”

ขณะท่ีนายอิศเรศได้กล่าวขอโทษต่อหน้าคู่กรณี นายศุภสัณฑ์                                                                                

ว่า “ผมก็ขอโทษในเหตุการณ์วันนั้นที่ได้ทำากับน้องเขา มันเป็น

อารมณ์ชั่ววูบ มันเป็นการขาดสติของผม อยากจะขอโทษน้อง 

ขอโทษสโมสรนอร์ทกรุงเทพ อยากขอโทษทุกคนครับ”.

เพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ FIFA 

International Friendly Match 2 นัด ปรากฏว่า

ไม่มีชื่อ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ และ “มุ้ย” 

ธีระศิลป์ แดงดา รวมทั้งแข้งลูกครึ่งจากต่าง

แดน โดย 27 คนที่ติดทีมชุดนี้เป็นนักเตะจาก

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มากที่สุดถึง 8 คน ประกอบ

ด้วย

1.นายธีราทร บุญมาทัน (สโมสร

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 2.นายศุภชัย ใจเด็ด 

(บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 3.นายสุภโชค สารชาติ 

(บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 4.นายนฤบดินทร์ วีร

วัฒโนดม (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 5.นายพรรษา 

เหมวิบูลย์ (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 6.นายศศลักษณ์ ไห

ประโคน (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 7.นายศิวรักษ์ เทศ

สูงเนิน (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 8.นายศุภณัฏฐ์ เหมือน

ตา (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 9.นายเควิน ดีรมรัมย์ (การ

ท่าเรือ เอฟซี) 10.นายธนบูรณ์ เกศารัตน์ (การ

ท่าเรือ เอฟซี) 11.นายฟิลิป โรลเลอร์ (การท่าเรือ 

เอฟซี) 12.นายบดินทร์ ผาลา (การท่าเรือ เอฟซี) 

13.นายอดิศักดิ์ ไกรษร (การท่าเรือ เอฟซี)

14.นายมานูเอล ทอม เบียรห์ (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด) 

15.นายทริสตอง โด (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด) 16.นายฐิติพันธ์ 

พ่วงจันทร์ (ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด) 17.นายวิศรุต อิ่มอุระ (ทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด) 18.นายเชาว์วัตน์ วีระชาติ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

19.นายวรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) 20.นายวีระเทพ 

ป้อมพันธุ์ (เมืองทอง ยูไนเต็ด 21.นายพิชา อุทรา (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 

22.นายกฤษดา กาแมน (ชลบุรี เอฟซี) 23.นายเอกนิษฐ์ ปัญญา (เชียงใหม่ 

ยูไนเต็ด) 24.นายเฉลิมศักดิ์ อักขี (โปลิศ เทโร เอฟซี) 25.นายกัมพล ปฐม

อรรฆย์กุล (ราชบุรี มิตรผล เอฟซี) 26.นายปฏิวัติ คำาไหม (สมุทรปราการ 

ซิตี้) และ 27.นายเลอสันต์ เทียมราช (หนองบัว พิชญ เอฟซี)

สำาหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มารายงานตัวที่อาคาร 1 กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง 

จ.นนทบุรี ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เพื่อทำาการตรวจ

หาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักกีฬาและทีมงานสตาฟฟ์โค้ช ก่อนเข้าร่วม

การเก็บตัวที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม ตาม

ปฏิทินฟีฟ่าเดย์.

‘มาดามแป้ง’ซึ้งใจทุกสโมสรทำาเพื่อชาติ

ปล่อยตัวให้ช้างศึกชุดใหญ่อุ่นแข้ง2นัด

การสมาคมคณะกรรมการสอบสวนจรรยานักกีฬาฟุตบอลดำาเนิน

การสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์การกระทบกระทั่ง

กัน ในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ “มังกรฟ้า” ไทยลีก 3 

รอบแชมเปียนส์ลีก โซนล่างนัดแรก คู่ระหว่างสโมสรมหาวิทยาลัย                                                                             

นอร์ทกรุงเทพ 3-0 สโมสรบางกอก เอฟซี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 

2565

เกมดังกล่าวมีเหตุการณ์ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของการ

แข่งขันครึ่งเวลาหลัง โดยนายอิศเรศ น้อยใจบุญ ผู้เล่นหมายเลข 

6 ของบางกอก เอฟซี ที่ทำาฟาลว์รุนแรงใส่นายศุภสัณฑ์ เรืองศุภ

นิมิตร ผู้เล่นหมายเลข 33 ของสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ 

จนได้รับบาดเจ็บและต้องนำาตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งต่อมาปรากฏว่า 

นายศุภสัณฑ์ เรืองศุภนิมิต ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดฉกรรจ์ที่ริม

ฝีปากบนขวา มุมปากขวา แผลฉีกขาดที่เหงือกบน กระดูกใบหน้า

แก้มขวาร้าว

การชี้แจงครั้งนี้มี พล.ต.ท.อำานวย นิ่มมะโน เป็นประธาน

คณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้ชี้แจงประกอบไปด้วย นายวิเชฐ เทียน

ทอง ผู้ตัดสิน, นายบินหลา ปรีดา ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ 1, นายพีรทัศน์ 

กิตติกาญจน์เมธี ผู้ตัดสินที่ 4, นายเตโชดม ศรีชมภู ผู้ควบคุมการ

แข่งขัน, นายศุภสัณฑ์ เรืองศุภนิมิต ผู้เล่นหมายเลข 33 สโมสรมหา

วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, นายวีรยุทธ จิตรขุนทด ผู้เล่นหมายเลข 5 

สโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และนายอิศเรศ น้อยใจบุญ ผู้

เล่นหมายเลข 6 สโมสรบางกอก เอฟซี

ภายหลังการประชุม และพิจารณาของคณะกรรมการ พล.ต.ท. 

อำานวย นิ่มมะโน กล่าวว่า “วันนี้คณะกรรมการวินัยมารยาทได้เชิญ

คู่กรณีมาสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้น ก็ได้ทราบว่าผู้เล่นหมาย 6 

อิศเรศ น้อยใจบุญ รู้สึกสำานึกและทำาไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ และได้

นายอิศเรศ น้อยใจบุญ ทีมบางกอก เอฟซี (เสื้อขาว) เข้าสวมกอดขอโทษนายศุภสัณฑ์ เรืองศุภนิมิตร 

ของมหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ หลังจากนายอิศเรศฟันศอกนายศุภสันฑ์จนได้รับบาดเจ็บ

หัวหมาก • คณะสอบสวน

จรรยานักกีฬาฟุตบอลฯ เรียก

นายอิศเรศ น้อยใจบุญ บางกอก 

เอฟซี ที่ ไปฟันศอกใส่นายศุภ

สัณฑ์ เรืองศุภนิมิตร ของสโมสร

มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ จน

ได้รับบาดเจ็บ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง

เกมดังกล่าวมาชี้แจง โดย “จอม

ศอก” สำานึกผิด สวมกอดคู่กรณี

ขอโทษ พร้อมขอโทษทุกฝ่าย 

ยอมรับผิดบอกเป็นอารมณ์ชั่ว

วูบ มันเป็นการขาดสติ ขณะที่

คณะกรรมการสอบสวนจรรยา

นักกีฬาฟุตบอล ตั้งทีมงานหา

จุดลงตัวพร้อมก่อนเสนอให้             

นายกฯ คาดผลการตัดสินออก

เร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 

2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำา  

กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย 

ขอบคุณทุกสโมสรที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำางานเป็นอย่างดี 

หลังพร้อมใจปล่อยผู้เล่นมาให้ทัพช้างศึกชุดใหญ่ ในเกมอุ่นเครื่อง 2 นัด 

ภายใต้ปฏิทินฟีฟ่าเดย์ ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้กับเนปาลและซูริมาน

หลังจาก “ช้างศึก” ภายใต้การคุมทัพของ มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้

ฝึกสอน ได้ประกาศรายชื่อนักเตะ 27 รายออกมาเป็นที่เรียบร้อย สำาหรับ

เกมอุ่นเครื่อง 2 นัด คือวันที่ 24 มีนาคม พบทีมชาติเนปาล (อันดับที่ 

167 ในฟีฟ่าแรงกิง) เวลา 19.00 น. ณ สนามชลบุรี สเตเดียม ต่อ

ด้วย วันที่ 27 มีนาคม พบทีมชาติซูรินาม (อันดับที่ 140 ในฟีฟ่า  

แรงกิง) เวลา 19.00 น. สนามบีจี สเตเดี้ยม โดยจะถ่ายทอดสด

ทางช่อง AIS PLAY และไทยรัฐทีวีทั้ง 2 นัด ซึ่งการอุ่นเครื่องครั้ง

นี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกสำาคัญเอเชียนคัพ 2023 รอบ

คัดเลือก ที่ประเทศอุซเบกิสถาน

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย กล่าว

ว่า “ก่อนอื่นแป้งต้องขอบคุณทุกสโมสรที่ให้ความกรุณา เป็นแรงหนุน

การทำางานของทีมชาติเป็นอย่างดี ในฐานะคนทำาทีมเหมือนกัน แป้ง

เข้าใจถึงสถานการณ์ช่วงท้ายฤดูกาลว่าสำาคัญอย่างไร หลายสโมสรอยู่

ในสถานการณ์แตกต่างกัน แต่ก็แสดงน้ำาใจปล่อยนักกีฬาตัวหลักของ

ทีมหลายๆ คนมาให้เรา จนเราได้ผู้เล่นชุดดีที่สุดในประเทศมาอยู่กับทีม

ในปลายเดือนนี้”

“ที่ผ่านมาแป้งทำางานร่วมกับ มาโน โพลกิง, ทีมผู้ฝึกสอน และ

สมาคมมาโดยตลอด ให้นโยบายโค้ชติดตามดูฟอร์มการเล่นทุกคนให้ทั่ว

ถึงที่สุด และให้ โอกาสกับคนที่ทำาผลงานได้ดี จนกระทั่งตอนนี้คิดว่าเราได้

ผู้เล่นชุดดีที่สุดเข้ามาแล้ว เพราะมีทั้งผู้เล่นตัวหลักที่ต่อเนื่องมาจาก

ซูซูกิคัพ, หน้าใหม่ฟอร์มเด่น และดาวรุ่งอายุน้อยที่น่าสนใจ ที่เรา

เชื่อว่าทุกคนพร้อมพิสูจน์ตัวเองเต็มที่ และเราน่าจะได้เห็นอะไร

ใหม่ๆ จากทีมชุดนี้ เพื่อเป็นการลองทีมให้เกิดประโยชน์ที่สุด ปู

ทางก่อนถึงเอเชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือก” มาดามแป้งปิดท้าย

สำาหรับรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ 27 คน ที่สมาคม

กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศออกมา

“เคน” พิชา อุทรา

นักเตะจอมคลาสสิก

จาก “กิเลนผยอง” 

เมืองทอง ยูไนเต็ด
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

บเป็นครั้งแรกที่ มูลนิธิไดสัน หรือ James Dyson 

Award ได้จัดการประกวดแข่งขันออกแบบนวัตกรรม

ระดับนานาชาติในประเทศไทย ถือว่าเป็นการเปิดโอกาส

ให้เยาวชนไทยได้แสดงผลงานด้านวิศวกรรมและการออกแบบสู่

สายตาโลก โดยเปิดรับผลงานจากนักประดิษฐ์รุ่นใหม่แล้ว ตั้งแต่

วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ james-

dysonaward.org ไทย โดยผู้ชนะระดับชาติจะได้รับรางวัลจำานวน 

222,000 บาท และมีสิทธิในการชิงรางวัลระดับนานาชาติที่มีรางวัล

จำานวนถึง 1,330,000 บาท

อัชฌาเอื้อ เชี่ยวชาญ วิศวกรด้านแอร์ โร ไดนามิก ของ 

ไดสัน ณ สำานักงานประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจบการศึกษาจากคณะวิศว 

กรรมศาสตร์ สาขาวิศวการบิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการประกวดว่า ไดสันให้ความ

สำาคัญกับการวิจัยและพัฒนามาก ใช้เงินลงทุนไม่ต่ำากว่า 1.09 แสน

ล้านบาท โดยมีนักวิจัยมากถึง 6,000 คน เนื่องจากมองว่าหัวใจ

สำาคัญของไดสันก็คือ การเกิดไอเดีย หรือคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ และนำา 

ไอเดียนั้นมาทดลองวิจัย ทดสอบ ปรับปรุง วนซ้ำาไปซ้ำามา และกลาย

เป็นโซลูชั่น แก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากความผิดพลาด ถือว่าเป็น

เรื่องท้าทายการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า จนเป็นที่แน่ใจ ก่อนมาเป็น

ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ โปรดักต์ที่ได้ออกมาดีกว่าเดิม ซึ่งถือว่าจะเป็นการ

ผลักดันเทคโนโลยีให้ไปข้างหน้า

“เครื่องใช้ไฟฟ้าของไดสันมีน้อยชนิด แต่เหมือนคำาว่าน้อย

แต่มาก เพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่อง

ดูดฝุ่นที่แต่ก่อนใหญ่เทอะทะของไดสัน เป็นเครื่องไร้สาย เสียงไม่

ดัง นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเป่าผม เครื่องฟอกอากาศ ก็เป็นที่นิยมใน

ตลาด ก็ใช้หลักไซโคลน”  

สำาหรับ James Dyson Award ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการใน

ประเทศไทยในปีนี้ อัชฌาเอื้อบอกว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนไทย

จะได้ โชว์ความสามารถการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมี

รางวัลระดับนานาชาติถึง 1.3 ล้านบาท ผลงานผู้ชนะยังได้รับการ

ประชาสัมพันธ์ออกไปทั่วโลก และลิขสิทธิ์ของผลงานยังเป็นของผู้

ออกแบบ ไม่ใช่ของไดสัน

“ผู้ได้รับรางวัลยังสามารถนำาผลงานของตนเองไปต่อยอดเป็น

ธุรกิจ การแข่งขันนี้จึงเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ ที่จะสร้างสรรค์ผล

งานเพื่อเปลี่ยนโลก ซึ่งผมก็หวังให้คนไทยเก่ง มีความสามารถไปถึง

เวทีระดับโลกได้” อัชฌาเอื้อกล่าว

ด้าน Lydia Beaton ประธานมูลนิธิ “James Dyson  

Foundation” กล่าวว่า เจตนาของมูลนิธิไดสันก็เพื่อต้องการสร้างนวัต

กรรุ่นใหม่ เพื่อให้ไอเดียของเขาเหล่านี้แพร่ออกไปสู่ระดับสากล โดย

การประกวดครั้งแรกมีขึ้นในปี ค.ศ.2005 เพื่อค้นหาไอเดียสดใหม่

ของนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่จากคณะวิศวกรรมและคณะด้าน

การออกแบบด้วยโจทย์เดิมมาตลอด 17 ปี นั่นก็คือ “ออกแบบอะไร

ก็ได้ที่แก้ไขปัญหา” และด้วยโจทย์ที่เปิดกว้างทางความคิดเช่นนี้เอง 

ทำาให้เราได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาในระดับโลกมากมาย 

ครั้งแรก James Dyson Award!

เปิดเวทีท้าทายนวัตกรไทยรุ่นใหม่ไปถึงดวงดาว

โดยผู้ชนะในปีที่ผ่านๆ มาได้นำาเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่แก้ไขปัญหาที่น่า

ทึ่ง ตั้งแต่แก้ไขปัญหาการเข้าถึงการรีไซเคิลพลาสติก แก้ปัญหาเลือด

ออกจากแผลมีดบาด และพัฒนาการตรวจโรคต่างๆ ได้เองที่บ้าน 

โดยรางวัลในระดับนานาชาตินั้นจะถูกคัดเลือกโดย James Dyson 

โดยตรง ผู้ชนะการประกวดครั้งนี้จะได้รางวัลเป็นเงินทุนและยังได้

รับโอกาสการประชาสัมพันธ์ผลงานในระดับโลก ซึ่งถือเป็นก้าวแรก

ที่สำาคัญในการนำาไอเดียไปต่อยอดทางธุรกิจ

จุดหลักของการแข่งขันที่มีหัวข้อเปิดกว้างมากเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์ เครื่องใช้ต่างๆ 

หรือเรื่องความยั่งยืน สิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นการแข่งขันเชิงแนวคิดที่

ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการทำางานต่างๆ ลิเดียกล่าวว่า เนื่องจาก

เซอร์เจมส์ ไดสัน เชื่อว่า วิศวกรรุ่นใหม่ๆ จะสามารถทำาโซลูชั่นมา

แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งผู้ออกแบบจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในทรัพย์สิน

ทางปัญญาของเขา ที่เขาสามารถนำาไปต่อยอดเป็นธุรกิจของตัวเองได้ 

ที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่รับรางวัล ที่นำาไปต่อยอดเปิดธุรกิจของตนเอง

ต่อข้อถามว่า ทำาไมถึงเปิดเวทีที่ประเทศไทย ลิเดียกล่าวว่า การ

เลือกของมูลนิธิ มองจากวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ซึ่งปีที่ผ่านมา

มองเห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมการผลักดันเรื่องของการออกแบบ

เยอะมาก ซึ่งการประกวดที่มีขึ้นในประเทศไทย จึงหวังว่าเยาวชนไทย

จะคิดสร้างสรรค์ผลงานที่มีความน่าสนใจ และไปถึงระดับนานาชาติได้

“หลักการคัดเลือกผลงานของไดสันคือ การเปิดรับไอเดียใหม่ๆ 

เราจะนำาผลงานต้นแบบ ที่เป็น Proto Type มาทดสอบ ดูว่าใช้ได้จริง

แค่ไหน เราจึงเปิดกว้างในการประกวดมาก” ประธานมูลนิธิไดสันกล่าว

ส่วน James Dyson ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าทีมวิศวกร Dyson ส่ง

สารเกี่ยวกับการประกวดในประเทศไทยว่า ความสำาคัญของรางวัล 

James Dyson Award คือการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด และส่ง

เสริมให้นักประดิษฐ์และออกแบบรุ่นใหม่ได้ตั้งคำาถามและท้าทาย

กับสิ่งต่างๆ ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบ

นี้ และมันเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน เพราะโลกในอนาคตคือโลกของ

พวกเขา รางวัลนี้จะให้ความมั่นใจและพื้นที่สำาหรับการแก้ปัญหา

“70% ของผู้ชนะในระดับนานาชาติที่ผ่านมาได้สานต่อโครงการ

และต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาในทางธุรกิจด้วย ผมตื่นเต้นมาก

ที่ในปีนี้เราจะเปิดตัว James Dyson Award ในประเทศไทยเป็น

ครั้งแรก และผมตั้งตารอดูผลงานที่จะเปลี่ยนโลกจากนักประดิษฐ์

เยาวชนไทย ขอให้ทุกคนโชคดี”

สำาหรับการประกวดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จำานวนสิ่งประดิษฐ์จาก

ผู้เข้าแข่งขันทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นจนทำาลายสถิติ และด้วยวิสัยทัศน์ที่เห็นถึง

ความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในอนาคต James Dyson ได้

เลือกผู้ชนะรางวัลระดับนานาชาติถึง 3 รางวัลเป็นครั้งแรกในปี 2564 

ที่ผ่านมา โดยแต่ละรางวัลจะได้เงินรางวัลจำานวน 1,330,000 เช่นกัน

ในปีนี้จะมีการเลือกผู้ชนะรางวัลระดับนานาชาติเช่นเดิม แต่

ก่อนจะถึงการแข่งขันในระดับนานาชาติ แต่ละประเทศจะทำาการคัด

เลือกผู้ชนะในระดับชาติ และรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล โดยคณะ

กรรมการที่ทำาการคัดเลือกผู้ชนะจะมาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ

และวิศวกรจาก Dyson โดยในปี พ.ศ.2565 นี้ James Dyson Award ได้

เปิดตัวเป็นครั้งแรกใน 2 ประเทศ นั่นก็คือประเทศตุรกี และประเทศไทย

สำาหรับผู้ที่ชนะรางวัลระดับชาติจะได้รับเลือกให้ลงแข่งใน

ระดับนานาชาติโดยอัตโนมัติ โดย James Dyson จะเป็นผู้คัดเลือก

ผู้ชนะในระดับนานาชาติด้วยตัวเอง โดยสิ่งที่วิศวกรจาก Dyson มอง

หาในสิ่งประดิษฐ์จากการแข่งขันครั้งนี้ ไม่ได้ ให้ความสำาคัญกับแค่

ผลกระทบของปัญหาเป็นส่วนหลัก แต่เป็นคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์นั้น 

รวมถึงการทำางานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์นั้นด้วย

มีตัวอย่างผลงานที่ ได้รับรางวัลนานาชาติจากการแข่งขัน  

James Dyson Award ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ อาทิ ผลงาน 

“mOm incubators” จากผู้ชนะระดับนานาชาติปี 2014 เป็นการเพิ่ม

ตัวเลือกในการดูแลเด็กแรกเกิด หลังจากทดสอบการใช้งานเสร็จสิ้น 

ขณะนี้ mOm ได้ใช้งานในองค์กร UK NHS trust 3 แห่งและได้ช่วย

ชีวิตทารกกว่า 20 ชีวิต โดยมีแผนการพัฒนา mOm ไปสู่การใช้งาน

ในระดับโลกเพื่อช่วยอัตราการเข้าถึงการดูแลทารกทั่วโลก และใน 

ปี 2017 ผู้ชนะรางวัลรองชนะเลิศจากสหรัฐอเมริกา

ผลงาน SoaPen สบู่ในรูปแบบปากกาสีสันสดใสที่กระตุ้นการล้างมือ 

ได้พัฒนาผลงานสู่การดำาเนินธุรกิจและติดอันดับ Forbes 30 Under 30 

Lists และได้จำาหน่ายสินค้าทั่วทวีปอเมริกา และล่าสุดได้ผลิตเจลล้างมือ

เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

Rabbit Ray ผู้ชนะรางวัลรองชนะเลิศระดับชาติจากสิงคโปร์ 

เครื่องมือสื่อสารสำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยอธิบายขั้นตอน

ทางการแพทย์แก่เด็ก โดยเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ Esther Wang ได้ก่อตั้ง

บริษัทด้านสุขภาพและการศึกษาที่ชนะรางวัลอย่างบริษัท Joytingle 

โดยสิ่งประดิษฐ์ของเธอสามารถช่วยอธิบายได้ตั้งแต่การฉีดวัคซีนจน

ไปถึงการรักษาด้วยคีโม  

ขั้นตอนการสมัคร ผู้เข้าแข่งขันสมัครประกวดแข่งขันผ่านแบบ

ฟอร์มออนไลน์ภายในเว็บไซต์ James Dyson Award โดยผู้เข้าแข่งขัน

ต้องอธิบายว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นคืออะไร วิธีการทำางานเป็นอย่างไร และ

กระบวนการพัฒนาสิงประดิษฐ์นั้นๆ โดยสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการตอบ

รับดีจะต้องแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้จริง และต้องสามารถอธิบายถึงที่มา

ที่ไปได้อย่างชัดเจน พร้อมแสดงกระบวนการทดลองและพัฒนา และ

แสดงหลักฐานในการพัฒนาต้นแบบในรูปแบบภาพและวิดีโอ

โดยปีนี้กรรมการจะพิจารณาข้อจำากัดในการสร้างต้นแบบสิ่ง

ประดิษฐ์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เกณฑ์

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกำาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการ

แข่งขัน James Dyson Award หรือจบการศึกษาเป็นระยะเวลาไม่

เกิน 4 ปีในคณะวิศวกรรม หรือคณะด้านการออกแบบ ในกรณีที่

เข้าแข่งเป็นทีม สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

ที่เข้าร่วมแข่งขัน James Dyson Award หรือจบการศึกษาไม่เกิน  

4 ปี โดยต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คนที่ศึกษาหรือจบการศึกษาไม่

เกิน 4 ปี จากคณะวิศวกรรมหรือคณะด้านการออกแบบ ผู้สนใจดู

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ James Dyson Award.

นั

อัชฌาเอื้อ เชี่ยวชาญ ลิเดีย บีตัน

กรุงเทพฯ • สอวช.เผยอุตสาหกรรมดิจิทัล

มีความต้องการบุคลากรทักษะสูงมากที่สุด 

กว่า 3 หมื่นตำาแหน่ง โดยเฉพาะนักวิทย์

ข้อมูล นักพัฒนาแพลตฟอร์ม ผู้เชี่ยวชาญ

ด้าน AI แต่สถาบันอุดมศึกษา 101 แห่ง

ผลิตป้อนได้เพียงปีละ 5,916 ราย อว.เตรียม

ส่งเสริมหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ และกองทุน

พัฒนาอุดมศึกษา เป็นตัวช่วยผลิตกำาลังคน

ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำานวย

การสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) บรรยายในรายการ DCT DIGITAL 

FUTURE TALKS หัวข้อ “เส้นทางการพัฒนา

ทักษะดิจิทัลของไทยสู่การแข่งขันในระดับ

โลก” ผ่านระบบออนไลน์จัดโดยสภาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

(Digital Council of Thailand: DCT) เมื่อเร็วๆ 

นี้ โดยกล่าวว่า จากการได้แลกเปลี่ยนข้อมูล

ความต้องการกำาลังคนด้านดิจิทัล ซึ่ง สอวช.

ได้สำารวจสมรรถนะบุคลากรในอนาคต

สำาหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

(พ.ศ.2563-2567) พบว่าจากอุตสาหกรรม

เป้าหมายทั้งหมด อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็น 

กลุ่มที่มีความต้องการบุคลากรทักษะสูง

ในจำานวนมากที่สุดรวม 30,742 ตำาแหน่ง 

อีกทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลและ

ซอฟต์แวร์ยังเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะมีการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ ตัวอย่างตำาแหน่งงานที่มีความ

ต้องการ เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 

Scientist), นักพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 

(Digital Platform Developer), ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Specialist) และ

นักวิเคราะห์ข้อมูล (DataAnalyst) เป็นต้น 

ส่วนตัวอย่างสมรรถนะที่ต้องการ เช่น  

การประเมินความปลอดภัย (Security  

Assessments), การแสดงข้อมูลและวิศว 

กรรมข้อมูล (Data Visualization and Data 

Engineering) และการวิเคราะห์และการ

สร้างแบบจำาลองทางคอมพิวเตอร์ (Analytics 

and Computational Modelling) เป็นต้น

ดร.กาญจนากล่าวอีกว่า เมื่อหันมา

ดูข้อมูลสถานการณ์กำาลังคนด้านดิจิทัล

ในปัจจุบัน จากระบบเผยแพร่สารสนเทศ

อุดมศึกษา สำานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) พบว่าผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาปีการ

ศึกษา 2563 ในมหาวิทยาลัย 101 แห่ง  

สามารถผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

ด้านดิจิทัลตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึง

ปริญญาเอก ได้จำานวน 5,916 คน ขณะ

ที่ข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติ ระบุ

ว่า ในปี 2563 มีผู้ทำางานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอยู่ 4.73 แสน

คน โดยจำาแนกเป็น 5 ลักษณะงาน ได้แก่ 

1) นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และ

โปรแกรมประยุกต์ 2) ผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย 3) ช่างเทคนิค

ด้านการติดต่อสื่อสาร 4) ช่างเทคนิคปฏิบัติ

การและให้ความช่วยเหลือด้าน ICT และ  

ศึกษาธิการ • “คุณหญิงกัลยา” เผยคณะ

ทำางานสำารวจกลุ่มเด็กพิเศษ ตั้งเป้าเดือน 

พ.ค.ปีนี้ จะทำาให้เด็กหลุดจากระบบเป็น

ศูนย์ หลังทำางานเชิงรุก พร้อมวางแผน

ระยะยาวประสานความร่วมมือทุกภาค

ส่วน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) 

กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ (ศธ.) 

ให้ความสำาคัญในเรื่องการศึกษาพิเศษ มี

การขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องการศึกษาที่

เท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการสร้าง

โอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสและพิการ โดย

ได้มีการตั้งคณะทำางานในการสำารวจกลุ่ม

เด็กพิเศษ ทั้งเด็กพิการและด้อยโอกาสที่

ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ค้นหาและ

คัดกรองนำามาเข้าสู่ระบบการศึกษาพิเศษ

อีกครั้งตามความเหมาะสม ทั้งด้านการ

ศึกษาและคุณภาพชีวิต ซึ่งจากการทำางาน

เชิงรุกของคณะทำางานสำารวจกลุ่มเด็ก

พิเศษ ณ เดือนมกราคม 2565 สามารถ

นำาเด็กพิเศษกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา

ได้แล้วกว่า 5,000 คน และคาดว่าภายใน

เดือนพฤษภาคม 2565 นี้จะไม่มีตัวเลข

เด็กพิเศษที่ตกหล่นไม่ได้รับการศึกษาอยู่

อีกเลย

“ตลอดระยะเวลาการทำางานกว่า  

3 ปี ปีนี้จะก้าวสู่ปีที่ 4 ในฐานะที่กำากับดูแล

การศึกษาพิเศษได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย

ในเรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 โครงการสำาคัญเร่งด่วน

ที่ต้องทำา กระทรวงศึกษาธิการต้องการ

สร้างโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสและพิการ 

พัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้ และการ

ศึกษาไทยจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

รมช.ศธ.กล่าว

ด้านนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรม 

การยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รมช.ศธ. 

กล่าวว่า การทำางานเพื่อนำาเด็กพิเศษ ทั้ง

เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสกลับเข้ามา

สู่ระบบการศึกษาอีกครั้งนั้น คณะทำางาน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำางานใน

เชิงรุก แบ่งเป็นระยะสั้นได้มีการลงพื้นที่

สำารวจและคัดแยกข้อมูลและส่งกลับเข้ามา

ส่วนกลางภายใต้ศูนย์ติดตามเด็กพิเศษกลับ

เข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งจะมีการรายงาน

ตัวเลขทุกสัปดาห์ ส่วนในระยะยาวจะมี 

การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

อาทิ ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำาบล 

(อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

เป็นต้น ในการช่วยกันติดตามเพื่อช่วย

เหลือเด็กพิเศษให้กลับเข้าสู่สถานศึกษาที่

เหมาะสมต่อไป ที่สำาคัญคือการส่งเสริมให้

เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่

ต้นทางจากภาวะเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบ

ต่อการเรียนและการหลุดจากระบบ

“จากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อเดือน

กรกฎาคม 2564 พบว่ามีเด็กพิเศษ เด็ก

พิการที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ไม่ได้รับโอกาส

ทางการศึกษาจำานวน 7,173 คน ซึ่งจะ

อยู่ภายใต้การดูแลของ สพฐ. ซึ่งคณะ

ทำางานสำารวจได้คัดแยกข้อมูลและส่งไปให้

ศูนย์การศึกษาพิเศษที่อยู่ภายใต้การกำากับ

ดูแลทั่วประเทศ เพื่อคัดกรองนำามาเข้าสู่

ระบบการศึกษาพิเศษตามความเหมาะสม

ทั้งด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต และ

ปัจจุบันเหลือตัวเลขเด็กพิเศษที่ตกหล่นอีก

ประมาณกว่า 200 คน ซึ่งคาดว่าภายใน

เดือนพฤษภาคมนี้จะสามารถนำาเด็กพิเศษ

กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ทั้งหมด ดัง

เจตนารมณ์ของคุณหญิงกัลยาที่ต้องการ

สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม” นาย

ภูมิสรรค์กล่าว.

ไทยต้องการบุคลากรดิจิทัลทักษะสูงกว่า3หมื่น
นักวิทย์ข้อมูลนักพัฒนาแพลตฟอร์มAI‘สอสช.’เผยมหา’ลัย101แห่งผลิตได้เพียงปีละกว่า5พันคน

5) การผลิตสินค้าและบริการด้าน ICT

ทั้งนี้ อว.ได้จัดทำามาตรการส่งเสริมการ

พัฒนากำาลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ หลายมาตรการสำาคัญ ตัวอย่าง

เช่น มาตรการ Thailand Plus Package การ

ให้สิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการฝึกอบรม

และการจ้างงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) 

โดยดำาเนินการร่วมกับกรมสรรพากรและ

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI), โครงการนำาร่อง GenNX Model ที่

เป็นการพัฒนาทักษะบุคลากรแบบเร่งด่วนใน

รูปแบบ Boot Camp เพื่อตอบโจทย์การจ้าง

งาน ซึ่งเป็นกลไกที่กระทรวง อว. ทำาร่วมกับ

องค์กร Generation และได้นำาร่องในสาขา

ดิจิทัลและการบริการด้านสุขภาพ

อีกมาตรการสำาคัญซึ่งเป็นการทดลอง

จัดการศึกษารูปแบบใหม่ คือแนวทางการ

จัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการ

อุดมศึกษา หรือ Higher Education Sandbox 

เป็นการพัฒนานวัตกรรมการอุดมศึกษา 

ผ่านหลักสูตรการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก

มาตรฐานการอุดมศึกษา แต่ตอบโจทย์ความ

ต้องการของภาคผู้ ใช้บุคลากร นอกจากนี้

ยังได้มีการจัดทำาฐานข้อมูลกำาลังคนที่มี

ศักยภาพสูงของประเทศซึ่งรวบรวมข้อมูล

กำาลังคนศักยภาพสูงในด้านต่างๆ จาก 10 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อนำาไปใช้

กำาหนดนโยบายการพัฒนากำาลังคน และ

ทดลองนำาร่องกลไกการใช้ประโยชน์ผู้มี

ศักยภาพสูงต่อไปโดย

“ในสว่นของกลไกใหมท่ีเ่กดิขึน้ ยงัไดม้ี

การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา 

เพื่อผลิตกำาลังคนสมรรถนะสูงและพัฒนา

ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ

ตอบโจทย์ในด้านต่างๆ สามารถช่วยให้เกิด

การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ขั้นแนวหน้า หรือ

การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะ

ทางได้อีกด้วย” ดร.กาญจนากล่าว.

คณะทำางานคาดดึงเด็กหลุดระบบการศึกษาได้หมดเดือนพ.ค.

TM บริจาคชุดกรองเม็ดเลือดขาว • นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร รองประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนเมดิคัลจำากัด (มหาชน) หรือ TM 

บริจาคชุดกรองเม็ดเลือดขาวมูลค่า 2,150,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีนายอุดม 

ติ่งต้อย หัวหน้าฝ่ายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑ์เซลล์ ผู้แทนศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบเพื่อนำาไปใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยต่อไป.



wo Charuson” หรือศิลปินและนักดนตรีในนาม 

“Wicked Lights” ผู้คร่ำ�หวอดกับง�นเพลงเบ้ือง

หลังม�กกว่�ส�มทศวรรษ ขัดเกล�ฝีมือ และ

เรียนรู้เครื่องดนตรีต่�งๆ เพื่อสร้�งสรรค์ผลง�นในแบบฉบับ

ท่ีตนเองชื่นชอบ ล่�สุดเข�ปล่อยอัลบ้ัมใหม่ใช้ชื่อว่� “Brave 

Face” ส่ง 12 บทเพลงสไตล์ Alternative น่�ฟัง ม�พร้อมอัป

บีทท่ีติดหู ดนตรีของ “Wicked Lights” แต่งข้ึนและพัฒน�ม�

จ�กประสบก�รณ์โดยตรง ไม่ว่�จะเป็นก�รด้ินรนเพื่อลุกข้ึน

สู้ใหม่ คว�มเจ็บปวด คว�มผูกพันในคว�ม

รักท่ีไม่อ�จโบกมืออำ�ล� จนส�ม�รถสัมผัส

ได้ถึงคว�มท้อแท้ คว�มสุข คว�มรัก คว�ม

เศร้� คว�มกล้�ห�ญ และคว�มสนุกสน�น 

และในอัลบ้ัม “Brave Face” ยังมีเพลง

โฟกัสหลักถึง 5 เพลง ได้แก่ Kushty, Edin, 

Solid Ground, Budapest, On The Rocks 

ท่ีส�ม�รถบ่งบอกถึงตัวตนของ “Wicked 

Lights” ได้เป็นอย่�งดีอีกด้วย

เข�เล่�ถึงจุดเร่ิมต้นของอัลบ้ัม “Brave Face” ไว้ว่�มัน

เกิดข้ึนหลังจ�กท่ีตัวเข�ประสบอุบัติเหตุ ตอนน้ันคว�มฝันและ

คว�มหวังได้ห�ยไปหลังจ�กพบเจอกับมรสุมชีวิตอย่�งหนัก 

แต่เข�ได้รวบรวมคว�มเข้มแข็งและคว�มพย�ย�ม ต้ังแต่ก�ร

ก�ยภ�พบำ�บัดจนกลับม�เดินได้ และส�ม�รถกลับม�ทำ�ส่ิงท่ี

เข�รักได้ในท่ีสุด น่ันก็คือก�รแต่งเพลง โดยเพลงท้ังหมดเร่ิม

เขียนเมื่อ 6 ปีท่ีแล้ว และ “Two Charuson” ยังได้กล่�วเอ�

ไว้อีกว่� “ผมอย�กให้คนเปิดเพลงของผมฟังแล้วรู้สึกมีคว�ม

หวัง ส่ิงท่ีเกือบจะใช้ชีวิตปกติไม่ได้แต่ก็กลับม�ได้ สุดท้�ยมันก็

จะกล�ยเป็นแค่คว�มทรงจำ�”

โดยแนวเพลงในอัลบ้ัม “Brave Face” เข�นิย�มไว้ว่�

มันคือ Alternative แม้จะมีเน้ือห�เพลงท่ีฟังดูเศร้� และขมขื่น 

แต่ก็เต็มไปด้วยแรงปร�รถน� ผ่�นเสียงกีต�ร์โปร่ง และเน้ือ

สัมผัสแบบโฟล์ก ทำ�ให้เสียงของ “Two Charuson” ทำ�ง�น

ได้เต็มช่วง จนเกิดเป็นเสียงเอิร์ธโทนท่ี

นุ่มนวลและชวนให้คิดถึงใครสักคน ก�ร

ทำ�ง�นของเข�ในช่วง 30 ปีท่ีผ่�นม� ไม่ว่�

จะเป็นก�รแต่งเพลง ก�รทำ�ดนตรี ท้ังหมด

น้ีถูกถ่�ยทอดพร้อมเรียบเรียงในสมัยท่ีเข�

ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษและอเมริกัน 

ซ่ึงมันไม่ธรรมด�เลยท่ีศิลปินช�วไทยจะมี

คว�มมุ่งม่ันและพย�ย�มค้นห�แนวเพลง

ท่ีแตกต่�งจ�กดนตรีส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบัน

คว�มพิเศษของก�รทำ�ง�นในคร้ังน้ี  “Two Charu-

son” ยังเล่�อีกว่� เข�ได้ “เจ-มณฑล จิร�” ม�น่ังแท่นคุม

ง�นโปรดิวเซอร์ และ Mixing Engineer ให้ทุกเพลงในอัลบ้ัม 

“Brave Face” จนสมบูรณ์แบบในตัวสไตล์ดนตรีท่ีน่�ฟังและ

เข้�ถึงได้ง่�ยกับทุกคน โดย “Two Charuson” ได้กล่�วไว้ว่� 

“ผมเจอคุณเจต้ังแต่ 14-15 ปีท่ีแล้ว เร�ต่�งคนต่�งเห็นถึง

คว�มส�ม�รถของกันและกัน แต่ส่วนตัวผมมองว่�คุณเจเก่ง

กว่�ผมเยอะ เข�เป็นคนท่ีรักก�รเรียนรู้ ผมจึงเชื่อม่ันในตัวคุณ

เจม�ก เข�เป็นอีกคร่ึงหน่ึงในเพลงของผม ถ้�ไม่มีคุณเจก็ไม่มี

เพลงของผมในวันน้ี ผมอย�กให้คนไทยภูมิใจท่ีมีศิลปินไทยท่ี

ส�ม�รถทำ�เพลงส�กล และก้�วสู่ก�รเป็น Global Artist ได้ 

เช่นเดียวกับคุณเจ มณฑล ท่ีปัจจุบันเข�คือ Global Artist ใน

ส�ยต�ของผมครับ”

‘Wicked Lights’ปล่อยอัลบั้ม‘Brave Face’

รวม 12 บทเพลงใหม่สไตล์ Alternative

งแต่อดีตคนรัก แตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ เสียชีวิต หนุ่ม

แต๊งค์-พงศกร มห�เป�รยะ ก็ออกม�เคลื่อนไหวเพื่อทวง

คว�มยุติธรรมให้กับแตงโม ทำ�ให้ พลอย ไพรินทร์ ภรรย�

ของหนุ่มแต๊งค์ถูกจับต�มองทันทีว�่รู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงบ�้ง 

โดยเจ้�ตัวได้เผยผ�่นร�ยก�รคุยแซ่บโชว์ว�่ สนับสนุนแต๊งค์เต็มที่ 

แถมตนเองเป็นคนบอกส�มีด้วยซ้ำ�ว�่น�งเอกคนดังตกน้ำ�

โดยพลอยเผยว�่ “วันนั้นเข้�นอนกันแล้ว แต่ว�่พลอยยังไม่

ง่วง นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ ก็เลยบอก พี่มันมีข�่วแตงโมตกน้ำ� เข�ไม่

สนใจ เข�นอนต่อ คือเข�คิดว่�เป็นเฟกนิวส์ แต่วันนั้นหนูเป็นอะไร

ไม่รู้หนูนอนไม่หลับทั้งคืนเลย จนวันต่อม�เข�ม�เห็นข่�วเอง เข�

ถึงเชื่อว�่แตงโมตกน้ำ�จริงๆ มันก็แปลกดี ตัวหนูเองไม่เคยเจอพี่

โมม�ก่อน แต่มันเหมือนแบบเร�รู้สึกว่�เร�ใกล้ชิดเข� หนูนอนไม่

หลับ จนวันที่เจอร่�งเข�หนูถึงนอนหลับได้

(แต๊งค์มีโอก�สม�ออกคุยแซ่บshow หลังๆ คือเรื่องของ

แตงโม พลอยโอเคไหมที่แต๊งค์ม�พูดถึงเรื่องอดีตเข�) หนูโอเคนะ                                                     

คะ 1.ทุกคนเสียใจกับก�รสูญเสีย 2.ถ�้พูดกันตรงๆ เข�ไม่ได้ต�ย

แบบธรรมช�ติ มันมีเงื่อนงำ� มันมีบ�งอย�่ง แล้วพี่แต๊งค์เข�มี

โอก�สได้พูดคุยกับคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ หนูคิดว�่มันก็คง

ช่วยอะไรได้ สังคมควรได้รับรู้อะไรบ�งอย�่งเกี่ยวกับเหตุก�รณ์นี้

(พอแต๊งค์ออกม�พูดแล้วมีคนส่งมีดไปถึงบ�้น ในฐ�นะเร�

เป็นภรรย� เร�อย�กให้ส�มีเร�หยุดเรื่องนี้ ไหม) หนูรู้สึกว่�ยิ่งขู่ ยิ่ง

ไม่กลัว ก็เข�้ม�สิ คุณใหญ่ม�จ�กไหน บ้�นเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป     

เหรอ เร�จะทำ�อะไรก็ได้เหรอ สุดท�้ยเข�ได้แค่ขู่ ไม่เห็นเข�จะทำ�

อะไรได้ม�กกว�่นี้เลย”

ด้�นแต๊งค์ได้เสริมต่อว�่ “ผมว�่มันต้องแยกเป็นประเด็น
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11บันเทิง

ครูบี..ขลุ่ยเพลงพระราชนิพนธ์

หน้าก็ 80 เต็ม!

ผมหม�ยถึงอ�ยุคุณธ�นินทร์ อินทรเทพ นักร้องลูกกรุง 

เจ้�ของร�งวัลแผ่นเสียงทองคำ�พระร�ชท�น ร�งวัลเส�            

อ�ก�ศทองน่ะ!

และท่ีเอ�ตัวเลขอ�ยุม�คุยก็ไม่ได้มีนัยอะไร พอดี 2-3 วัน

ก่อน คุณธ�นินทร์ หรือท่ีผมเรียกติดป�ก “พ่ีเล็ก” ได้กรุณ�ส่งคลิป

ไปให้ท�งไลน์..

เปิดดูก็..เอ้� ซิงเกิลใหม่ของพ่ีเล็กน่ี และเมื่อฟังจนจบผมก็ได้

โทรศัพท์ไปห�.. “พ่ี..เพร�ะม�กเลย น้ำ�เสียงนุ่ม อบอุ่นและมีพลัง ยัง

กับวัยหนุ่มแน่ะ”

“ขอบใจ” เสียงตอบจ�กท�งโน้น.. “ท่ีม�ท่ีไปเป็นอย่�งไร ทำ�ไม

จึงใช้ชื่อโศกศัลย์ครับ” ผมใคร่รู้

“คนแต่งเข�ต�มข่�วแตงโมท่ีเสียชีวิต แล้วอย�กสะท้อนคว�ม

รู้สึกแทนเบิร์ดแฟนของเธอจึงได้แต่งออกม�เป็นเพลง

ซ่ึงพอ (กู) ได้ฟังก็ให้สะดุดหูและรู้สึกได้ถึงอ�รมณ์ของคว�ม

สูญเสียท่ีเศร้�สะเทือนใจ

ย่ิงเมื่อรู้ถึงเจตน�รมณ์ของป๊อบ (วิภ�ส-คนแต่ง) ท่ีต้องก�รสื่อ

เพลงน้ีเพื่อไว้อ�ลัยกับก�รเสียชีวิตของแตงโม (กู) ก็ยินดีท่ีได้มีส่วน

ร่วม เพร�ะลึกๆ เท่�ท่ีติดต�มข่�วน้ีม�..

บอกต�มตรง (กู) สงส�รว่ะ ท้ังแตงโม และเบิร์ด” พ่ีเล็กอธิบ�ย

ย�วยืด.. “แล้วจะห�ฟังได้จ�กช่องท�งไหนพ่ี”? ผมถ�ม.. “ไม่รู้” พ่ีเล็ก

ตอบห้วนๆ ก่อนนึกข้ึนได้ “อ้อ..ท�งยูทูบ”

ครับ..ก็คงมียูทูบน่ีแหละท่ีทำ�ให้ได้ฟังเพลงเก่�-เพลงใหม่ (ฟรี) 

ของศิลปิน-นักร้องต่�งๆ อยู่ได้ทุกวันน้ี และใครท่ีเป็นแฟนเพลงตัว

จริง-เสียงจริงพ่ีเล็กก็เห็นจะไม่พล�ด..

โศกศัลย์ เศร้� สะเทือนอ�รมณ์ ต�มแบบฉบับธ�นินทร์ อินทร

เทพ เลยล่ะ!

น่ี..พูดถึงเพลง-ถึงอ�รมณ์ เพื่อนรักของผมท่�นหน่ึงได้ส่งอีเมล

ไปให้ เห็นว่�เป็นเรื่องน่�ชื่นชม-ยินดี จึงเลยขออนุญ�ตนำ�ม�ให้ผู้อ่�น

ได้ร่วมยินดีไปด้วยกันครับ

คือ..เรื่องของครูโรงเรียนวัด ชื่อ “คุณเจษฎ� ม�ชิด” หรือครู

บี ครูสอนดนตรีโรงเรียนเทศบ�ลวัดไทรอ�รีรักษ์ (มณีวิทย�) เมือง

โพธ�ร�ม จ.ร�ชบุรี

ด้วยเป็นผู้ท่ีมีคว�มเค�รพรัก เทิดทูนสถ�บันพระมห�กษัตริย์ 

และมีคว�มมุ่งม่ันท่ีจะเป่�เพลงพระร�ชนิพนธ์ของในหลวงรัชก�ลท่ี 

9 ให้ครบ 48 เพลงด้วยขลุ่ยม�ต้ังแต่อ�ยุ 19

โดยได้พย�ย�มค้นคิดห�วิธีก�รเพื่อให้ขลุ่ยส�ม�รถเป่�เพลง

พระร�ชนิพนธ์ได้ เนื่องจ�กก�รใช้ขลุ่ยเป่�เพลงพระร�ชนิพนธ์น้ันมี

ข้อจำ�กัดม�กม�ย เพร�ะขลุ่ยไม่ใช่เครื่องดนตรีส�กล

ประกอบกับเพลงพระร�ชนิพนธ์เป็นบทเพลงท่ีมีคว�มไพเร�ะ

และมีระบบคร่ึงเสียง มีโน้ตช�ร์ปและแฟลต จึงทำ�ให้ต้องค้นคิดระบบ

น้ิวข้ึนม�ใหม่เพื่อเป่�ให้ได้เสียงถูกต้องต�มบทเพลงพระร�ชนิพนธ์

ครูบีเล่�ว่� ท่ีผ่�นม�พย�ย�มใช้ขลุ่ยจ�กหล�ยสำ�นักท่ีมีข�ย

ในท้องตล�ด แต่ไม่ส�ม�รถช่วยให้ก�รค้นคิดระบบน้ิวข้ึนม�ใหม่

ประสบคว�มสำ�เร็จ 

กระท่ังเมื่อ 2 ปีท่ีแล้วได้ใช้ขลุ่ยของอ�จ�รย์โสภณ นุ่มละมุล 

ทำ�ให้ก�รค้นคิดระบบน้ิวของตัวเองประสบคว�มสำ�เร็จ ส�ม�รถใช้

ขลุ่ยนุ่มละมุลเป่�เพลงพระร�ชนิพนธ์ได้ครบ 48 เพลง

แต่กว่�จะพบคว�มสำ�เร็จ ครูบีได้ใช้คว�มพย�ย�มในก�ร

ฝึกฝนม� 20 ปี โดยไม่ได้เปล่ียนแปลงโน้ตของพระองค์ท่�นแม้แต่

ตัวเดียว

“ผมได้ต้ังปณิธ�นเอ�ไว้ว่� จะขออนุรักษ์ สืบทอด และ

ถ่�ยทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้บทเพลงของพระองค์ท่�น ซ่ึงเป็นพระ

มห�กษัตริย์พระองค์เดียวในโลก

ท่ีส�ม�รถพระร�ชนิพนธ์เพลงได้ม�กขน�ดน้ี” ครูบีกล่�วด้วย

คว�มภ�คภูมิใจ

ครับ..นับเป็น “ครูโรงเรียนวัด” คนแรกของประเทศท่ีเป่�เพลง

พระร�ชนิพนธ์ด้วยขลุ่ยครบ 48 เพลง ปัจจุบันครูบีอ�ยุเพ่ิงจะ 39 ปี 

ยังมีเวล�ในก�รท่ีจะทำ�ต�มปณิธ�นท่ีได้ต้ังไว้..

เพื่ออนุรักษ์ สืบส�นเครื่องดนตรีขลุ่ยไทย ให้อยู่คู่แผ่นดิน เป็น

มรดกตกทอดไปไม่จบส้ิน!

อ้อ..ถ้�อย�กฟังเสียงขลุ่ยเพลงพระร�ชนิพนธ์ของครูบีตัวจริง-

เสียงจริง ก็แค่กดเบอร์ 06-5682-9195 ว่�งจ�กสอนดนตรี..

ยินดีไป (เป่า) ทุกงาน..ว่าง้ัน!.

ปี

• เหล่�นุชสแตนด์บ�ยหน้�จอ เตรียมรับชมไลฟ์

และส่งกำ�ลังใจให้ เป๊ก ผลิตโชค ในง�นแถลงข�่ว

เปิดโครงก�ร Voice of Love และชมมิวสิกวิดีโอ                          

เพลง นี่แหละความรัก (This is Love) เวอร์ชั่น 

Voice of Love พร้อมกัน ในวันอังค�รที่ 22 

มีน�คม 2565 เวล� 14.00 น. ผ�่น

ช่องท�งเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.

facebook.com/deafthaifoundation 

กดติตต�มเพจรอไว้ได้เลย

• อีกหนึ่งคว�มภ�คภูมิใจของซู

เปอร์สต�ร์ตลอดก�ล เบิร์ด-ธง

ไชย  แมคอินไตย์ ล่�สุดเตรียม

เข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�ศึกษ�ศ�สตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีคีตศิลป์ส�กลศึกษ�) 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี ในวัน

จันทร์ที่ 21 มีน�คม 2565 ณ หอประชุมร�ชมงคล 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

• สุดปังเกินต้�น สำ�หรับ AIS PLAY ORIGINAL 

เรื่อง หน่าฮ่านเดอะซีรีส์ ผลิตโดย ทีวี ธันเดอร์ ที่

กล�ยเป็นซีรีส์ โรแมนติกคอมิดีเรื่องร�ววุ่นๆ ของ

วัยรุ่นพอกะเทิน ที่ไต่ขึ้นอันดับ 1 บน AIS PLAY มี

สถิติผู้ชมกว่� 2 ล�้นวิวหลังออนแอร์ไปได้เพียง 4 

EP ฟีดแบ็กที่กลับม�ต�่งบอกเป็นเสียงเดียวกันว่�

เนื้อเรื่องถูกใจวัยรุ่น มีก�รสอดแทรกประเด็นก�ร

ศึกษ�แบบไม่ยัดเยียด ส่วนใครที่ยังไม่เคยดู ติดต�ม

ได้ท�ง AIS PLAY ดูฟรีทุกเครือ

ข่�ย และช่อง 3 กด 33 เวล� 

23.00 น.

• คู่จิ้นสุดซี้ เต-ตะวัน วิหค

รัตน์ และ นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัย

คุณ เตรียมแท็กทีมร่วมง�นเปิด

ตัวก�รปรับโฉม NT First Class 

Cinema พร้อมแชร์ประสบก�รณ์ดูหนังแบบที่ไม่

เคยเล่�ที่ไหน และร่วมทดลองใช้ง�นฟีเจอร์ใหม่

ที่โรงภ�พยนตร์เอ็นที เฟิสต์คล�ส ซีเนม่� เอส 

เอฟ เวิลด์ ซีเนม่� ศูนย์ก�รค�้เซ็นทรัลเวิลด์ ในวัน

อังค�รที่ 22 มีน�คม 2565 เวล� 16.00 น. ง�นนี้

มีเปิด Live ให้แฟนคลับได้ดูและร่วมสนุกกันแบบ

สดๆ ผ่�นโซเชียลมีเดีย SF Cinema.

รักชิด

สอนน้อง • แอนโทเนีย โพซิ้ว Miss Supranational 2019-2021 ในฐ�นะรุ่นพี่ ขอ

เป็นวิทย�กรให้กับบรรด�น�งง�มมือใหม่ ในกิจกรรม คอร์สที่ 7 Experience Telling 

by Anntonia Porsild ในหัวข้อ How to Win The Crown ซึ่งเหล่�น�งง�มมือใหม่จะ

ส�ม�รถนำ�ประสบก�รณ์ที่ได้ไปปรับใช้ เป็นแนวท�ง วิธีคิด วิธีปฏิบัติ และสร�้งแรง

บันด�ลใจให้กับตนเองในก�รเตรียมตัวก่อนเดินท�งไปประกวดในระดับน�น�ช�ติ ซึ่ง

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นท�ร� แกรนด์ เซ็นทรัลพล�ซ� ล�ดพร้�ว. 

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

เปิดใจ‘พลอย’ภรรยา‘แต๊งค์ พงศกร’

หลังสามีทวงความยุติธรรมให้‘แตงโม’

ประสบความสำาเร็จอย่างถล่มทลาย หลังสร้างปรากฏการณ์ความฟิน

เบอร์แรงในทุกซีซ่ัน ล่�สุด “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ช้ันนำ�ของเมืองไทย 

เตรียมส่งร�ยก�รกระแสปัง “SAFE HOUSE บ้�นลับ จับ LIVE” ซีซ่ัน 3 กลับม�

ครองใจแฟนๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ GMMTV อีกคร้ัง พร้อมยึดหน้�จอ

ตลอด 7 วันเต็ม กับ REALITY LIVE SHOW 

ก�รรวมตัวคร้ังใหม่ของเหล่�นักแสดงวัยรุ่นหนุ่มสุดฮอตท่ีต้องม�ใช้ชีวิตอยู่

ร่วมกันในบ้�นหลังเดียวกัน กับคว�มพิเศษกว่�ท่ีเคยในแบบฉบับเพื่อนลับเพื่อนรัก

ท้ัง 5 คู่ ในธีม Best Bro Secret ได้แก่ “ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, กัน-อรรถพันธ์ 

พูลสวัสด์ิ, เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์-สหภ�พ วงศ์ร�ษฎร์, จุง-อ�เชน 

ไอย์ดึน, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, จิมม่ี-จิตรพล โพธิวิหค, ซี-ทวินันท์ อนุกูล

ประเสริฐ, นีโอ-ตรัย น่ิมทวัฒน์, หลุยส์-ธณวิน ธีรโพสุก�ร” พร้อมสนุกไปกับเกม

ล่�ร�งวัล ท่ีอบอุ่นและลุ้นไปกับก�รแอบ TAKE CARE เพื่อนๆ ในบ้�น แบบจัด

เต็มไม่มีก๊ัก เตรียมส่องกันท้ังวันท้ังคืน ท้ังบ้�น ท้ัง 5 คู่ ต้ังแต่วันท่ี 21-27 มีน�คม 

2565 ซ่ึงจะ Live 3 ช่วงทุกวัน ได้แก่ 08.30-09.30 น., 12.00-13.30 น. และ 

18.00-23.00 น. โดยเร่ิมเปิดบ้�น LIVE วันจันทร์ท่ี 21 มีน�คมน้ี ท�ง Facebook 

และ YouTube GMMTV.

 interthaipost69@gmail.com

‘SAFE HOUSE บ้านลับ จับ LIVE’

เตรียมยึดหน้าจออีกคร้ังกับซีซ่ัน3

“T

ตั้
ก่อน ถ�้ผมกลับไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนเก�่

ที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็อ�จจะมีปัญห�กัน

ได้ แต่ว�่อันนี้เป็นกรณีพิเศษ ตรงที่ว่�

เร�อย�กม�ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือเร�มี

คว�มจริงใจ แล้วเน้นไปที่เรื่องของก�ร

มีมนุษยธรรมม�กกว่� แล้วก็อย�กเรียก

ร้องคว�มเป็นธรรม เรียกร้องคว�มถูก

ต้องให้กับน้องแตงโม ซึ่งภรรย�ผมก็

เข้�ใจตรงจุดนั้น มันอยู่ที่เร�ว�งตัว และ

ให้เกียรติภรรย�ด้วยว่�ไม่ได้พูดไปถึง

เรื่องอดีต”.

ยังคงกระแสแรง

ไม่มีตกกับละครโทรทัศน์

อ�รมณ์ดี เรื่องร�วที่

จริงบ้�งไม่จริงบ้�งของ

ร�ยก�รวิทยุเล็กๆ Cat 

Radio TV Season 2 

ที่ได้คว้�นักแสดงม�ก

คว�มส�ม�รถขวัญใจ

แฟนคลับทั่วประเทศ 

อย่�ง ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร ม�เป็นแขกรับเชิญ กับลุคส์ใหม่

สุดฮ�ที่แม้แต่เจ้�ตัวยังบอกว่� “เรื่องนี้เล่นต๊องที่สุดเท่�ที่เคยเล่น

ม�” บอกเลยว่�ง�นนี้เหล่�แฟนคลับได้ขำ�กันจนข�กรรไกรค�้ง

แน่นอน

โดยเจ้�ตัวได้พูดถึงก�รม�ร่วมง�นกับ Cat Radio ว�่ “คือ

ออฟเป็นเด็กฝึกง�นที่นี่เมื่อ 10 ปีที่แล้วครับ พอม�วันนี้ ได้มี

โอก�สม�ถ่�ยทำ�ซีรีส์ Cat Radio บรรย�ก�ศสนุกม�กครับ ทุก

คนก็เป็นกันเองม�กๆ เรื่องนี้ผมรับบทเป็น เจ เป็นแฟนเก่�ของ

แพต เร�เคยคบกันสมัยมห�’ลัยประม�ณ 3 วัน แล้วผมก็รู้สึก

ว่�ทำ�ไมผู้หญิงคนนี้เข�ไม่ชื่นชมผม ผมเลยทำ�ตัวเองให้เจ๋งขึ้น

เพื่อกลับม�พิชิตใจเข�ให้ได้ เป็นบทใหม่ที่ผมไม่เคยเล่นม�ก่อน 

อย�กให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ” ติดต�มได้ในวันเส�ร์ที่ 19 

มีน�คมนี้ เวล� 22.55 น. ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus.

‘ออฟ’ปลื้มร่วมงาน Cat Radio

เซอร์ไพรส์หนักสลัดลุคส์ขายขำา



12 ขาวประชาสัมพันธ

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง 

อธิบดีกรมสง เสริมการเกษตร  

เปดเผยวา จากความหวงใยของ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตอสถานการณน้ําตนทุนตามแหลง

น้ําตางๆ มีปริมาณจํากัด อันจะ

ส งผลกระตอ เกษตรกรในช วง

ฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูแลงในป 

2564/2565 จึงมอบเปนนโยบาย

ใหมีการบริหารจัดการน้ําใหสอดคลองกับ

ปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู ดังนั้น กรมสงเสริม

การเกษตร จึงจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ

กระบวนการผลิต กิจกรรมสงเสริมการปลูก

พืชหลากหลายฤดูนาปรัง ขึ้น โดยเนนสงเสริม

การปลูกพืชใชนํ้านอยและสงเสริมองคความรู

ดานการใชน้ําอยางรูคุณคา เชน ถั่วเขียว 

ถั่วเหลือง พริก แตงโม ขาวโพดหวาน และ

อ� นๆ ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไมเกิน 120 วัน ใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย 18 จังหวัด เกษตรกร 6,572 ราย 

พื้นที่ 6,572 ไร และจากที่สํานักงานเกษตร

จังหวัด/อําเภอตางๆ ไดจัดทีมลงพื้นที่สราง

ความเขาใจ พรอมเชิญชวนใหเขารวมโครงการ 

พบวา มีเกษตรกรใหความสนใจ และสมัคร

เขารวมตามเปาหมาย เกิดการปรับเปลี่ยนไป

ปลูกพืชอ� นทดแทนการปลูกขาวรอบที่ 2 ซึ่ง

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และมีตลาดรองรับ

ขณะที่ นายอภิชาติ 

บัญญัติ เกษตรกรหมูที ่ 14 

ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอบาง

น้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กลาววา หลังจากที่ ไดรับ

การแนะนําโครงการฯ จาก

สํ านั กงาน เกษตรจั งหวั ด

ฉะเชิงเทรา และสํานักงาน

เกษตรอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

จึงเกิดความสนใจ และสมัคร

เขารวม ดวยประสบปญหาน้ําไมเพียงพอ

กับการทําการเกษตรในชวงฤดูแลง โดยใน

การเขารวมโครงการฯ ไดรับการสนับสนุน

เปนอยางดี ทั้งองคความรูดานทั้งการผลิต 

และการบริหารจัดการตลาด โดยเลือกปลูก

แตงโมเปนหลัก พื้นที่รวม 25 ไร ดวยเปน

พืชที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่อําเภอ

บางนํ้าเปร้ียว อีกท้ังเปนสินคาเกษตรท่ีตลาดตองการ 

“แตงโม เปนพืชท่ีใชนํ้านอยมากอยูแลว 

และยิ่งนําเทคโนโลยีการใหน้ําแบบระบบน้ํา

หยดเขามารวมดวย ยิ่งเปนผลดี โดยจะใหน้ํา

วันละครั้ง นานประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง และ

ขอดีอีกอยางคือ เปนพืชอายุสั้น ใชเวลาปลูก

ประมาณ 65 - 70 วัน สามารถเก็บผลผลิต

จําหน�ายได อีกทั้งยังมีการจัดการดูแลที่งาย

กวาการทํานาอยางมาก”

โครงการสงเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ทําเกษตรกรที่แปดริ้วแฮปป 

หลังเลือกปลูกแตงโม ดูแลงาย ใชน้ํานอย สรางรายไดหลักหม� นตอไร

“สําหรับในสวนของรายไดน้ัน เม� อเทียบ

กับการปลูกขาวนาปรังแลว โดยความเห็น

สวนตัวแลวดีกวามาก เม� อเปรียบเทียบในพ้ืนท่ี 1 

ไร จะมี มีรายไดมากกวาการทํานาประมาณ 

60 – 70 เปอรเซ็นต โดยทํานาปรัง 1 ไร จะ

ไดขาวประมาณ 80-90 ถัง แตปลูกแตงโมได

ผลผลิต 3-4 ตันตอไร ขณะที่ราคาขายหนา

สวนอยูที่ประมาณกิโลกรัมละ 5.50 - 6 บาท 

คํานวณออกมาแลวรายไดตอไรก็เปนหลัก

หม� นแลวครับ”นายอภิชาติ กลาว

นายอภิชาติ กลาวย้ําวา จากความรูสึก

สวนตัวแลว ตองบอกวา โครงการฯนี้ดีจริง ๆ 

อยากใหกรมสงเสริมการเกษตร ไดเขามาสงเสริม

การปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกับเกษตรกร

ทุกป เพ� อเกษตรกรจะไดมีกําลังใจ มีแรงจูงใจ

ในการประกอบอาชีพชวงหนาแลงท่ีขาดแคลนํ้า 

ชวยสรางรายไดท่ีม่ันคง จากการท่ีชวยสงเสริม

การปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสม และตรงกับ

ความตองการของตลาด ชวยใหมีความเปน

อยูที่ดีขึ้น

ที่ ห อ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห ง

กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (สํานักงาน กสม.) 

จัด “งานเสวนาและพิธีมอบรางวัลการ

ประกวดภาพถายสิทธิมนุษยชนและการ

ประกวดคลิปสั้นผานแพลตฟอรม TikTok” 

ภายใต โครงการเยาวชนคนรุนใหมใสใจ

และยืนเคียงขางสิทธิมนุษยชน (Youth 

Standing Up for Human Rights) โดยมี

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร ประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนประธาน

กลาวเปด ในการนี้ นางสาวปติกาญจน 

สิทธิเดช นางปรีดา คงแปน นางสาวศยามล 

ไกยูรวงศ นายวสันต  ภัยหลีกลี้ กรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พรอมดวย นพ.

พิทักษพล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะ

รพ.นวเวช ทําบุญเพ� อความเปนสิริมงคลครบรอบ 1 ป     โรงพยาบาลนวเวช มุงให

บริการทางการแพทยที่ดีและเขาถึงงาย จัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ 

และไหวศาลพระพรหม เพ� อความเปนสิริมงคลและเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เน� องในโอกาสที่โรงพยาบาลนวเวชเปดใหบริการครบรอบ 1 ป โดยไดรับเกียรติ

จากคณะกรรมการบริษัท นวเวช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และแขกผูมีเกียรติ 

เขารวมในพิธี

รับมอบวัคซีน MODERNA     โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร โดย ศ.เกียรติคุณ 

ธีรชัย ฉันทโรจนศิริ ผูอํานวยการ พรอมดวย รศ.นพ.บุญรัตน เอ้ือสุดกิจ รองผูอํานวยการ รับ

มอบวัคซีน MODERNA จํานวน 540 โดส จาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) เพ� อดําเนินการสงมอบใหกับ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และสาธารณสุข

จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร 

ยกระดับแรงงาน       นิยม สองแกว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ เร� อง การยกระดับการบริหารแรงงานดวยแนวปฏิบัติการใชแรงงานที่ดี 

(Good Labour Practices : GLP) ระหวาง กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กับ บริษัท

ในกลุมธุรกิจ TCP โดยมี สราวุฒิ อยูวิทยา ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมธุรกิจ TCP เปน

ผูลงนาม พรอมทั้ง ประกรรษ จันทรทอง, สมพจน กวางแกว, สุรชัย จงเลิศวราวงศ และเดชา 

พฤกษพัฒนรักษ รวมเปนสักขีพยาน เพ� อสงเสริมใหสถานประกอบกิจการนําแนวปฏิบัติการใช

แรงงานที่ดีไปใชในการบริหารดานแรงงาน 

สํานักงาน กสม. จัดงานเสวนาและมอบรางวัลการประกวดภาพถายและคลิปสั้น TikTok 

หัวขอ “สิทธิมนุษยชนเปนเร� องของทุกคน” – หวังเยาวชนรวมเผยแพรแนวคิดสิทธิมนุษยชนในวงกวาง

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนาง

สาวรตญา กอบศิริกาญจน รองเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

รวมเปนเกียรติในงาน 

ในงานดังกลาว มีการแสดงทัศนะ 

(Talk) หัวขอสิทธิมนุษยชนเปนเร� องของ

ทุกคน โดยผูขับเคล� อนประเด็นสิทธิมนุษย

ชนดานตางๆ ของสังคม ประกอบดวย 

(1) นายโยธิน ทองพะวา สภาเด็กและ

เยาวชน หัวขอเด็กและเยาวชนกับสิทธิ

มนุษยชน (2) คุณณาดา ไชยจิตต นัก

วิชาการอิสระ หัวขอการกําหนดเจตจํานง

ของผูมีความหลากหลายทางเพศ (3) คุณ

โชไอซ ปาทาน ผูแทนเยาวชนคนไทยพลัดถ่ิน 

หัวขอสถานการณปญหาของผู ไมมีสิทธิ

สถานะในประเทศไทย (4) นางสาวนลัทพร 

ไกรฤกษ บรรณาธิการเว็บไซต ThisAble.me 

หัวขอคนพิการกับการเดินทาง (5) ดร.ชเนตตี 

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบชุดตรวจ ATK ให โรงเรียน เพ� อคัดกรองนักเรียน คุณครู

บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วาที่รอยตรี จิรชัย สาฤๅษี ผูจัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต โรงงาน

นครหลวง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย 

ภายใตตราสินคา หัววัว-คันไถ เปนตัวแทนมอบชุดตรวจโควิด-19 ใหแกโรงเรียนวัดเสด็จ 

และโรงเรียนวัดละมุด เพ� อชวยคัดกรองนักเรียน คุณครู บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา โดยบริษัทใหความสําคัญกับการสนับสนุน

ดานสุขภาพอนามัยใหแกโรงเรียนในชุมชนอยางเสมอมา

กิจกรรมเปดตัวแคมเปญ Platinum Clearance Sale 2022     อมรพรรณ เมธาทรงสถิตย 

ผูอํานวยการฝายกิจกรรมการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุป และสมชาย สกลวิภาส 

ราน SNOW & SON นางสาววัลยา  ศรีหมอก ราน SEASON สวรินทร  ลิขิตพิทยตระกูล 

ราน COTTON CANDY KIDS รวมเปดแคมเปญ Platinum Clearance Sale 2022 เซล

ลางสตอกสินคาเสื้อผาแฟชั่นสําหรับบุรุษ-สตรี-เด็ก ลดกระหน่ํา ในรอบป ทุกวันศุกร เสาร 

อาทิตย เชิญรวมชอปสินคาราคาสุดคุมไดตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม – 3 เมษายน ศกนี้ ณ 

บริเวณชั้น 6 โซนศูนยอาหาร ศูนยการคาแพลทินัม พรอมมอบโปรโมชั่นพิเศษจอดรถฟรี! 

2 ชั่วโมงใหลูกคา ไดชอปกันเพลินๆ วันนี้ – 30 เมษายน

ทินนาม อาจารยคณะนิเทศศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หัวขอสิทธิผูหญิง

ในปจจุบันและภาพหวังในอนาคต (6) 

นางสาวฐปณีย เอียดศรีไชย นักวิชาชีพ

ส� อมวลชน หัวขอเสรีภาพส� อ และ(7) นาย

วสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ กลาวสรุปภาพรวมในหัวขอสิทธิ

มนุษยชนเปนเร� องของทุกคน

จากนั้น มีการเสวนามุมมองของ

คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด

ภาพถายและคลิปสั้นผานแพลตฟอรม 

TikTok โดย ผูแทนคณะกรรมการตัดสิน

ผลงาน และพิธีมอบรางวัลใหแกผู ไดรับ

รางวัลประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป 

อนึ่ง กิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงค

เพ� อใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีความรู 

ความเขาใจที่ถูกตองและเทาทันเร� องสิทธิ

มนุษยชน ตลอดจนสามารถสรางสรรค

ผลงานที่สะทอนประเด็นดานสิทธิมนุษย

ชนในสถานการณปจจุบัน และนําผลงาน

เหล่านั้นเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้าง

ความรู ความเขาใจ ตอไปในวงกวาง ทั้งนี้ 

สํานักงาน กสม. ไดจัดแสดงนิทรรศการผล

งานภาพถายและคลิปสั้นผานแพลตฟอรม 

TikTok หัวขอ “สิทธิมนุษยชนเปนเร� อง

ของทุกคน” ของผูไดรับรางวัล ตั้งแตวันที่ 

1 มีนาคม – 13 มีนาคม ท่ีหอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานคร 



13ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

สถานีโทรทัศนพีพีทีวี เอชดี ชอง 36 

รวมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เตรียม

จัดเวทีเสวนา “เลือกต้ังผูวาฯ แกปญหาคนกรุง” 

ดึงวาที่ผูสมัครเลือกตั้งชิงเกาอี้ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร และนักวิชาการจากรั้วโดม 

ขึ้นเวทีสะทอนปญหา แสดงวิสัยทัศน แลก

เปลี่ยนความคิดเห็น เพ� อนําไปสูการแกไข

ปญหาอยางยั่งยืน เปดเวทีแรกเปนเสวนา

เร� องปญหาผังเมือง ภายใตช� อหัวขอ “กทม.

ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว?” ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 

เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา 

(หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทาพระจันทร 

29-31 มีนาคม หองอาหารแทพเพส

ทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ขอเชิญ

ชวนผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นทุกท่านมาอิ่ม

อรอยแบบสุดฟนใน เทศกาลบุฟเฟตอาหาร

ญี่ปุน ที่เชฟบรรจงคัดสรรวัตถุดิบระดับพรี

เมี่ยมปรุงเปนเมนูเลิศรสตนตํารับจากญี่ปุน 

ปรุงสดใหมอยางพิถีพิถัน หลากหลายเมนู

ยอดนิยมเอาใจแฟนพันธุแทอาหารญี่ปุน อาทิ 

อุดง ขาวปนหนาปลาดิบรวม ปลาดิบรวม กุง

ผักชุบแปงทอด ยากินิคุ สุกี้ยากี้ พรอมขนม

หวานแบบญี่ปุน ใหคุณเพลิดเพลินร� นรมย

กับความอรอย ตั้งแตเวลา 18.00-22.00 น. 

ในราคาเพียง 690 บาทสุทธิ/ทาน (เด็กสวน

สูงไมเกิน 120 เซนติเมตร ลดครึ่งราคา) 

สํารองที่นั่งลวงหนาหรือสอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง 

โทร. 0-3861-4340-9 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต 

www.kameocollection.com

“เคทีซี”  จัดโปรโมชันคลายรอนเม� อ

ซื้อเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา 

เชน เพาเวอรบาย, พาวเวอร มอลล, โลตัส, 

บิ๊กซี และรานเคร� องใชไฟฟาที่รวมรายการ

ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม – 31 

พฤษภาคม รับสิทธิพิเศษ 3 คุม เม� อชําระ

ดวยบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท คุมที่ 1 รับ

เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30,000 บาท ตอ

ทานตลอดรายการ คุมที่ 2 แลกรับเครดิต

เงินคืนและสวนลดสูงสุด 15% เม� อชําระ

เต็มจํานวนและผอนชําระตั้งแต 2,000 บาท

ขึ้นไปตอเซลสสลิป พรอมใชคะแนน KTC 

FOREVER ตั้งแต 1,000 คะแนน สูงสุดไม

เกินยอดชําระตอเซลสสลิป คุมที่ 3 รับสิทธิ์

ผอนชําระ 0% หรือดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 

24 เดือน สําหรับบัตรเครดิตเคทีซีและบัตร

กดเงินสด “เคทีซี พราว” ตามเง� อนไขท่ีกําหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติมคลิก ktc.promo/cooling-

summer2022 ผูสนใจสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ KTC PHONE 02 123 5000 

หรือเว็บไซต www.ktc.co.th สมัครบัตร

เครดิตไดที่ศูนยบริการสมาชิก “เคทีซี ทัช” 

ทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือคลิกลิงคท่ีน่ี : https://

ktc.today/apply-card

บริติช เคานซิล ประเทศไทย รวมกับ 

บีเอฟไอ แฟลร และ สถานเอกอัคราชทูต

อังกฤษประจําประเทศไทย จัดเทศกาลหนังส้ัน 

LGBTIQ+ “FiveFilmForFreedom 2022” 

ฉายภาพยนตรสั้นออนไลน 5 เร� องที่ ได

รับคัดเลือกจาก 5 ประเทศทั่วโลก เพ� อรวม

เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนความรัก ความ

เทาเทียม และสิทธิมนุษยชนของชุมชน LGBTIQ+ 

ซึ่งในปนี้ Five Films For Freedom ไดเปน

สวนหนึ่งของแคมเปญ Safe To Be Me ของ

รัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่ ไดกําหนดการ

จัดการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่อง

ความหลากหลายทางเพศในชวงเดือน

มิถุนายนที่จะถึงนี้ ภาพยนตรทั้ง 5 เร� อง

พรอมเปดฉายใหรับชมฟรีผานทางออนไลน

แบบจัดเต็ม 12 วัน ตั้งแตวันที่ 16 - 27 

มีนาคมไดที่ ยูทูบแชนแนล British Council’s 

Arts ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.

britishcouncil.or.th หรือเฟซบุกแฟนเพจ 

‘British Council Thailand’

ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอลฟ คลับ 

จังหวัดปทุมธานี ยินดีตอนรับนักเดินทาง

และนักกอลฟกลับสูประเทศไทยกับแพ็กเกจ 

Test & Go โปรโมชั่นนี้สามารถจองและเขา

พักไดตั้งแตวันนี้ - 30 เมษายน ราคาเริ่มตน

เพียง 4,150 บาทสุทธิตอคืน สําหรับ 1 

ทาน และ 5,950 บาทสุทธิตอคืน สําหรับ 

2 ทาน และรับสิทธิบริการตรวจ RT-PCR 

1 ครั้ง รวมอาหารเชา รถรับจากสนามบิน

นานาชาติดอนเมืองมายังโรงแรมหนึ่งเที่ยว 

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง สวนลด 15% 

คาอาหารที่หองอาหารของโรงแรม สําหรับ

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาถึงประเทศไทยที่

สนามบินสุวรรณภูมิ มีคาใชจายในการเดิน

ทางมายังโรงแรมเพิ่มขึ้น 300 บาท ตอหนึ่ง

เที่ยวซึ่งสามารถชําระตรงกับทางโรงแรมฯ 

สอบถามเพิ่มเติมหรือสํารองหองพัก โทร. 

06-3205-7034 หรือ www.tinidee.com  

เปดไตรมาสแรกของป ตุก - ดร. 

อุษณีย มหากิจศิริ ลี โอณีโอ ประธานบริษัท 

เคดีเอ็น เจาของโดนัทสูตรลิขสิทธ์ิ คริสป ครีม 

ประเทศไทย ก็ขยายฐานความอรอยใหใกล

ลูกคามากยิ่งขึ้นกับ New Concept Store 

สาขานองใหม โฉมใหมยานพระราม 9 ใน

คอมมูนิตี้มอลล สุดชิค ที่คนรักคริสป ครีม 

เห็นแลวตองรีบมาเช็คอิน ณ โซน West Village 

ชั้น 1 ศูนยการคา เดอะไนน เซ็นเตอร ในวัน

ศุกรท่ี 18 มีนาคมน้ี แถมจัดโปรโมช่ันเด็ดสุดคุม 

เม� อซื้อโดนัทชนิดใดก็ได 1 โหล รับโดนัทออริ

จินัล เกรซ อีก 1 โหลทันที!! 

ศูนยการคา เดอะไนน เซ็นเตอร 

ติวานนท เปดสนามใหคุณหนูๆ มาซ่ิงกันเต็มท่ี  

กับงาน “Flipper Bike Meeting “รวมหนูนอย

นักซิ่งจักรยานขาไถอายุ 8 เดือน - 5 ป  

มาทดลองขี่พิชิตสนามแขง ที่มีพื้นที่ในการ

ฝกบาลานซ พัฒนาการดานรางกาย และ

อารมณอยางสนุกสนาน ฟรีตลอดทั้งวัน! 

และยังมีบูธสินคาจักรยานคุณภาพใหเลือก

ชอปทั้ง จักรยานคูใจ  อุปกรณปองกัน และ

ชุดแตงครบครัน ตั้งแตวันที่ 18 - 20 มีนาคม  

เวลา 10.00 น. - 20.00 น. บริเวณ ลาน

ไนนสแควร (center zone) ศูนยการคาเดอะ

ไนน เซ็นเตอร ติวานนท พิเศษ! เม� อซ้ือจักรยาน 

Flipperbike ในงานแถมฟรี หมวกกันน็อค 

1ใบ มูลคา 490 บาท พรอมเลนสนุกอยาง

ปลอดภัยทันที โดยภายในงานมีการปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันโควิด – 19 อยางเครงครัด 

พรอมจํากัดจํานวนผูใชสนามอยางเหมาะสม 

เพ� อความปลอดภัยสูงสุดของทุกๆ คน         

ซีอี โอสาว พอลดีย น้ําผึ้ง-จารุวรรณ 

โชติเทวัญ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหาร 

บริษัท สหฟารม อินเตอรเนชั่นแนล และ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ไทยเบสทโพลทรี

เปดประสบการณสุดพิเศษที่ราน The GOAT 

(Chef Table) งานนี้เชฟช� อดัง แทน ภากร 

โกสิยพงษ รังสรรคเมนูสุดพิเศษจากผลิตภัณฑ

แบรนด พอลดีย ไกอารมณดี ยูริกต่ํา ออกมา

เปนจาน Fine Dining เพ� อมอบประสบการณ

ใหมในการลิ้มรสอาหารชั้นเลิศ ดวยวัตถุดิบ

ชั้นยอด ในธีมไนทมารเก็ต โดยเมนูมื้อค่ํา

สุดพิเศษน้ีไดเสิรฟความอรอยท้ังหมด 13 เมนู 

ที่น�าต� นตาต� นใจ ไดแก First thing first ซุปไก 

เหลาตมยํา หรือจะเปนThose look delicious 

ขนมเบื้องโคน นอกจากนี้ยังมีเซอรไพรสดวย

เมนูซุปไกพอลดีย This might be great for 

breakfas และกุ ่ยช่ายทอดและหอยเชลล์ 

A perfect combination…บอกไดคําเดียว

เลยวาเปนการยกระดับอาหารไทยที่เราเคย

เห็นทั่วไปในตลาดใหออกมามีชั้นเชิงและน�า

สนใจมากขึ้นทีเดียว ไมแน�เราอาจเห็น The 

GOAT เพิ่มเมนูพิเศษจากพอลดียเขาไปรวม

อยูในรานก็ได ทั้งนี้ตองขอบคุณเชฟแทน

และราน The GOAT ที่ ไดนําผลิตภัณฑพอ

ลดีย รังสรรคเปนเมนูที่อรอยและดูดีเชนนี้

โรงพยาบาลหัวเฉียว มอบสุขภาพ

ที่ดีเปนของขวัญที่ ใหคุณและคนที่คุณรัก 

สําหรับผูรับบริการชวงเวลา 17.00 – 20.00 น.  

ดวยโปรโมชั่น 1 แถม 1 จาก 8 ศูนยบริการ

ทางการแพทย การเพิ่มเพ� อนใน Line Official 

โรงพยาบาลฯ เพ� อลุนรับบริการ และสวนลด 

10% ตั้งแตวันนี้ – 31 มีนาคม พรอมทั้ง

โรงพยาบาลฯ ยังเนนในเร� องของการดูแล

ดวยความใสใจ วางแผนการรักษาที่ตรงจุด

และเทคโนโลยีที่เพียบพรอม โดยทีมแพทย

ผูชํานาญการ ทีมพยาบาล และบุคลากรที่

พรอมใหบริการ นอกจากนี้ยังมีอายุรแพทย

และกุมารแพทย ที่คอยดูแลอาการเจ็บปวย

ของทานถึงเที่ยงคืน สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ โทร.

0-2223-1351 ตอ 3126

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมสงเสริม

วัฒนธรรม จัดงานแถลงขาว เปดโครงการ

อยางเปนทางการ สําหรับการประกวด

คลิปดนตรีพื้นบานและการแสดงพื้นบาน 

4 ภาค “รวมศิลปแผนดินสยาม” ปที่ 16 

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เน� องในโอกาสวันคลาย

วันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 เพ� อ

เผยแพรพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพลิกฟน

ศิลปะการแสดงพ้ืนบานดวยพระบารมี นํามา

สูการอนุรักษอยางตอเน� อง ผูเขารวมประกวด

จะไดรับรางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พรอม

เงินรางวัลรวมกวา 2,800,000 บาท

โดยไดรับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปล้ืม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดคลิปดนตรีพื้นบานและการแสดงพื้นบาน 4 ภาค 

“รวมศิลป แผนดินสยาม” ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วธ.) เปนประธานในงานแถลงขาว พรอม

ดวย นางสาวลิปการ กําลังชัย รองอธิบดี

กรมสงเสริมวัฒนธรรม, นายธนพล พรมสุวงษ 

ผู เ ชี่ ยวชาญเฉพาะด านการ เผยแพร

คุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา, นาย

กัญจนปกรณ แสดงหาญ คีตศิลปนอาวุโส 

สํานักการสังคีต กรมศิลปากร, นางสุภัทร 

กิจเวช ผูอํานวยกํารกองกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นางสาวแสงทิวา 

นราพิชญ นักวิชาการวัฒนธรรม ชํานาญ

การพิเศษ  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย, 

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผูชวยปลัด

กระทรวงวัฒนธรรม และ นายกรกันต 

สุทธิโกเศศ (อารม) พิธีกรและนักแสดง 

มารวมงาน ณ โรงละครเคแบงคสยามพิฆเนศ

เปดรับสมัครแลว ตั้งแตวันนี้ - 25 

มีนาคม สมัครงายๆ เพียง Scan QR Code 

เพ� อกรอก

ใบสมัครทาง Google Form : https://

forms.gle/bWUTjd7h38rNpoe29 หรือ 

ติดตามรายละเอียดการสมัคร

ไดทาง Facebook Fanpage : อีเวนท 

WORK WORK และ Fanpage : รวมศิลป

แผนดินสยาม

Dolce&Gabbana ขอเสนอแคมเปญ 

DG Eyewear ใหมที่มี Jennifer Lopez และ 

David Gandy เปนพรีเซนเตอรและภาพ

ชางภาพคูหู Mert และ Marcus 

ตั้งแตภาพสัญลักษณสไตลซิซิลีที่

มีชีวิตชีวาไปจนถึงการผสมผสานกันของ

ความสงางามและความเยายวนใจของ

ผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศอิตาลีภาพเหลา

นี้คือสวนผสมที่ลงตัวระหวางความทันสมัย

และประเพณีที่งดงามซึ่งเปนคุณคาพื้นฐาน

ของDolce&Gabbana มาโดยตลอด

ดาวดวงเดนแสนพิเศษท้ังสองดวงน้ีได

ทําให โลกของ Dolce&Gabbana โดดเดน

ขึ้นไดอยาง สมบูรณแบบ โดยสะทอนอยูใน

ภาพถายที่ขามพรมแดนแหงกาลเวลาเพ� อ

นําเสนอสไตลที่ ไมมี ใครเทียบไดในระดับ

สากล แคมเปญน้ีไดรับเกียรติจากปอปสตาร

และนักแสดงสาวระดับแนวหนา Jen- nifer 

Lopez ดวยบุคลิกอันทรงพลังและการ

ถายทอดงานศิลปะอันเปนเอกลักษณของเธอ 

รวมดวย David Gandy นายแบบชาวอังกฤษที่

ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกวาเปนหนึ่งใน

ใบหนาอันเปนเอกลักษณของ Dolce&

Gabbana ที่นําเสนอถึงความสงางามและ

ความมีสไตลของแบรนด

แคมเปญนี้ถายทําโดย Mert Alas 

และ Marcus Piggott สองชางภาพคูหูจาก

ลอนดอน ซึ่งไดถายภาพคนดังที่สําคัญที่สุด

ในยุคของเรา โดยพวกเขาไดบันทึกภาพที่

Jennifer Lopez และ David Gandy เปนดาวเดนของแคมเปญแวนตา 

Dolce&Gabbana ใหม ที่นําเสนอความมีเสน�หเหนือกาลเวลา

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  (ททท.) 

จัดพิธีมอบรางวัล The Best of SHA 

Awards 2021 ใหสถานประกอบการมาตรฐาน

ท่ีดําเนินการตามมาตรฐาน SHA อยางเครงครัด 

สม่ําเสมอ และไดรับคะแนนจากการโหวต

ผานแบบประเมินความพึงพอใจของนัก

ทองเที่ยวหรือผูใชบริการทั่วประเทศ  

ซ่ึง 3 สถานประกอบการในกลุมบริษัท 

คิง เพาเวอร ไดแก คิง เพาเวอร รางน้ํา 

ไดรับรางวัลดีเยี่ยม ในกลุมกิจการหาง

สรรพสินคาและศูนยการคา, คิง เพาเวอร 

มหานคร ไดรับรางวัลดีเดน ประเภทกิจการ

รานคาของที่ระลึกและรานคาอ� น ๆ รวมถึง 

โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร ยังเปน 1 ใน 

11 สถานประกอบการที่ ไดรับ The Best 

of SHA Awards 2021 ประเภทการจัด

กิจกรรม/จัดประชุมโรงละคร/โรงมหรสพ 

3 ธุรกิจในกลุมบริษัท คิง เพาเวอร ไดรับรางวัล The Best of SHA Awards 2021 

การันตีมาตรฐานสถานประกอบการที่ดําเนินการตามมาตรฐาน SHA อยางเครงครัด

ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่หองเจาพระยา หอประชุม

กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณเพ็ญรุง 

จินตนามณีรัตน ผูอํานวยการอาวุโสสวนงาน

ปฏิบัติการรานคา บริษัท คิง เพาเวอร 

อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนผูแทนบริษัทฯ 

ในการรับมอบรางวัล

ท้ังน้ี การประเมินดังกลาว มีผูเขารวม

ตอบแบบประเมิน จํานวนท้ังส้ิน 132,256 คน 

ในระหวางวันที่ 10 มิถุนายน – 20 ตุลาคม 

2564 ซึ่งแบบประเมินดังกลาวครอบคลุม

เกณฑ์การประเมินในเรื่องของมาตรฐาน 

ความปลอดภัยดานสุขอนามัย (SHA) และ

มาตรฐานการทองเท่ียวสีขาว (สะดวก สะอาด 

ปลอดภัย เปนธรรม และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม) 

ซึ่งกลุมบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานสุข

อนามัยอยางเครงครัด ตามแนวทาง KING 

POWER CARE POWER อยางตอเน� อง

ส� อถึงจิตวิญญาณอันซับซอนและนําเสนอ

ภาษาของการถายภาพแฟช่ันในรูปแบบใหม

รูปลักษณที่เขมขน ทรงพลัง และ

เปนเอกลักษณของคอลเลคชันแวนตา 

Dolce&Gabbana รุนใหมเกิดจากภาพอัน

โดดเดนเหลานี้ จึงทําใหผลิตภัณฑไมใชแค

เคร� องประดับ แตบงบอกถึงบุคลิกอันเปน

เอกลักษณของผูสวมใสอยางแทจริง



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

14 บทความ-ต่างประเทศ

มฟังคำ�ปร�ศรัยของประธ�น�ธิบดีปูตินของ

รัสเซียและเซเลนสกีของยูเครนเมื่อคืนวันพุธ แล้ว

อยากเห็นสองคนนี้มาดีเบตให้ชาวโลกได้ตัดสินว่า 

“สูตรสันติภาพ” ควรจะเป็นอย่างไร

ไม่ใช่แลกเปลี่ยนคำาท้าทายเพื่อทำาสงครามทำาลายล้าง

ต่อไป

เพราะแทนที่จะทำาสงครามก็ควรจะถกแถลงกันว่า

ต่างฝ่ายต่างจะให้ “ค้ำาประกันความมั่นคง” ของกันและกัน

อย่างไร

เพราะคำานี้คือกุญแจสำาคัญที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ประกาศเป็น 

“จุดยืน” ที่สำาคัญที่สุดสำาหรับการต่อรองให้ยุติการสู้รบที่ย่าง

เข้าวันที่ 23 วันนี้

เซเลนสกีปราศรัยต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯ เรียกร้องให้

ส่งความช่วยเหลือมาอย่างเร่งด่วน...“ท่านต้องช่วยให้สงคราม

ของรัสเซียในยูเครนยุติใน 24 ชั่วโมง”

และขอให้สหรัฐฯ “ปิดน่านฟ้า” อีกครั้งหนึ่ง

ถ้าทำาเช่นนั้นไม่ได้.. ก็ขอให้สหรัฐฯ รีบส่งอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ที่จะต่อสู้กับทหารรัสเซียที่กำาลังถล่มเมืองหลวง

เคียฟอย่างดุเดือดในขณะนี้

ผู้นำายูเครนปราศรัยผ่านจอขนาดใหญ่ในหอประชุม

สไตล์ โรงภาพยนตร์ภายใต้อาคาร Capitol ของตึกรัฐสภา

นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้นำาต่างชาติปราศรัยต่อสภาทั้ง 2 ของ

สหรัฐฯ ผ่านระบบออนไลน์อย่างนี้

เซเลนสกีย้อนระลึกถึงความทรงจำาของ Pearl Harbor 

และ 11 กันยายน 2001 

เพราะเขารู้ว่าถ้าจะให้คนอเมริกันเข้าใจวิกฤตของยู

เครนจริงๆ ต้องพูดถึงวิกฤตที่คนอเมริกันเคยเจอมาก่อน

“เขากำาลังเจอกับ 9/11 ทุกวันมา 3 สัปดาห์แล้ว” เขา

บอก

และเรียกร้องขอความช่วยเหลือด้วยวาทะที่เต็มไปด้วย

อารมณ์ว่า “เราต้องการคุณตอนนี้”

และย้ำาว่า “ผมขอให้ท่านทำามากกว่านี้”

เซเลนสกีสวมเสื้อยืดสีเขียวและนั่งติดกับธงชาติยูเครน 

ใช้วาทะที่คนอเมริกันคุ้นเคย โดยยืมวลีจาก Dr.Martin 

Luther King Jr.- “I have a dream” 

นอกจากนี้ยังขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติหาบริษัทในรัฐและเขต

ต่างๆ เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังยูเครนโดยตรงหากทำาได้

คำาปราศรัยยาว 18 นาที มีคลิปวิดีโอประกอบที่มีภาพ

กราฟฟิกและภาพสะเทือนใจที่แสดงภาพระเบิดในเมืองต่างๆ ทั่ว

ยูเครน รวมถึงภาพพลเรือนที่ถูกสังหารโดยการโจมตีของรัสเซีย

เขาสรุปด้วยการพูดเป็นภาษาอังกฤษ ส่งสารตรงถึง

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ว่า “การเป็นผู้นำาโลกหมายถึงการเป็น

ผู้นำาสันติภาพ”

ในคืนเดียวกันนั้น ปูตินประกาศว่ายังไงๆ รัสเซียจะไม่ก้ม

หัวให้ตะวันตก 

และ “ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” ของรัสเซียในยูเครนนั้น

กำาลัง “ประสบความสำาเร็จ” และ “จะบรรลุเป้าหมาย”

เป็นตอนหนึ่งของคำากล่าวจากการกล่าวต่อที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรีซึ่งถ่ายทอดไปทั่วประเทศ

ปูตินยืนยันว่าตะวันตกกำาลังพยายามครอบงำาโลกและตัด

แขน

เขาเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ ตะวันตกจะส่งอาวุธทำาลาย

ล้างสูงไปให้ยูเครนโดยมีเป้าหมายทำาลายรัสเซีย 

ปูตินย้ำาว่าจะไม่ยอมให้ตะวันตกใช้ยูเครนเป็น “springboard” 

หรือ “หอกข้างแคร่” ที่จะคุกคามรัสเซียเป็นอันขาด

ปูตินอ้างว่าผู้นำาชาติตะวันตกว่าให้เขาไม่มีทางเลือกในการ

แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

แต่เขาก็ทิ้งท้ายว่ารัสเซียพร้อมที่จะเจรจาในเรื่องสถานะ 

“ที่เป็นกลางของยูเครน”

ปูตินยอมรับว่าการคว่ำาบาตรของชาติตะวันตกสร้างผลกระ

ทบต่อเศรษฐกิจรัสเซีย

แต่ก็ย้ำาว่ารัสเซียจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้

“แน่นอนว่าสถานการณ์ ณ ปัจจุบันเป็นบททดสอบสำาหรับ

เรา” ผู้นำาเครมลินกล่าว 

“เราจะผ่านไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีและจะเอาชนะความยาก

ลำาบากเหล่านี้แน่นอน”

พอฟังปูตินเสร็จ ผมก็ได้ยินประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบ

เดน ประกาศมอบความช่วยเหลือมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์แก่

ยูเครน 

คำาประกาศล่าสุดนี้ทำาให้มูลค่าความช่วยเหลือทั้งหมด

ที่สหรัฐฯ ให้กับยูเครนเฉพาะในสัปดาห์นี้สูงกว่า 1,000 ล้าน

ดอลลาร์ หรือกว่า 33,000 ล้านบาทแล้ว

ความช่วยเหลือชุดล่าสุดนี้มาในรูปของอาวุธล้วนๆ 

เช่น ระบบต่อต้านขีปนาวุธ สติงเกอร์ 800 ชุด, ระบบต่อ

ต้านยานเกราะ เอที-4 จำานวน 6,000 ชุด, ปืนจาเวลิน 2,000 

ชุด, ปืนเบาต่อต้านยานเกราะ 1,000 ชุด, เครื่องยิงระเบิดหลาย

ร้อยชุด รวมทั้งปืนกล ปืนยาว ปืนไรเฟิลและปืนพก กระสุนกว่า 

20 ล้านชุด ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันตัวต่างๆ

อีกด้านหนึ่งเลขาธิการองค์การนาโต เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก 

พูดที่กรุงบรัสเซลล์ในวันเดียวกันว่า องค์การนาโตจะให้การ

สนับสนุนต่อยูเครนต่อไป 

เป็นความช่วยเหลือทางทหาร การเงินและมนุษยธรรม 

พร้อมเรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตีประชาชนยูเครน

สโตลเทนเบิร์กบอกว่าขณะนี้มีทหารสหรัฐฯ ประจำา

การอยู่ในยุโรป 100,000 คน และอีก 40,000 คนที่อยู่ภายใต้

คำาสั่งโดยตรงของนาโต

และสำาทับว่ายังมีทหารของประเทศสมาชิกองค์การนา

โตอีกหลายแสนคนที่ “เตรียมพร้อมรับคำาสั่งตลอดเวลา”

ผมฟังผู้นำาสหรัฐฯ, รัสเซีย, ยูเครนและนาโตพูดในวัน

เดียวกันแล้วไม่ได้รับรู้ถึงความคืบหน้าด้านการเจรจาเพื่อ

สันติภาพเลยแม้แต่น้อย

นั่นย่อมแปลว่าโอกาสที่สงครามจะลากยาวและความ

รุนแรงจะเพิ่มระดับขึ้นยังมีสูงอย่างยิ่ง

ถ้าอย่างนั้นที่รัสเซียเรียกร้องให้ยูเครนใช้ “โมเดลเป็น                

กลาง” แบบออสเตรียหรือสวีเดนมีความเป็นไปได้เพียง

ใด และมีความเสียหายอย่างไร...พรุ่งนี้วิเคราะห์ประเด็น 

“โอกาสแห่งสันติภาพ” ครับ.

ผ

ผมอยากเห็นปูตินกับเซเลนสกีเจอกัน

ถกแถลงทางออกจากสงครามต่อชาวโลก

เปิดงาน    ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย 

นางสุพัชรี ธรรมเพชร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ 

ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ครบ 80 ปี และเปิดศูนย์รวมบริการ One Stop Service Center กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

เขมรเลิกตรวจโควิดก่อนเข้าปท.

แผ่นดินไหว7.4เขย่�ญี่ปุ่น-ต�ย4

โตเกียว • เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4                                             

นอกชายฝ่ังจังหวัดฟุกุชิมะทางชายฝ่ัง

ตะวันออกของญี่ปุ่น ช่วงก่อนเที่ยง

คืนของวันพุธที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้                                                  

เสียชีวิต 4 ราย และไฟฟ้าดับชั่วคราว 

แต่ไม่เกิดสึนามิและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ปลอดภัย

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 17 มีนาคม 2565 อ้างรายงาน

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นว่า พบผู้เสีย

ชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 

100 ราย หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง

เมื่อคืนที่ผ่านมานอกชายฝั่งจังหวัด

ฟุกุชิมะ โดยเกิดที่ระดับความลึก 60                                                

กิโลเมตร มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ                                            

ในจังหวัดฟุกุชิมะและจังหวัดมิยางิ 

แต่ยกเลิกภายหลัง แผ่นดินไหวขนาด 

7.4 ทำาให้รถไฟชินคันเซ็นตกราง เกิด

รอยแยกบนทางหลวง สินค้าจากชั้น

วางในร้านค้าต่างๆ ร่วงหล่นเสียหาย 

และส่งผลกระทบไปถึงกรุงโตเกียว ซ่ึง                                                        

อยู่ห่างออกไปประมาณ 275 กิโลเมตร

เกิดอาฟเตอร์ช็อกเล็กๆ หลาย

ครั้งในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวจนถึง

ช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี แผ่นดิน

ไหวครั้งนี้สร้างความตึงเครียดให้กับ

ประชาชน เพราะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน

หลังจากเพิ่งครบรอบ 11 ปีของแผ่น

ดินไหวครั้งใหญ่, คลื่นสึนามิและภัย

พิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฟุกุชิมะ 

แผ่นดินไหวล่าสุดในญี่ปุ่นครั้ง

นี้ นอกจากมีผู้เสียชีวิตและผู้บาด

เจ็บ ความเสียหายอื่นๆ มีไม่มากนัก 

ไฟฟ้าที่ดับและน้ำาประปาที่ ไม่ไหลใน

กรุงโตเกียว ได้รับการแก้ไขแล้ว ใน

ขณะที่ผู้คนหลายสิบคนยังคงหลบภัย

ชั่วคราวอยู่ที่ศูนย์อพยพโซมะ

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงเฝ้าระวัง

ขั้นสูงเพื่อรับมือกับแรงสั่นสะเทือน

รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในช่วง 

2-3 วันข้างหน้า 

ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อย

ครั้ง แต่ที่ยังคงหลอกหลอนจนถึง

ปัจจุบันคือแผ่นดินไหวความรุนแรง

ขนาด 9 และคลื่นสึนามินอกชายฝั่ง

ทางตะวันออกของญี่ปุ่น ในปี 2554 

ทำาให้มีผู้ เสียชีวิตและสูญหายกว่า 

18,500 คน.

‘สม รังสี’ โดนคุก 10 ปีว�งแผนโค่น ‘ฮุน เซน’

พนมเปญ • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ศาลกัมพูชา

ตัดสินจำาคุกสม รังสี ผู้นำาฝ่ายค้านเป็นเวลา 10 ปี ในข้อหา

วางแผนโค่นล้มนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ซึ่งสม รังสี ขณะนี้ลี้

ภัยอยู่ในฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกจำาคุก

ในความผิดหลายข้อหาที่เขาอ้างว่าเป็นคดีทางการเมือง รวม

ถึงโทษจำาคุก 25 ปี ที่โดนตัดสินไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว 

นอกเหนือจากสม รังสี แล้ว วันเดียวกันศาลกัมพูชาตัดสินจำา

คุกสมาชิกอาวุโสพรรคฝ่ายค้านอีก 6 คน เป็นเวลา 10 ปี และ

นักเคลื่อนไหวอีก 13 คน เป็นเวลา 5 ปี โดยที่นักเคลื่อนไหว

อีก 1 คน โดนโทษจำาคุก 5 ปี แต่ให้รอลงอาญา ขณะเดียวกัน

ที่ด้านนอกของศาล มีรายงานว่าเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นขณะที่มีการ

ตัดสินคดี โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลพยายาม

ยึดป้ายประท้วงจากบรรดาภรรยาและผู้สนับสนุนของทางฝั่ง

จำาเลย ซึ่งบางคนถึงกับล้มลงกับพื้น สม โสกง ทนายฝ่ายจำาเลย

กล่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์ 

พบท�รกติดเชื้อโควิดจ�กแม่ไม่ถึง 2%

ป�รีส • เอเอฟพีรายงานผลการศึกษาวิจัยที่เผยแพร่ทางวาร 

สารทางการแพทย์ BMJ เมื่อพุธที่ผ่านมาพบว่า ทารกเกิดใหม่

จากมารดาที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยรวมแล้วมีไม่ถึง 2% ที่ผล

ตรวจออกมาเป็นบวก หรือได้รับเชื้อมาด้วยระหว่างอยู่ในครรภ์ 

ผลศึกษานี้ทบทวนการศึกษาวิจัยเกือบ 500 ชิ้น ก่อนหน้านี้ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับแม่กว่า 29,000 คน ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม

ถึงความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาระหว่างการตั้งครรภ์ 

ชากีลา ทางการาตินัม นักวิจัยและเป็นผู้เขียนหลักของงาน

วิจัยให้กับมหาวิทยาลัย เบอร์มิงแฮม และศูนย์ความร่วมมือ

ด้านสุขภาพสตรีโลกขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า สิ่งนี้

พอจะบอกได้ในแง่ของหลักฐานการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก นี่

คือข้อความที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่ว่า มีไม่ถึง 1% ที่

ทารกจะมีผลตรวจเป็นบวกภายใน 48 ชั่วโมงแรกหลังการ

คลอด และโดยรวมมีไม่ถึง 2%

สหรัฐบริจ�ควัคซีนแล้วกว่� 500 ล้�นโดส

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า สหรัฐมอบ

วัคซีคป้องกันไวรัสโคโรนาไปแล้วมากกว่า 500 ล้านโดสให้

แก่นานาประเทศ นับตั้งแต่วัคซีนได้ถูกพัฒนาขึ้นมา แอนโทนี              

บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐได้แบ่งปัน

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยไป

กว่า 500 ล้านโดส โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไปยังกว่า 110 ประเทศ

และดินแดนทั่วโลก เพื่อจุดประสงค์เดียวคือการช่วยชีวิต สหรัฐ                                                                                

ตั้งเป้าที่จะบริจาควัคซีนให้ได้มากขึ้นเป็น 2 เท่า เป็น 1,100 

ล้านโดส เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดยังคงมีอยู่ทั่วโลก                                                                     

บลิงเคนกล่าวด้วยว่า นับตั้งแต่โควิด-19 แพร่ระบาดขึ้นเมื่อ                                                                 

กว่า 2 ปีที่แล้ว สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ, มนุษย 

ธรรมและเศรษฐกิจไปเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับ

ประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศ เพื่อจัดการกับการระบาด

ของไวรัสโคโรนาและผลกระทบที่ตามมา บลิงเคนอ้างถึงตัว 

อย่างโครงการฉีดวัคซีนที่ ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐด้วยใน

ปารากวัย, แซมเบีย, มาลาวีและไทย.

ฤทธิ์แผ่นดินไหว • สภาพโรงนาที่พังถล่มในเมืองโซมะ จังหวัดฟุกุชิมะ เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 17 มีนาคม หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นตะวันออกเมื่อ

คืนวันพุธ.

พนมเปญ/โซล • รัฐบ�ลกัมพูช�ยกเลิกข้อบังคับตรวจไวรัสโควิด-19 

สำ�หรับผู้เดินท�งม�จ�กต่�งประเทศ เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี หวังกระตุ้น

ก�รท่องเที่ยวและธุรกิจที่ซบเซ�ลงเพร�ะโรคระบ�ด ด้�นเก�หลีใต้ติด              

โควิดร�ยวันทะลุ 600,000 ร�ย แต่จะเดินหน้�ผ่อนคล�ยกฎควบคุมไวรัส

รายงานของรอยเตอร์เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 กล่าว

ว่า ข้อมูลของทางการกัมพูชาเผยว่า 

กัมพูชามีประชากรฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 แล้วถึง 92.31% จาก

ประชากร 16 ล้านคน เป็นอัตรา

สูงที่สุดชาติหนึ่งในภูมิภาคนี้ โดย

เมื่อวันพุธ กัมพูชามีผู้ติดเชื้อไวรัส

รายใหม่ 140 คน ขณะที่ยอดผู้ป่วย                  

โควิดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 3,049 คน

นายกรัฐมนตรีฮุน เซน กล่าว

ว่า กฎข้อบังคับใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่

วันพฤหัสบดี และน่าจะช่วยกระตุ้น

ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจใน

ประเทศได้ “ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่

จะเปิดเศรษฐกิจด้วยการเรียนรู้วิธีที่

จะอยู่กับโควิด” เขากล่าว

ตามกฎใหม่ของกัมพูชา ผู้

มาเยือนชาวต่างชาติยังต้องเป็นผู้

ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ส่วนผู้ที่

ไม่สามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์

การฉีดวัคซีน จะต้องถูกกักตัวนาน 

14 วันเมื่อมาถึง แต่ถึงแม้ทางการ

กัมพูชาจะยกเลิกการบังคับตรวจ

ไวรัส แต่แมม บุญเฮง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ว่า กระทรวงอยากเรียกร้องให้ผู้

เดินทางเข้าประเทศทุกคนตรวจหา

เชื้อด้วยตนเองแบบรวดเร็ว

ทางการกัมพูชายังมีแผนจะ

รื้อฟื้นโครงการ Visa on Arrival ที่

ผู้ถือหนังสือเดินทางสามารถขอรับ

การตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้า

เมืองได้ ซึ่งถูกระงับไปหลังเกิดโรค

ระบาด แต่คำาแถลงของกระทรวง

สาธารณสุขกัมพูชาไม่ได้ยืนยันว่า

จะเริ่มต้นโครงการนี้เมื่อใด

ธนาคารโลกเปิดเผยว่า การ

ท่องเที่ยวของกัมพูชาสร้างงาน 2 

ล้านตำาแหน่ง และสร้างรายได้คิด

เป็น 1 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศ (จีดีพี) ของกัมพูชา

ก่อนเกิดโรคระบาด แต่ในช่วง 7 

เดือนแรกของปี 2564 ชาวต่าง

ชาติเดินทางเข้ากัมพูชาลดลงเหลือ

เพียง 113,000 คน หรือลดลงถึง 

90.6% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปี 2563 การเก็บค่า

ธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมนครวัดก็ลด

ลงถึง 98.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน

เหลือเพียง 236,000 ดอลลาร์ หรือ

ราว 7.84 ล้านบาทเท่านั้น

รายงานของเอเอฟพีเมื่อวัน

พฤหัสบดี อ้างอิงข้อมูลขององค์การ

อนามัยโลกว่า เกาหลีใต้ทุบสถิติโลก

ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในช่วง 7 วัน 

อยู่ที่ 2,417,174 ราย รองลงมาคือ 

เวียดนาม 1,776,045 ราย โดยยอด

ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง 

เมื่อวันพฤหัสบดีอยู่ที่ 621,328 ราย 

เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด

ของเกาหลี ใต้นับตั้ งแต่ เกิดการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา แต่จำานวน

ผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตยังค่อน

ข้างต่ำา ประชากรเกาหลีใต้ราว 52 

ล้านคน ส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด-19 

ครบโดสแล้ว รวมถึงฉีดเข็มบูสเตอร์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชื่อว่า

เกาหลีใต้กำาลังเข้าใกล้จุดสูงสุดของ

การระบาดของสายพันธุ์ โอมิครอน 

และน่าจะกลับสู่สภาวะปกติในอีก

ไม่นาน อัตราการเสียชีวิตจากการ

ติดเชื้อโควิดของเกาหลี ใต้ถึงวัน

พฤหัสบดี อยู่ที่ 0.14% เทียบกับอัตราการ

เสียชีวิต 0.05-0.1% ของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

ตามฤดูกาล 

รัฐบาลเกาหลี ใต้จะเดินหน้าผ่อน

คลายกฎการเว้นระยะห่างทางสังคม ตาม                                                               

แรงกดดันจากธุรกิจขนาดเล็ก และประชาชน

ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ ได้รับผลกระทบ

จากข้อจำากัดเพื่อควบคุมไวรัสช่วง 2 ปีที่ผ่าน

มา รวมถึงแผนจะยกเลิกการกักตัวสำาหรับนัก

เดินทางจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนแล้ว.



ห้ามเล่นน้ำา

ได้แก่ กทม. 3,703 ราย, นครศรีธรรมราช 1,688 

ราย, ชลบุรี 1,231 ราย,  สมุทรสาคร 1,108 

ราย, สมุทรปราการ 874 ราย, สงขลา 692 

ราย, ราชบุรี 587 ราย, สุพรรณบุรี 563 ราย, 

ฉะเชิงเทรา 513 ราย และร้อยเอ็ด 474 ราย 

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภา 

ความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำานวย

การศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ 

โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กล่าวถึงการประชุมศูนย์

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

ชุดใหญ่ ในวันท่ี 18 มี.ค. ว่าในท่ีประชุมจะมีการ

เสนอมาตรการเพ่ือผ่อนคลายในหลายเร่ือง 

เป็นไปตามวงรอบท่ีประเมินตามสถานการณ์ 

โดยจะเสนอปรับพ้ืนท่ีสถานการณ์ในบางพ้ืนท่ี 

เช่น จากสีเหลืองเป็นสีส้ม หรือจากสีส้มเป็น

สีเหลือง ในบางพ้ืนท่ีอาจจะเห็นว่าตัวเลขผู้ติด

เช้ือสูงข้ึน แต่ถ้าประเมินดูรายพ้ืนท่ี จะเห็น

ว่าบางพ้ืนท่ีทรงตัวและจำานวนลดลง ขณะน้ี

ตัวเลขผู้ติดเช้ือและผู้ท่ีหายป่วยจากการรักษามี

จำานวนใกล้เคียงกันต่อเนื่อง จึงจะปรับลดบาง

พ้ืนท่ีให้ผ่อนคลายมากข้ึน

ผอ.ศปก.ศบค.กล่าวว่า จะพิจารณา

มาตรการการจัดงานสงกรานต์ โดยกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ได้ทำาข้อมูลเตรียมเสนอไว้

แล้ว และจะนำามาหารือในท่ีประชุม ศปก.ศบค. 

ก่อนเสนอศบค.ชุดใหญ่ โดยจะเสนอให้จัดได้

ภายใต้มาตรการป้องกัน สำาหรับ 3 หน่วยงาน

หลักท่ีเก่ียวข้องคือ สธ. กระทรวงวัฒนธรรม 

และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซ่ึงจะ

นำาข้อมูลมาช้ีแจง เบ้ืองต้นสามารถจัดกิจกรรม

รดน้ำาดำาหัว สรงน้ำาพระ ร่วมกิจกรรมท่ีวัด และ

ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ได้ แต่ทุกท่ี

ต้องจัดโดยระวัง โดยจะขอให้ใช้กลไกของท้อง

ถ่ินมาช่วยกำากับ ลงไปถึงระดับหมู่บ้าน และจะ

พยายามจัดโซนนิงให้ทำากิจกรรมตามประเพณี

ภายใต้การควบคุมโรค

ส่วนท่ี สธ.วางแผนปรับสถานการณ์ 

โควิด-19 ไปสู่โรคติดต่อท่ัวไป ตามท่ีมีข่าว  โดย

จะเป็นแผนและกรอบให้ท่ีประชุม ศบค.ทราบ

ก่อนจะให้ไปดำาเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

สำาหรับข้อเสนอให้ผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิง 

ผับ บาร์ คาราโอเกะท่ัวประเทศ เรื่องน้ีมีการ

เสนอเข้ามาทุกรอบท่ีมีการประชุม ศบค. และเรา

พยายามช่วยผู้ประกอบการท่ีทำากิจการด้านน้ีอยู่ 

แต่ต้องดูปัจจัยหลายประเด็น และพิจารณาให้

รอบคอบ เนื่องจากกิจการและกิจกรรมประเภท

น้ีมีความเส่ียงสูง และส่วนใหญ่เป็นสถานท่ีปิด  

มีโอกาสแพร่เช้ือสูง และคร้ังน้ีจะเสนอให้ ศบค.

พิจารณา โดยดูปัจจัยขณะน้ีท่ีโอมิครอนแพร่

กระจายเร็ว และไม่รุนแรง ท้ังยังมีปัญหาเรื่อง

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และกลุ่มเปราะบาง มีอัตรา

เสียชีวิตค่อนข้างสูงท่ีต้องคำานึงถึง หากตัดสิน

ใจเปิดท่ีมีความเส่ียงมาก แล้วต้องลงทุนสูง แต่

ไม่ประสบความสำาเร็จ เป็นเรื่องน่ากังวล จึง

ต้องพิจารณาให้รอบด้าน นอกจากน้ี จะมีการ

พิจารณาปรับหลักเกณฑ์การเข้าประเทศ ในรูป

แบบไทยแลนด์พาส เพื่อให้คนไทยและนักท่อง

เท่ียวเดินทางเข้าประเทศสะดวกมากข้ึน 

เม่ือถามว่า การผ่อนคลายมาตรการ

จะสวนทางกับตัวเลขผู้ติดเช้ือท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

หรือไม่ พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า ไม่สวนทาง 

และ สธ.คาดการณ์ไว้แล้วตามฉากทัศน์ และ

จำาเป็นต้องผ่อนคลาย เพราะอยากให้เศรษฐกิจ

เดิน ให้ประชาชนมีงานทำาและมีรายได้ โดยมี

มาตรการท่ีดีท่ีสุดออกมาช่วย ซ่ึงส่ิงสำาคัญท่ีสุด

คือการฉีดวัคซีนท่ีจะทำาให้อัตราติดเช้ือน้อย 

หรือเมื่อติดแล้วไม่รุนแรง ส่วนการเตรียมให้

เปิดหน้ากากอนามัยในท่ีสาธารณะได้น้ัน การ

สวมหน้ากากอนามัยในขณะน้ียังจำาเป็น จนถึง

วันท่ีเราพิจารณาว่ามีความเหมาะสมท่ีจะเปิด

ได้อย่างปลอดภัย และเมื่อย้อนไปดู 2 ปีท่ีผ่าน

มา หน้ากากอนามัยเป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีสุดท่ี

ป้องกันไม่ให้ประเทศเกิดการระบาดเป็นแสน

คนหรือเป็นล้านคนเหมือนกับบางประเทศ ดัง

น้ันข่าวท่ีออกมาอาจจะเป็นแผนการในอนาคต 

ในช่วงเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือนข้างหน้า โดย

จะต้องประเมินสถานการณ์ให้ต่อเนื่อง 

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีโอกาสท่ีจะผ่อน

คลายให้การจัดกิจกรรม เช่น คอนเสิร์ต งาน

มหรสพในห้องปิดได้หรือไม่ พล.อ.สุพจน์

กล่าวว่า เรามีมาตรการมาต่อเนื่องว่าการจัด

กิจกรรมแต่ละประเภทมีข้อกำาหนดอย่างไร 

มีเรื่องใดต้องขออนุญาต คณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัด และการให้รวมตัวกันจำานวน

ก่ีคน ยืนยันว่าส่ิงเหล่าน้ีต้องทำาต่อ ยกเว้น

ท่ีประชุม ศบค. มีการปรับพ้ืนท่ีสถานการณ์

ของพ้ืนท่ีน้ันๆ จะผ่อนคลายหรือเคร่งครัด

ข้ึนก็แล้วแต่ โดยทุกเรื่องท่ีเสนอจะต้องผ่าน

ความเห็นชอบจาก ศบค.ก่อน เช่น เรื่องการ

เปิดหน้ากากอนามัยในท่ีสาธารณะ

เมื่อถามว่า จะมีการเสนอให้ยกเลิกพระ

ราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) หรือไม่ พล.อ.สุพจน์

กล่าวว่า ยืนยันว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีความ

จำาเป็นในช่วงเวลาน้ี เพราะเป็นเครื่องมือสำาคัญ

ท่ีป้องกันประชาชน เมื่อใดท่ีหมดความจำาเป็น 

จะพิจารณาและเสนอผู้ท่ีเก่ียวข้องให้ยกเลิก

ทันที เมื่อถามย้ำาว่าจะยกเลิกเมื่อมีการประกาศ

ให้เป็นโรคประจำาถ่ินหรือไม่ พล.อ.สุพจน์กล่าว

ว่า แน่นอน เมื่อถึงข้ันน้ันก็ใช้กฎหมายปกติ

รายงานข่าวจากทำาเนียบรัฐบาลแจ้งว่า 

ท่ีประชุม ศปก.ศบค.เตรียมเสนอท่ีประชุม ศบค.

ชุดใหญ่ เพื่อขอปรับลดมาตรการพ้ืนท่ีโซนสี 

โดยปรับจากพ้ืนท่ีสีส้มให้เป็นสีเหลืองมากข้ึน 

ส่วนจะเป็นพ้ืนท่ีจังหวัดใดบ้างน้ัน ยังไม่ชัดเจน 

ต้องรอให้ท่ีประชุม ศบค.ชุดใหญ่มีมติ ส่วนการ

ปรับรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศแบบไทย

แลนด์พาส ท่ีประชุม ศปก.ศบค.ยังไม่ได้หารือ

ในประเด็นดังกล่าว โดยจะยังคงมาตรการให้

ตรวจ RT-PCR ในวันแรก และตรวจ ATK ใน

วันท่ี 5 ของการเข้าประเทศ และแจ้งผลตรวจ

น้ันไปยังแอปพลิเคชันตามเดิม

รวมท้ังท่ีประชุม ศปก.ศบค.ยังไม่มีการ

หารือถึงมาตรการผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิง 

ผับ บาร์ คาราโอเกะ อย่างไรก็ตาม มีการ

หารือถึงเรื่องการปรับมาตรการการท่องเท่ียว

วันเดย์ทริปทางบก ท่ีจะต้องมีการปรับปรุงรูป

แบบในบางพ้ืนท่ี โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน 

สปป.ลาว ส่วนมาตรการช่วงวันหยุดยาว

เทศกาลสงกรานต์น้ัน จะเป็นไปตามท่ีกรม

อนามัยเสนอ โดยไม่อนุญาตให้มีการเล่นน้ำา

สงกรานต์ได้ตามปกติ แต่จะให้เน้นการทำา

กิจกรรมตามประเพณีเชิงวัฒนธรรมเท่าน้ัน 

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก 

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวถึงการวางมาตรการเข้ม

ข้ึนภายหลังการหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ว่า 

ต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ระมัดระวัง

ตัวเองอย่างเต็มท่ี ซ่ึงการติดเช้ือโควิด-19 น้ัน 

มีเหตุติดได้อย่างเดียวคือการรวมกลุ่มกันของ

คนหมู่มาก จึงพยายามขอความร่วมมือให้มี

การป้องกันให้มากท่ีสุด เป็นวันครอบครัว 

หากทุกคนกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่าง

เต็มท่ีสมกับท่ีไม่ได้เจอกันนาน คงจะไม่มี

อันตราย แต่อย่าให้หลายครอบครัวมารวม

กัน และอย่าเพ่ิงเน้นเรื่องของบันเทิงอะไร

กันมาก ท้ังน้ี แนะบุตรหลานเฝ้าระวังตนเอง 

ทำาตนเองให้ปลอดภัย เปรียบได้เหมือนกับ

เทศกาลกินเจ คลีนตัวเองให้สะอาดก่อนพบ

ญาติ ท้ังไม่เท่ียว ไม่ดื่ม ตรวจ ATK

นายอนุทินกล่าวว่า ขณะน้ียังไม่ได้ให้เลิก

สวมหน้ากาก ข่าวท่ีปรากฏออกไปก็มีการแก้ไข

แล้ว ว่าเป็นความเข้าใจผิด เรื่องถอดหน้ากาก

อนามัยเป็นเพียงแผนในระยะ 4 เดือนข้างหน้า 

ท่ีจะมีการเสนอต่อ ศบค.เพื่อเตรียมความพร้อม

การเข้าสู่โรคประจำาถ่ิน หากเช้ือไวรัสไม่มีการ 

กลายพันธ์ุ สถานการณ์การติดเช้ือ-ตัวเลขผู้เสีย

ชีวิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ แต่คงไม่ท้ังหมด ต้อง

ค่อยๆ เร่ิมในบางพ้ืนท่ี อย่างเช่น สวนสาธารณะ 

พร้อมกันน้ียังเตรียมเสนอยกเลิกการตรวจ  

RT-PCR ในกลุ่มผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศ

ต้นทางใน 72 ชม. เปล่ียนมาตรวจในไทยเมื่อมา

ถึง และจากน้ันจะมีการตรวจ ATK ซ้ำาอีกคร้ังหน่ึง 

และยกเลิกวงเงินประกันเข้าไทย จาก 50,000 

ดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐแทน. 

ข้ึนค่าไฟ

หรือเรียกเก็บเพ่ิม 23.38 สตางค์ต่อหน่วย 

และเมื่อรวมกับค่าไฟฐาน 3.76 บาทต่อ

หน่วย ทำาให้ประชาชนต้องจ่ายจริง 4.00 

บาทต่อหน่วย หรือเพ่ิมข้ึน 5.82% สูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ ซ่ึงปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อค่าเอฟ

ทีมาจากผลกระทบสงครามรัสเซียและยูเครน 

จนเกิดวิกฤตราคาพลังงานโลกสูงข้ึนมาก 

 ประกอบกับสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ 

(แอลเอ็นจี) ในอ่าวไทยลดลงในช่วงปลาย

สัมปทาน ทำาให้ต้องนำาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG) เพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีราคาแพง แต่การปรับข้ึน

ดังกล่าวน้ี อยู่ภายใต้การประมาณการค่าใช้

จ่ายด้านเช้ือเพลิงของ กกพ.แล้ว โดยได้นำา

แผนบริหารต้นทุนเช้ือเพลิงต่ำาท่ีสุดมาคำานวณ 

ได้แก่ การรับซ้ือไฟฟ้าพลังน้ำาจาก สปป.ลาว 

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำาเทิน ก่อนวันเร่ิมจ่าย

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ การรับซ้ือไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนเพ่ิมเติมจากกลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีมีความ

พร้อมจ่ายไฟฟ้า การปรับลดภาษีสรรพสามิต

น้ำามันดีเซลและน้ำามันเตาท่ีใช้ผลิตไฟฟ้า และ

เกณฑ์คำานวณราคาก๊าซธรรมชาติ (เอนเนอร์ยี

พูลไพรซ์) เพื่อให้ต้นทุนเช้ือเพลิงลดลง รวมท้ัง

ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ช่วยรับภาระ 3.89 หมื่นล้านบาท 

“อนาคตเมื่อต้นทุนเช้ือเพลิงถูกลงจะ

ทยอยคืนค่าเอฟทีคืน กฟผ.ต่อไป ท้ังน้ีหาก

ปล่อยให้ข้ึนแบบไม่มีการคำานวณ จะส่งผลให้

ค่าเอฟทีรอบใหม่สูงข้ึนเป็น 129.91 สตางค์

ต่อหน่วย หรือ 1.29 บาทต่อหน่วย และถ้า 

กกพ.นำาอัตราดังกล่าวมาเกล่ียแบบข้ันบันได 

หากพิจารณาปรับข้ึนแบบข้ันบันได 3 รอบ 

(พ.ค.2565-เม.ย. 2566) อาจทำาให้ต้องข้ึนค่า

เอฟทีงวดละ 47.3 สตางค์ต่อหน่วย”  

นายคมกฤชกล่าวว่า ผลจากการบริหาร

ต้นทุนท้ังหมด ทำาให้ประมาณการเอฟทีข้ัน

บันได 3 รอบ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2556 

อยู่ท่ี 24.77 สตางค์ต่อหน่วย, เดือนกันยายน-

ธันวาคม 2565 อยู่ท่ี 64.83 สตางค์ต่อหน่วย, 

เดือนมกราคม-เมษายน 2566 อยู่ท่ี 110.82 

สตางค์หน่วย หรือ 1.10  บาทต่อหน่วย แต่

หากราคาพลังงานลดลงหลังจากน้ี จะทำาให้

ต้นทุนผลิตไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้ค่าไฟแบบ

ข้ันบันไดท่ีประมาณการออกมามีโอกาสลด

ลงเช่นกัน 

“ขณะเดียวกัน กฟผ.ก็มีการบริหาร

จัดการไปส่วนหน่ึงด้วยการขออนุมัติเงินกู้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว แต่เราเองก็ไม่

อยากให้ใครคนใดคนหน่ึงต้องแบกภาระเกิน

ไป ก็กำาลังมองหาผู้ประกอบการอื่นๆ มาช่วย 

เช่น บมจ.ปตท.จะลดค่าก๊าซได้หรือไม่ เป็นต้น 

โดยค่าเอฟทีงวดใหม่น้ี สำานักงาน กกพ.จะ

ดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นต้ังแต่วันท่ี 17-

27 มีนาคม 2565 ก่อนท่ีจะมีการประกาศ

อย่างเป็นทางการต่อไป” นายคมกฤชกล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากก๊าซธรรมชาติเหลว 

(แอลเอ็นจี) ยังมีราคาเหนือระดับ 20 เหรียญ

สหรัฐต่อล้านบีทียู คาดว่าค่าไฟจะยืนเหนือ

ระดับ 4 บาทต่อหน่วยต่อไป เพราะการผลิต

ไฟฟ้าของไทยพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก 

จากอดีตพ่ึงพาก๊าซในอ่าวไทย แต่ปัจจุบัน

ลดลง จึงพ่ึงพาแอลเอ็นจีมากข้ึน ดังน้ัน

ต้องอยู่ท่ีนโยบายรัฐบาลว่าจะสนับสนุนเช้ือ
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พ่อเฒ่าชน จยย.นร.สาวนิ้วเท้าขาด

ชลบุรี • เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 มี.ค.65 หน่วยกู้ภัยสว่างโรจนธรรม

สถานสัตหีบ รับแจ้งเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

นิ้วขาด บนถนนเส้นทางขาออก ซอยสัตหีบสุขุมวิท 81 ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี จึงรุดตรวจสอบ ที่เกิดเหตุบนถนนเส้นทางขาออก พบรถกระบะ  

อีซูซุ TFR สีเขียวขี้ม้า ทะเบียน บม 8406 ระยอง สภาพจอดสวนทาง บริเวณ

หน้ารถด้านขวามีรอยเฉี่ยวชน ห่างออกไป 10 เมตร พบรถจักรยานยนต์ 

ฮอนด้า เวฟ สีดำา ทะเบียน 3 กจ 6983 ชลบุรี พลิกคว่ำาอยู่ข้างทาง โดยมี 

น.ส.พรพรรณ ทัดเทียม อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

คนขี่นอนได้รับบาดเจ็บ บริเวณนิ้วเท้าขวาทั้ง 5 ขาด หน่วยกู้ภัยได้เก็บ

ชิ้นส่วนนิ้วแช่น้ำาแข็ง เร่งนำาตัวส่งรักษาโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

กรมแพทย์ทหารเรือ สอบถามนายมานิตย์ จึงเจริญ อายุ 75 ปี คนขับกระบะ 

เล่าว่า กำาลังขับรถกลับบ้านพักภายในซอย มาถึงจุดเกิดเหตุได้ก้มดูเสียง

ดังบริเวณพื้น จังหวะนั้นทำาให้รถเสียหลักข้ามเลนพุ่งชนประสานงากับรถ

จักรยานยนต์ที่วิ่งสวนทางมาจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

ชายสูงวัยติดโควิดกักตัวในบ้านตาย

สมุทรปราการ • เมื่อช่วงสายของวันที่ 17 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่

มูลนิธิร่วมกตัญญู ทีมปฏิบัติการเฉพาะทาง Covid-19 ได้เดินทางเข้า

ให้การสนับสนุนเก็บร่างผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่บ้านพักคนงาน 

ในสถานที่ส่วนบุคคล ถนนสุวรรณภูมิ สาย 3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ ซึ่งใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดเหตุ

บนเตียงหน้าห้องภายในบ้านพักคนงาน พบร่างของนายสมพงษ์ แซ่ซื้อ 

อายุ 63 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียง จากการสอบสวนโรคทราบว่าที่

บ้านพักหลังดังกล่าวมีผู้พักอาศัยอยู่ด้วยกันจำานวน  4 คน และทุกคน

ติดเชื้อโควิด-19 และกักตัวอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจึง

ใช้ชุดตรวจ ATK ทำาการตรวจหาเชื้อผู้เสียชีวิต ผลยืนยันเป็นบวกขึ้น 

2 ขีด จึงขอสนับสนุนทีมปฏิบัติการมาช่วยจัดการเก็บร่างผู้เสียชีวิตส่ง

ชันสูตรที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

นายพรานยิง จนท.รักษาสัตว์ป่าบาดเจ็บ

สุโขทัย • วันที่ 17 มี.ค.2565 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำาเภอ

บ้านด่านลานหอย รุดเดินทางไปเยี่ยมนายวิชาญ ต่ายมี อายุ 50 ปี 

พนักงานราชการ ตำาแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ถ้ำาเจ้าราม ซึ่งถูกนายพรานยิงได้รับบาดเจ็บ เข้ารับการรักษาตัวที่โรง

พยาบาลบ้านด่านลานหอย นายกิติพัทธ์ แสงแก้ว หัวหน้าเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าถ้ำาเจ้าราม เผยว่า เวลาประมาณ 10.30 น. นายวิชาญ ต่ายมี 

ออกตรวจลาดตระเวนสมาร์ทพาโทรล ที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำากิ่ว

หญ้าแทน หมู่ที่ 9 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ภายในเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำาเจ้ารามได้ยินเสียงปืนของนายพรานกำาลังเข้าไป

ล่าสัตว์ จึงตามเข้าไปตรวจสอบ ขณะจะเข้าไปควบคุมตัวปรากฏว่า

นายพรานคนดังกล่าวไหวตัว และใช้ปืนแก๊ปยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ ระยะ

ห่างประมาณ 5 เมตร ถูกที่บริเวณใบหน้า ไหล่ และแขนได้รับบาด

เจ็บ จึงได้รีบส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย.

เพลิงประเภทใดในอนาคต อาทิ พลังงาน

หมุนเวียน พลังงานน้ำา หรือหากใช้แอลเอ็นจี

อาจใช้วิธีเดียวกับประเทศญ่ีปุ่น คือซ้ือช่วง

ราคาถูกมาเก็บไว้ เพราะเมื่อเกิดวิกฤตราคา

จะสามารถบริหารจัดการได้ สำาหรับความ

คืบหน้านโยบายตรึงค่าไฟสำาหรับผู้ใช้ไฟไม่

เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นเรื่องนโยบาย 

คาดว่ารัฐบาลกำาลังหางบประมาณสนับสนุน

อยู่ ระหว่างน้ีอยากให้คนไทยร่วมกันประหยัด

พลังงานเพื่อฝ่าวิกฤตน้ีไปให้ได้. 

 

ถล่มโรงละคร

ว่า เครื่องบินลำาหน่ึงของรัสเซียท้ิงระเบิดถล่ม

โรงละคร ท่ีผู้หญิงและเด็กราว 1,200 คนใช้

เป็นท่ีหลบภัย “คำาเดียวท่ีบรรยายส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ในวันน้ีได้คือการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ การฆ่าล้าง

เผ่าพันธ์ุชาติของเขา ประชาชนชาวยูเครนของ

เรา” วาดิม บอยเชนโก นายกเทศมนตรีมาริอู

โปล กล่าวในวิดีโอท่ีเผยแพร่ทางเทเลแกรม

เจ้าหน้าท่ียูเครนยังได้ โพสต์ภาพถ่าย

อาคารท่ีพ้ืนท่ีตอนกลางโดนทำาลายอย่างส้ิน

เชิง และมีกลุ่มควันหนาทึบสีขาวพวยพุ่งจาก

ซากปรักหักพัง หลังจากโดนระเบิดท่ีพวกเขา

โทษว่าท้ิงลงมาจากเครื่องบินลำาหน่ึง 

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของ

ยูเครน กล่าวว่า ยังไม่รู้ว่ามีคนเสียชีวิตเท่าใด 

แต่การโจมตีคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า “รัสเซีย

กลายเป็นรัฐก่อการร้าย” 

รอยเตอร์รายงานอ้างคำากล่าวของ

เปโตร อันดรุชเชนโก ท่ีปรึกษาของนายก

เทศมนตรีเมืองน้ีว่า เจ้าหน้าท่ีกำาลังเคลื่อน

ย้ายซากปรักหักพัง โดยพบว่ามีผู้รอดชีวิต กู้ภัย

กำาลังเร่งให้ความช่วยเหลือและสำารวจจำานวนผู้

บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซ่ึงยังระบุไม่ได้ในขณะน้ี

ภาพถ่ายดาวเทียมของโรงละครหลัง

น้ีเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม ท่ีบริษัทผู้ให้บริการ

ดาวเทียมเอกชน “แม็กซาร์” เผยแพร่ เผยให้

เห็นตัวหนังสือ “เด็ก” ขนาดใหญ่เขียนเป็นภาษา

รัสเซีย บนพ้ืนด้านหน้าและด้านหลังโรงละคร 

ด้านกระทรวงการต่างประเทศของ

รัสเซียแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่า คำากล่าวหา

ว่ารัสเซียท้ิงระเบิดถล่มโรงละครน้ีเป็น “เรื่อง

โกหก” ขณะท่ีกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย

ปฏิเสธว่าไม่ได้ โจมตีโรงละครหลังน้ี พร้อม

กับกล่าวโทษว่าระเบิดถูกวางเอาไว้ก่อนแล้ว 

กองพันอาซอฟท่ีเป็นกองกำาลังยูเครนขวาจัด

เป็นคนวางระเบิด และว่า “พลเรือนท่ีรักสันติ

อาจถูกจับไว้เป็นตัวประกัน” ท่ีน่ัน

สัปดาห์ท่ีแล้ว รัสเซียก็กล่าวโทษกอง

กำาลังชาตินิยมขวาจัดของยูเครนกลุ่มน้ีว่าอยู่

เบ้ืองหลังการระเบิดถล่มโรงพยาบาลแม่และ

เด็กในเมืองน้ี ซ่ึงเรียกเสียงประณามจากท่ัวโลก 

องค์กรสิทธิมนุษยชน ฮิวแมนไรต์

วอตช์ กล่าวในแถลงการณ์ว่า สถานการณ์

ในเมืองมาริอูโปลแห่งน้ียังไม่มีความชัดเจน 

“จนกว่าเราจะรู้มากข้ึน เรายังไม่สามารถตัด

ความเป็นไปได้ของเป้าหมายทางทหารของ

ยูเครนในพ้ืนท่ีของโรงละครน้ี แต่เรารู้ว่าโรง

ละครมีพลเรือนอาศัยอยู่ไม่ต่ำากว่า 500 คน” 

เบลคิส วิลล์ นักวิจัยอาวุโสขององค์กรน้ีกล่าว 

ประธานาธิบดีเซเลนสกีเพ่ิงกล่าว

สุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอต่อสมาชิกสภา 

คองเกรสของสหรัฐเม่ือวันพุธ โดยเขายก

อุทาหรณ์เหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์และ 11 

กันยายน 2544 มาเรียกร้องให้สหรัฐและนา

โตกำาหนดเขตห้ามบินเหนือยูเครน ซ่ึงเป็น

ข้อเรียกร้องท่ียังคงได้รับการปฏิเสธ อย่างไร

ก็ดี ในเวลาต่อมา ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

ประกาศเพ่ิมความช่วยเหลือทางทหารแก่

ยูเครนอีก 1,000 ล้านดอลลาร์ รวมถึงการ

จัดหามิสไซล์ต่อต้านอากาศยานระยะไกล

ระหว่างการแถลงท่ีทำาเนียบขาว ผู้นำา

สหรัฐยังกล่าวถึงประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน 

ของรัสเซียว่าเป็น “อาชญากรสงคราม” และ

ทำาให้ โฆษกของทำาเนียบเครมลินตอบโต้ว่า 

เป็นเรื่องท่ี “ยอมรับไม่ได้และให้อภัยไม่ได้” 

ท่ีการกล่าววาจาโจมตีน้ีมาจากผู้นำาประเทศท่ี

เคยท้ิงระเบิดฆ่าผู้คนนับแสนคนท่ัวโลก

ต่อมาในวันพฤหัสบดี โอเล็กซีย์  

เรซนิคอฟ รัฐมนตรีกลาโหมยูเครน ช่วยประ

สานเสียงไบเดนโดยเรียกร้องต่อสมาชิกรัฐสภา

ยุโรปให้ยอมรับว่า ปูตินเป็นอาชญากรสงคราม 

พร้อมกับขอให้สหภาพยุโรปจัดส่งอาวุธมาให้

ยูเครนเพ่ิมอีก เขากล่าวถึงการโจมตีโรงละคร

ท่ีมาริอูโปล และอ้างว่ารัสเซียโจมตีโรงเรียน

แล้วมากกว่า 400 แห่ง, โรงพยาบาล 110 แห่ง 

และอาคารท่ีอยู่อาศัย 1,000 แห่งท่ัวยูเครน 

พร้อมกับอ้างด้วยว่า มีทหารรัสเซียตายไป

มากกว่า 14,000 นายแล้ว

ในวิดีโอคำาแถลงเมื่อคืนวันพุธ เซเลนสกี

ก็พยายามเกล้ียกล่อมทหารรัสเซียให้ยอมวาง

อาวุธ โดยกล่าวว่า หากสงครามยังดำาเนินต่อ

ไป แม่ชาวรัสเซียจะสูญเสียลูกมากกว่าสง

ครามอัฟกันและเชเชนรวมกัน

อีกทางหน่ึง ฮิวแมนไรต์วอตช์เรียกร้อง

ให้ยูเครนยุติการโพสต์วิดีโอภาพของเชลยศึก

ชาวรัสเซียท่ีถูกจับได้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย

และแอปพลิเคชันต่างๆ โดยช้ีว่าเป็นการ

ละเมิดอนุสัญญาเจนีวา 

รัสเซียยังไม่มีทีท่าจะยอมรามือจาก

ยูเครนง่ายๆ ปูตินกล่าวระหว่างการประชุม

รัฐบาลถ่ายทอดทางโทรทัศน์เมื่อวันพุธ ยืน

กรานว่าปฏิบัติการทางทหารกำาลังพัฒนาไป

อย่างประสบความสำาเร็จ และว่า รัสเซียจะ

ไม่ยอมปล่อยให้ยูเครนถูกใช้เป็นจุดเร่ิมต้น

สำาหรับการกระทำาท่ีระรานรัสเซีย

ทำาเนียบเครมลินยังปฏิเสธจะปฏิบัติ

ตามคำาส่ังของคณะตุลาการศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศในกรุงเฮกเมื่อวันพุธ ท่ีส่ัง

ให้รัสเซียระงับการรุกรานทางทหารในยูเครน

ทันที.

กรุงเทพฯ • วันที่  17 มี .ค.65 

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ชี้แจง

เพิ่มเติมการดำาเนินคดีกับขบวนการ

หลอกลวงเอาทรัพย์สินในการแต่งตั้ง

ข้าราชการตำารวจตามวาระประจำาปี 

จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก “อยากดังเดี๋ยว

จัดให้ รีเทิร์น Part 2” และสื่อสังคม

ออนไลน์ ได้นำามาเผยแพร่ต่อ โดยมี

ข้อความเกี่ยวกับ “ตั๋วผู้กำากับทิพย์” 

โดยระบุว่า มีการตกลงจ่ายเงินเพื่อ

แลกกับตำาแหน่งที่ต้องการในการแต่ง

ตั้งข้าราชการตำารวจวาระประจำาปี 2564 

ที่ผ่านมานั้น

ความคืบการดำาเนินการที่เกี่ยว 

ข้องขณะนี้ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 ได้มีผู้

เสียหายจำานวน 1 ราย ซึ่งเป็นภรรยา

ของข้าราชการตำารวจที่ได้รับความเสีย

หาย เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน 

กองบังคับการปราบปราม เพื่อขอให้

ดำาเนินการประสานทำาการรับโอนคดี

จาก สภ.กู่แก้ว ภ.จว.อุดรธานี มาให้

กองบังคับการปราบปรามเป็นหน่วย

งานที่ดำาเนินการ โดยผู้เสียหายได้แจ้ง

ความดำาเนินคดีกับขบวนการหลอก

ลวงไว้แล้วในฐานความผิด ร่วมกัน

ฉ้อโกงผู้อื่นและความผิดตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้พนักงานสอบสวน

ได้ทำาการรับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และ

สอบปากคำาพยาน รวบรวมพยานหลัก

ฐานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเสนอผู้บังคับ

บัญชากองบังคับการปราบปราม เพื่อ

พิจารณาและดำาเนินการตามขั้นตอน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม (ในฐานะประธาน 

ก.ตร.) มีการกำาชับเกี่ยวกับการดำาเนิน

การแต่งตั้งข้าราชการตำารวจในทุก

วาระประจำาปี ให้ดำาเนินการตาม

ระเบียบกฎหมายและระบบคุณธรรม

มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ ได้กำาชับให้

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติทำาการ

สืบสวนสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง

ที่เกิดขึ้น หากพบมีข้าราชการตำารวจ

ไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำาความผิด 

ให้ดำาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

และทางวินัยอย่างเด็ดขาดต่อไป.

สั่งล่าขบวนการ

ตั๋วผู้กำากับทิพย์

ตร.เอี่ยวฟันแน่

ตราด • เวลา 09.00 น. วันที่ 

17 มี.ค.2565 ชาวบ้านตำาบล

หนองโสนนับสิบคนเดินทางมา

ร้องเรียนนายภิรมย์ ชุมนุม นาย

อำาเภอเมืองตราด หลังถูกนาย

ยุทธนัย สุทธิวารี นายก อบต.

หนองโสน ยืมเงิน 2.6 ล้านบาท 

แล้วหลบหนีติดต่อไม่ได้ โดยมี

นายวีรยุ อิงคเพียรกุล อยู่บ้าน

เลขที่ 11 หมู่ที่ 6 ต.หนองโสน 

อ.เมืองฯ จ.ตราด พร้อมชาวบ้าน

ตำาบลหนองโสนและตำาบลหนอง

เสม็ดนับสิบคนกล่าวหานายยุทธ

นัย สุทธิวารี นายก อบต.หนอง

โสน ว่าได้อาศัยความน่าเชื่อถือ

ในตำาแหน่งนายก อบต.หนองโสน 

จะขอยืมเงินแค่ 1 สัปดาห์ เพื่อ

นำาไปจ่ายค่าศาลที่กรุงเทพฯ และ

แบงก์ชาติ เพื่อจะนำาทรัพย์มรดก

ที่ถูกอายัดไว้กว่า 1,000,000,000 

บาท เป็นที่ดินแถวเยาวราช และ

ทรัพย์สินอื่นๆ ออกมา จากนั้น 

จะชำาระคืน โดยรับปากว่าจะให้

ค่าเสียเวลามากกว่า 1 เท่าตัวที่

ยืมเป็นค่าตอบแทน

ทำาให้ทุกคนหลงเชื่อ ส่ง

มอบเงินจำานวน 2.6 ล้านบาท

ให้นายก อบต.หนองโสนไป และ

เมื่อได้รับงินแล้วกลับติดต่อไม่ได้ 

แม้ว่าจะพยายามติดต่ออย่างไร

ก็ติดต่อไม่ได้ อีกทั้งยังส่งคนมา

ข่มขู่ด้วย ทำาให้ต้องเดินทางมา

พบกับนายอำาเภอเมืองตราดเพื่อ

ขอความช่วยเหลือ

ทางด้านนายภิรมย์ ชุมนุม 

นายอำาเภอเมืองตราด ได้รับเรื่อง

พร้อมแนะนำาให้มีการเตรียม

เอกสารและทนายให้พร้อมหาก

ต้องขึ้นศาล เพราะเท่าที่ทราบทุก

คนมีหลักฐานเป็นสัญญากู้ยืมเงิน

และเช็ค เห็นว่ามีพยานหลักฐาน

ครบถ้วน สามารถที่จะดำาเนินการ

ฟ้องร้องได้ทั้งคดีแพ่งและอาญา

นายภิรมย์กล่าวอีกว่ า 

ทั้งนี้จะได้เรียกนายก อบต.หนอง

โสน มาเจรจาเพื่อให้นำาเงิน

จำานวนดังกล่าวคืนชาวบ้านทั้ง 

หมด หรืออย่างน้อยไม่ควรต่ำา

กว่า 2 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหา

ให้กับชาวบ้านก่อน ส่วนที่เหลือ

ก็ทำาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง

กันไว้ และกำาหนดระยะเวลามา

มอบคืนภายหลัง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 

มี.ค.2565 ชาวบ้านได้เดินทาง

ไปที่ สภ.เมืองตราด ได้แจ้ง

ความพร้อมลงบันทึกประจำาไว้

กับ พ.ต.ท.จักรพันธ์ เหมือนแก้ว 

พนักงานสอบสวน เพื่อเป็นหลัก

ฐานไว้แล้ว.

ชาวบ้านรวมตัวร้องนายกอบต.โกงเงิน

กรุงเทพฯ • ตำารวจปราบปรามยา

เสพติดปฏิบัติการสยบไพรี 65/8 

“ทลายแก๊ง Gerøge Häper” 
(จอร์จ ฮาร์เพอร์) ลุยตรวจค้น 20 

จุดทั่วประเทศ จับกุมผู้ต้องหา

ตามหมายจับ 6 ราย พร้อมยึด

ทรัพย์กว่า 64 ล้านบาท

วันที่ 17 มี.ค.65 พล.ต.อ. 

รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. 

ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.ตร. พร้อม

ด้วย พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย 

ผบช.ปส., พล.ต.ต.พรศักดิ์ สุร

สิทธิ์ ผบก.ปส.4 และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแถลงผลการ

ปฏิบัติการสยบไพรี 65/8 “ทลาย

แก๊ง Gerøge Häper” (จอร์จ 

ฮาร์เพอร์) โดยร่วมกับหน่วย

งานด้านการปราบปรามยาเสพ

ติดในพื้นที่ทำาการปิดล้อมตรวจ

ค้นพื้นที่เป้าหมาย 20 จุดทั่ว

ประเทศ เพื่อจับกุมผู้ต้องหา

เครือข่ายยาเสพติด 

โดยสามารถติดตามจับกุม

ผู้ต้องหาตามหมายจับ 6 ราย  

พร้อมของกลางยาบ้า 16,800 

เม็ด ยาอี 300 เม็ด เคตามีน 1.99 

กรัม และตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ 

บ้านและที่ดินหลายรายการ, 

ทลายแก๊งค้ายาออนไลน์ยึด64ล้าน

รถยนต์ 7 คัน, รถจักรยานยนต์ 

6 คัน, เงินสด 900,000 บาท, 

บัญชีธนาคาร และบัตรเอทีเอ็ม

จำานวนมาก รวมมูลค่ากว่า 64 

ล้านบาท

พล.ต.อ.รอยเปิดเผยว่า 

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ประ 

มาณช่วงปี 2562-2564 ได้มีการ

จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดราย

สำาคัญที่ลักลอบจำาหน่ายผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ จำานวน 

5 คดี จึงขยายผลต่อเนื่องเพื่อ

กวาดล้างผู้ร่วมขบวนการราย 

อื่นๆ ที่ยังเหลืออยู่ กระทั่งพบ

มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยา

เสพติด 2 เครือข่าย โดยเครือ

ข่ายหนึ่งอยู่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ 

ตอนเหนือ บริเวณเขตสายไหม 

รอยต่อติดกับพื้นที่ อ.ลำาลูกกา 

จ.ปทุมธานี ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่

ในพื้นที่กรุงธนบุรี บริเวณเขต

บางมดและเขตจอมทอง โดย

ทั้งสองกลุ่มจะทำาการซุกซ่อน

ยาเสพติดตามบ้านพักที่เปิดขึ้น

มาโดยเฉพาะ หรือซุกซ่อนใน

รถยนต์เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจ

ค้น จากนั้นก็จะกระจายยาเสพ

ติดไปทั่วประเทศ

“ฝากเตือนถึงบริษัทขนส่ง

และไรเดอร์แอปพลิเคชันต่างๆ 

ให้ตรวจสอบสินค้าที่นำาส่งว่า

เป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ มิเช่น

นั้นจะต้องถูกตรวจสอบด้วยว่ามี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาผิด

หรือไม่” พล.ต.อ.รอยกล่าว

ด้าน พล.ต.ท.สรายุทธกล่าว

ต่อว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจ บก.ปส.4 

จึง เร่ งสืบสวนสอบสวนขยาย

ผล จนสามารถออกหมายจับผู้

เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ 9 ราย โดยมี

นายเจริญชัย หรือบีม กาลพฤกษ์ 

อายุ 29 ปี ซึ่งใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ 

“Gerøge Häper” (จอร์จ ฮาร์

เพอร์) เป็นหัวหน้าเครือข่ายและ

ผู้สั่งการ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์

และแมสเซนเจอร์ในการติดต่อซื้อ

ขายกับลูกค้า โดยหากลูกค้าอยู่ใน

พื้นที่ ใกล้เคียงก็จะให้ลูกน้องไป

ส่งมอบยาเสพติด แต่หากลูกค้า

อยู่ต่างจังหวัดก็จะลักลอบส่งผ่าน

บริษัทขนส่งหรือโลจิสติกส์ รวมถึง

ไรเดอร์แอปพลิเคชันต่างๆ

จากปฏิบัติการตรวจค้น

ดังกล่าวสามารถติดตามจับกุม

นายเจริญชัย และผู้ต้องหาตาม

หมายจับรายอื่น รวม 6 ราย 

และทำาการยึดทรัพย์สินมาตั้งแต่

ปี 2562 รวมมูลค่ากว่า 60 ล้าน

บาท นอกจากนี้ยังพบว่าสมุด

บัญชีที่สามารถตรวจยึดได้นั้นมี

เงินหมุนเวียนจำานวนกว่า 100 

ล้านบาท โดยหลังจากนี้จะทำา 

การขยายผลติดตามจับกุมผู้

เกี่ยวข้องต่อไป.



ให้กับนายอภิชัยและนายอรรถวุฒิ 

พร้อมจับมือเพื่อเป็นการต้อนรับ และ

ได้ถ่ายภาพหมู่กับสมาชิกพรรค

ปชป.เลือดไหล ‘ไพร’ ไขก๊อก

วันเดียวกัน นายไพร พัฒโน 

อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ

อดีตส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) แถลงผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กเรื่อง

ลาออกจากสมาชิกพรรค ปชป. พร้อม

แนบหนังสือลาออก ลงวันที่ 11 มี.ค.

2565 เอาไว้

ทั้งนี้ หนังสือระบุว่า “ผมเองก็

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนาม

พรรคประชาธิปัตย์มาแล้ว 2 สมัย 

คือปีพ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2546 จึงเป็น

เรื่องยากและยิ่งใหญ่มากในชีวิตของ

ผมต่อการตัดสินใจครั้งนี้….. พรรค

ประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ผมรัก และ

ยังรักอยู่จนถึงตอนนี้  แต่ เส้นทาง

ทางการเมืองบางครั้งมันไม่มีทางเลือก

ให้แก่เรามากนัก ผมได้ โทรศัพท์แจ้ง

ให้ท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ทราบเป็นคน

แรกในการตัดสินใจครั้งนี้ แต่ไม่กล้า

หาญเพียงพอที่จะโทรศัพท์ ไปหาท่าน

หัวหน้าชวนที่ผมรักและเกรงใจแบบ

สุดๆ แต่ในที่สุดผมก็ได้ตัดสินใจแล้ว

ว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการเสียที”

ขณะที่นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ 

ณ อยุธยา ผู้อำานวยการคณะกรรมการ

ประสานงานองค์กรเครือข่ายภายนอก

พรรค เเละคณะกรรมการกิจการสา

ขาตัวเเทนจังหวัดและสมาชิกพรรค 

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า 

ขณะนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดี เเละ

สดใสของพรรคในยุคกัปตันจุรินทร์ ซึ่ง

เป็นยุคเลือดเเท้จริงๆ ผสมกับเลือด

ใหม่และเลือดเก่าที่หลั่งไหลกลับบ้าน

เกิด จึงเป็นการเริ่มต้นยุคที่จะนำาไป

สู่ความมั่นคงเเละยั่งยืนในการสร้าง

รากฐานของสถาบันทางการเมืองของ

ชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการทำาให้เห็น

ความชัดเจนความไม่มั่นคงของเเต่ละ

ตัวบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยมาอาศัย

พื้นที่ของพรรคเพื่อสร้างพื้นทางการ

เมืองด้วยเหตุผลส่วนตัว

นายภูมิสรรค์กล่าวว่า หลังจาก

นี้ ไปพรรคน่าจะสามารถวางตัวเลือด

แท้ เลือดใหม่ที่มีอุดมการณ์ทันสมัย 

ทำาได้ ไวทำาได้จริง พร้อมเลือดเก่าที่

คิดถึงพรรคและบ้านเมืองได้อย่างรา

บรื่นเเละมั่นคงในเเต่ละพื้นที่ เลือก

ตั้ง และอีกหลายหน้าที่ในพรรคเเละ

ตำาเเหน่งในสภา รวมถึงในรัฐบาล 

ซึ่ งจะทำาให้การคาดการณ์ของทีม

ยุทธศาสตร์พรรคชัดเจนยิ่งขึ้น สำาหรับ

การตั้งเป้าหมายที่นั่ง ส.ส.กว่า 80-

100 ที่นั่งสำาหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง 

โดยจะมีความชัดเจนขึ้นในทุกพื้นที่ทั่ว

ประเทศ ส่วนการเข้า-ออกจากพรรค

ของบุคคลต่างๆ เป็นเรื่องปกติธรรมดา

ทุกยุคสมัย เพราะอุดมการณ์ ไม่ ได้

เป็นการบอกกล่าวจากการเรียกร้อง

หรือคำาพูด เเต่เป็นการพิสูจน์ ใจเเละ

ตัวตนของเเต่ละบุคคลอย่างเป็นที่

ประจักษ์

“อยากเรียนด้วยความเคารพถึง

อีกหลายบุคคลที่กำาลังจะออกไปให้เร่ง

ตัดสินใจ เพื่อเห็นเเก่ส่วนรวม เห็นเเก่

พรรค ที่อย่างน้อยเคยเป็นบ้านหลัง

หนึ่งหรือเเค่ที่อยู่อาศัยชั่วคราว” นาย

ภูมิสรรค์กล่าว

เช่นเดียวกับนายราเมศ รัตนะ

เชวง โฆษกพรรค ปชป. ยืนยันว่า 

พรรคเคารพในการตัดสินใจของสมา 

ชิกพรรคที่ ได้ลาออก ซึ่งกรณีของนาย

อภิชัยก็ต้องเอาความจริงมาพูดกันว่า

ทุกคนทราบดีมานานแล้วว่านายอภิชัย

มีการดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองกับ

พรรคการเมืองอื่นมานานแล้ว อาจจะ

มีเหตุผลพิเศษที่ ไม่ต้องการลาออกจาก

สมาชิกพรรคได้ คือหากลาออกจาก

สมาชิกพรรคก็จะหลุดจาก ส.ส.ทันที 

แต่ขณะนี้คงเห็นแล้วว่าอายุของสภา                                              

ผู้แทนราษฎรเหลือไม่มาก ก็เลยตัด 

สินใจลาออกไปทำางานการเมืองกับ

พรรคการเมืองอื่น 

“พรรคเป็นสถาบันทางการเมือง 

ผ่านความเปลี่ยนแปลงมามากมาย

หลายสถานการณ์ สิ่งที่สำาคัญที่พรรค

ดำาเนินการมาตลอดคือมุ่งมั่นก้าวไป

ข้างหน้าเพื่อประชาชน ขณะนี้ต้อง

ถือว่าการเลือกตั้ งใหญ่กำาลังจะมา

ถึง ทุกคนในพรรคมีความตั้งใจ ร่วม

มือกันเพื่อก้าวไปข้างหน้า ทุกคนใน

พรรคคือส่วนสำาคัญของพรรค การ

เปลี่ยนแปลง แปรเปลี่ยนของตัวบุคคล

เกิดขึ้นได้เสมอ แต่พรรคประชาธิปัตย์

จะต้องอยู่เพื่อทำางานให้กับประชาชน

และประเทศตลอดไป ขณะนี้ทุกคนทุก

ฝ่ายเตรียมความพร้อมเพื่อสู้ศึกเลือก

ตั้งที่จะมาถึง จึงมั่นใจว่าพรรคจะได้

รับเสียงตอบรับจากประชาชนมากขึ้น

อย่างแน่นอน”โฆษกพรรค ปชป.ระบุ

ที่รัฐสภา นายสมชัย ศรีสุทธิ                                                    

ยากร โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ                                              

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)                                       

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก                                                      

ตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ.... กล่าวถึงกระ                                                      

แสข่าวที่ประชุม กมธ.วิสามัญฯ จะมี                                                   

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประ 

กอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

เพื่อปลดล็อกให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตศร.) และ                                                              

องค์กรอิสระ สามารถจัดตั้งพรรคการ 

เมืองและเป็นสมาชิกพรรคได้ ว่ า 

ยืนยันเรื่องนี้ ไม่เป็นความจริง โอกาส

ที่จะบอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

องค์กรอิสระ ส.ว. จะสามารถจัดตั้ง

พรรคการเมืองได้นั้นปิดตาย เพราะ 

กมธ.วิสามัญฯไม่ยอมเด็ดขาด.

ผ่าแตงโม

ในฐานะอดีต ผอ.สถาบันนิติวิทยา 

ศาสตร์ พร้อมทีมของสถาบันนิติวิทยา 

ศาสตร์ แถลงผลการผ่าชันสูตรเบื้อง

ต้นรอบ 2 ของแตงโม หรือ น.ส.ภัทร

ธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ์ ดาราสาวที่

เสียชีวิตจากการพลัดตกแม่น้ำาเจ้าพระ 

ยา  

โดยว่าที่ ร.ต.ธนกฤตกล่าวว่า                                         

ทีมคณะกรรมการฯ ได้เริ่มตรวจตาม                                   

ที่มารดาของแตงโมอยากให้ตรวจรอบ                                          

2 จำานวน 11 จุด ได้แก่ 1.บริเวณ                                                               

ศีรษะโดยรอบของผู้ตาย 2.บริเวณ                                                                                      

ใบหน้าของผู้ตาย 3.ลำาคอที่ผู้ตายสวม 

ใส่สร้อย 4.หน้าอกใต้ลำาคอ 5.บาด                                                                    

แผลที่ขา 6.บาดแผลบริเวณน่องและ 

ข้อพับทั้งสองข้าง 7.เล็บมือทั้งสอง 

ข้างของผู้ตาย 8.แผ่นหลังของผู้ตาย 

9.หลอดลมของผู้ตาย 10.อวัยวะเพศ 

ของผู้ตาย และ 11.เสื้อผ้าที่ผู้ตายสวม

ใส่ในวันเสียชีวิต

ว่าที่ ร.ต.ธนกฤตกล่าวว่า เจ้า

หน้าที่ ได้วางไทม์ ไลน์ต่างๆ ทำาให้บาง

ประเด็นคงต้องใช้เวลา เพราะต้อง

นำาสิ่งที่ผ่าวันนี้ เข้าห้องแล็บและรอ

แพทย์แต่ละท่านสรุปผลดำาเนินการ 

จากนั้นเป็นเรื่องของกรอบการทำางาน 

โดย ผอ.นิติวิทยาศาสตร์จะแจ้งผล

ใน 2 สัปดาห์ จะได้คำาตอบทั้งหมด 

โดยเราดำาเนินการอย่างรีบเร่ง แต่บาง

ประเด็นไม่อาจก้าวล่วงการสอบสวน

ของตำารวจหรือพนักงานสอบสวน

ผศ.วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำานวย

การสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า 

เราดูเรื่องบาดแผล การเปลี่ยนแปลง

หลังเสียชีวิต รวมถึงเรื่องที่คุณแม่แตง

โมสงสัย เป็นการตรวจเฉพาะจุด 

พร้อมเชิญทันตแพทย์ จุฬาฯ มาตรวจ

ฟันด้วย รวมถึงเอกซเรย์กระดูก วันนี้

ตรวจแล้ว โดยคาดจะเร่งให้เสร็จใน 2 

สัปดาห์

พญ.คุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่า 

จากการดูและสังเกตการณ์พบว่าลูก

ตาปกติเท่ากัน ไม่มีบาดแผล แต่อาจ

เป็นการเปลี่ยนแปลงหลังเสียชีวิต โดย

ศพไปค้างที่ โรงพัก ก่อนส่งไปนิติเวช 

เมื่อดูภาพและการผ่าศพ สรุปว่าฟันอยู่

ครบ อาจมีหายไป เป็นเรื่องการครอบ

ฟัน ส่วนกะโหลกศีรษะไม่แตกและไม่มี

แผล ไม่มีรอยช้ำา โดยสถาบันนิติเวชฯ 

ตรวจอย่างละเอียด ส่วนเรื่องรัดคอนั้น 

ตาไม่มีเลือดออก

พญ.คุณหญิงพรทิพย์กล่าวว่า 

ประเด็นแผลที่ขานั้น จากการร่วมกันดู 

ทำาให้เห็นบาดแผลเป็นลักษณะเฉพาะ 

ต้องให้ตำารวจคุยกับหมอ เพราะแผลมี

ลักษณะเฉพาะที่น่าจะหาได้ว่าเกิดจาก

อะไร ซึ่งไม่ใช่แผลใหญ่ เพื่อสรุปว่า

โดนอะไรมาก ส่วนกระเพาะปัสสาวะ

นั้น บอกอะไรไม่ได้ เพราะศพเน่า โดย

ขอบคุณการชันสูตรครั้งแรกที่ระบุแผล

เกิดก่อนการเสียชีวิต ซึ่งภาพถ่ายและ

การตรวจครั้งแรกทำาไว้สมบูรณ์มาก 

แต่จะมีอะไรนอกเหนือหรือไม่นั้น ยัง

บอกไม่ได้

ด้าน เต๊ะ ศตวรรษ ในฐานะ

ตัวแทนครอบครัวที่ร่วมสังเกตการณ์ 

เผยว่า ครอบครัวแตงโมฝั่งพ่อและแม่

ได้ติดตามคดีนี้ โดยเฉพาะฝั่งคุณพ่อ 

แต่ด้วยอายุที่มาก ทำาให้อาจไม่สะดวก 

จึงอยากมีใครเป็นตัวแทนครอบครัว 

ก่อนเลือกตนให้เป็นตัวแทน จากนั้นมี

หนังสือประสานมายังคุณแม่ เพื่อให้

ตนเป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 

ส่วนตัวคิดว่าวันนี้ เป็นข้อมูลที่ เป็น

ประโยชน์ต่อแตงโมในการดำาเนินการ

ในข้อกฎหมาย

ขณะที่นายกฤษณะ ศรีบุญ

พิมพ์สวย ทนายความของนางภนิดา 

ศิระยุทธโยธิน แม่ของนักแสดงสาว 

ยอมรับเรื่องการสื่อสารผิดพลาดใน

เรื่องของการขอผ่าชันสูตรศพแตงโม

รอบที่ 2 จากเดิมคุณหมอพรทิพย์

แจ้งว่าให้รอวันพุธ หลังจากที่เข้าไป

ขอดูเอกสารผลการผ่าศพที่สถาบัน

นิติเวช รพ.ตำารวจ แล้วให้ครอบครัว

ทำาเรื่องเพื่อขอส่งศพแตงโมมาชันสูตร

ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวง

ยุติธรรม

“ความหมายที่ ไม่อยากให้ผ่า

ชันสูตรรอบ 2 เนื่องจากต้องได้เห็น

ผลทั้งหมดก่อน แต่เมื่อแม่ ได้รับการ

ประสานจากตำารวจให้ย้ายศพออกจาก

นิติเวชฯ รพ.ตำารวจได้ จึงดำาเนินการ

ทันที แล้วมาแจ้งหมอพรทิพย์ทีหลัง จึง

เกิดความผิดพลาดและขอโทษคุณหมอ

พรทิพย์แล้ว ส่วนขั้นตอนการชันสูตร

วันนี้  ผลออกมาเป็นอย่างไร ทาง

ครอบครัวจะยอมรับได้หรือไม่นั้น ก็จะ

พิจารณาอีกครั้ง เพราะมีส่วนสำาคัญต่อ

คดี และเชื่อว่าจะมีหลักฐานใหม่เกิด

ขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อการสู้คดีใน

ชั้นศาล” นายกฤษณะกล่าว.

‘จุรินทร์’

และชำาระหนี้ครบถ้วนแล้ว จึงคืนโฉนด

ที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรกลับคืน ซึ่ง

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตั้ง

มาตั้งแต่ปี 2540 ในยุครัฐบาลชวน

สอง ตอนนายชวน หลีกภัย เป็นนายก

รัฐมนตรีครั้งที่ 2 และตนเป็นรัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี มาถึงวันนี้

ตนเป็นประธานคณะกรรมการกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเอง 

ทำางานร่วมกับพวกเราทุกจังหวัด ตอน

นี้มีสำานักงานสาขาครบทุกจังหวัดแล้ว 

และสามารถเดินหน้าทุกอย่างไปตาม

เป้าหมายของกองทุน คือ 1.ช่วยเหลือ

แก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรที่มาขึ้น 

ทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู ซึ่ง

ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 5 ล้านคน และ

ให้กองทุนสามารถซื้อหนี้จากสถาบัน

การเงินมาเป็นหนี้เป็นของกองทุนฟื้น

ฟูฯ และกองทุนยังช่วยจัดงบประมาณ

ฟื้นฟูอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต เรียก

ว่า โครงการฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรหรือ                                        

พัฒนา ซึ่ งมี งบที่ พี่ น้ องมาขอกับ

กองทุนโดยให้เป็นโครงการ ตลอด 2 

ปีที่ตนเป็นประธานให้ไปแล้วกว่า 500 

โครงการทั่วประเทศ และได้ของบ                                  

กลาง เสนอ ครม.เห็นชอบแล้ว 2,000 

ล้านบาท ที่สำาคัญ หากมีผู้ที่อ้างเป็น

นายหน้าของบกองทุนให้ขึ้นทะเบียน

หนี้ให้ ซึ่งกองทุนพิจารณาตามความ

เป็นจริง ใครไปเรียกเงินและทำาไม่ถูก

ต้องมีความผิดตามกฎหมาย มีเพียง

ค่าใช้จ่ายตามระบบราชการอย่าง                            

เดียว 

ซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 

นโยบายประกันรายได้เกษตรกรเดิม

เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ 

จึงเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล 

และเป็นนโยบายของรัฐบาลเดินหน้า 

2 ปีเต็ม เข้าสู่ปีที่ 3 ผู้ปลูกพืช 5 ชนิด 

ได้แก่ ข้าว มันสำาปะหลัง ยางพารา 

ปาล์มน้ำามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ทำาให้มีรายได้สองทางจากการขายใน

ตลาดและส่วนต่างจากรายได้ที่ประกัน 

และพืชเกษตรเกือบทุกตัวราคาดี ตน

มีนโยบายใช้ “อมก๋อยโมเดล” กับพืช

ที่มีจำานวนไม่มากจนเกินไป เช่น หัว

หอม กระเทียม ทำาสัญญาซื้อขายล่วง

หน้า โดยทีมเซลส์แมนจังหวัด ช่วยพา

เกษตรกรพบผู้ซื้อตกลงราคาล่วงหน้า 

และเซ็นสัญญาทำาหลักประกัน ซึ่ง

หอมหัวใหญ่ปีนี้จาก 8 บาท/กก. เป็น 

15 บาท/กก. และหอมกับกระเทียมปี

นี้ราคาจะเสถียรขึ้น เพื่อช่วยระบาย

ของโดยให้ ได้คุณภาพมาตรฐานตาม

ที่ตกลง ซึ่งเป็นโมเดลที่ประสบความ

สำาเร็จ และพวกเราจะช่วยดูแลทุกคน

ให้ดีที่สุด เกษตรกรเป็นคนที่มีความ

สำาคัญกับประเทศ และเศรษฐกิจ

ฐานรากโตได้เพราะพวกเราทั้งหมด 

ถือว่าทุกคนมีความสำาคัญ และการ

ส่งออกปีที่ผ่านมาดีมาก นำาเงินเข้า

ประเทศ ทำารายได้จากการส่งออกถึง 

8.5 ล้านล้านบาท

ข้อมูลจากสำานักงานกองทุนฟื้น                           

ฟูและพัฒนาเกษตรกรระบุว่า จังหวัด

แม่ฮ่องสอนมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

หนี้จำานวน 3,934 ราย มูลค่าหนี้ 356 

ล้านบาท และมีเกษตรกรที่ ได้รับการ

ชำาระหนี้แทนแล้วจำานวน 97 ราย 

จำานวนเงิน 14.02 ล้านบาท และ

วันนี้มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกรที่มารับมอบ

โฉนดที่ดิน/เกียรติบัตร จากรองนายก

รัฐมนตรี จำานวน 24 ราย.

ดินเนอร์

ถามถึงการเป็นเจ้าภาพประชุม

เอเปกควรเป็นรัฐบาลเต็มรูปแบบ ไม่ใช่

รัฐบาลรักษาการใช่หรือไม่ นายอนุทิน

กล่าวว่า เห็นด้วย เมื่อเราไปเจรจา

ความกับใครหรือไปประชุมที่ไหน หาก

ส่งมือสองมือสามมาเราชอบหรือไม่ 

ถ้าเราไม่ชอบความรู้สึกก็เหมือนกัน 

ซึ่งถือเป็นหน้าตาของประเทศ และ

ความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อ

ประเทศไทยและเป็นสิ่งที่เราควรเสริม

สร้างความเข้มแข็ง หากประเทศไทย

ทำาได้ท่ามกลางสถานการณ์ โลกที่มี

ความขัดแย้งมีสงคราม อีกทั้งประเทศ

เหล่านั้นที่เป็นสมาชิกเอเปก หากทำาให้

ผู้นำาประเทศเหล่านั้นมาประชุมได้ ก็

ไม่มีอะไรเสียหาย จึงเป็นเรื่องที่ดี ตน

คิดว่านายกฯ ตั้งใจทำาให้ทุกอย่างเกิด

ขึ้น และถ้าเราทำาสำาเร็จได้ ก็จะเป็นผล

ดีของทั้งโลก

“รัฐบาลควรอยู่ครบวาระก็ดี 

แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของระบบ

การเมือง ความมั่นคงของการทำางาน

พรรคร่วมรัฐบาล แต่มาถามในปีที่ 3 

มันก็เหมือนกัน เพราะเมื่อหลังปีที่ 3 

ทุกอย่างก็ต้องพร้อม แต่เราทำางานทุก

วันให้ดีที่สุด จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะยุบ

เมื่อไหร่” นายอนุทินกล่าว 

ส่วนนายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประ 

ชาธิปไตยใหม่ ยืนยันได้ประกาศตั้งแต่

แรกแล้วจะไม่ได้เดินทางไปร่วมรับ

ประทานอาหารด้วย รวมถึงตอนนี้อยู่

ระหว่างลงพื้นที่ จ.เลย เพื่อนำาข้าวที่                                            

ได้รับมอบจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มามอบ

ให้กับประชาชน เพราะการเอาข้าวไป

แจกให้ประชาชนมีประโยชน์มากกว่า

ไปร่วมรับประทานอาหาร เนื่องจาก

เราเป็นผู้แทนของประชาชน และมี

ชาวบ้านโทรศัพท์มาบอกให้ตนลงพื้น

ที่ ส่วนพรรคอื่นจะไปร่วมรับประทาน

อาหารหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ ไม่ได้พูด

คุยกัน และถือเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรค

ตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไป

ต่อมาที่สโมสรราชพฤกษ์ เวลา 

17.45 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน ในฐานะ ผอ.พรรคพลังประ 

ชารัฐ และในฐานะผู้ประสานงาน

พรรคเล็ก ได้เดินทางมาถึงเป็นคนแรก 

เพื่อมาดูแลความเรียบร้อย ตามมา

ด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้า

พรรคชาติพัฒนา มาถึงเวลา 18.55 น.                                      

รวมทั้งนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย

และยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ,                                                          

นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการ

พรรคชาติไทยพัฒนา, นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะ

เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย, นายอนุชา 

นาคาศัย รมต.ประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี ในฐานะกรรมการบริหาร

พรรค พปชร., นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ

เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ต่าง

ทยอยเดินทางมาถึง ขณะที่นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ 

รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ติดภารกิจ

ดินเนอร์พรรคเล็กคึกคัก

ส่วนพรรคเล็กที่ มาร่ วมงาน 

ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ 

พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย 

พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทรักธรรม 

พรรคเพื่อชาติไทย พรรคพลังธรรม

ใหม่ พรรคชาติพัฒนา พรรคพลังชาติ

ไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรค

พลังท้องถิ่นไท พรรคประชาภิวัฒน์ 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรค

รักษ์ผืนป่าฯ พรรคเศรษฐกิจใหม่ และ

พรรคพลเมืองไทย โดยมีหัวหน้าพรรค

และเลขาธิการพรรคเข้าร่วม มีการจัด

โต๊ะยาวเพียงโต๊ะเดียวให้บรรดาพรรค

เล็กได้นั่งใกล้ชิดกับ พล.อ.ประยุทธ์ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ  

ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย พร้อมเปิดโอกาสให้พูดคุย

อย่างเต็มที่

เวลา 20.29 น. พล.อ.ประยุทธ์

เดินทางมาถึงสโมสรราชพฤกษ์ โดยมี

นายสุชาติมารอรับพาเดินเข้าไปในงาน 

ซึ่งบรรยากาศงานเลี้ยงมีพรรคร่วมที่

รออยู่ทั้ง 16 พรรค ขาดนายสุรทิน 

พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตย

ใหม่ ติดภารกิจต่างจังหวัด ได้แจ้ง

กับ พล.อ.ประวิตรแล้ว เช่นเดียวกับ

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่

ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ติดภารกิจ

ต่างจังหวัด ส่งนายเทวัญ ลิปตพัลลภ 

หัวหน้าพรรคชาติพัฒนามาแทน ส่วน

พรรคเศรษฐกิจไทย ที่มี ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เป็นแกนนำาไม่

ได้มาร่วม เนื่องจากยังไม่มีหัวหน้าและ

เลขาธิการพรรค

นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้า

พรรคพลังท้องถิ่นไทย กล่าวว่า พรรค

ได้สะท้อนปัญหาของประชาชนเพื่อ

ให้นายกรัฐมนตรีลงไปช่วยเหลือผ่าน

การจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่น 

อบต.และ อบจ.เนื่องจากมองว่าจะช่วย

เหลือประชาชนได้รวดเร็วมากกว่ารอง

บกลาง เช่น การช่วยเหลือประชาชน

ที่ ได้รับผลกระทบในปัญหาปากท้อง 

เศรษฐกิจ ราคาสินค้า ราคาน้ำามันแพง 

เสนอขอการช่วยเหลือลดค่าครองชีพ

ค่าก๊าซหุงต้ม สิ่งอำานวยความสะดวก

ในชีวิตประจำาวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับเมนู

อาหารภายในงาน อาทิ กระเพาะปลา

สด ปลาหิมะ เกี๊ยวกุ้ง ติ่มซำา ของหวาน

บัวลอยน้ำาขิง

ที่สำานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (กกต.) นายอภิชัย เตชะอุบล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) ได้เดินทางไปยื่นหนังสือลาออก

จากพรรค ปชป.ต่อ กกต. แล้วเดินทาง

กลับทันที เพื่อเตรียมตัวไปยื่นใบสมัคร

เป็นสมาชิกที่พรรคพลังประชารัฐ เวลา 

16.00 น. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อนาย

อภิชัยลาออกจากสมาชิกพรรค ปชป. 

จะทำาให้พ้นจากการเป็น ส.ส.ทันที และ

จะต้องมีการเลื่อนรายชื่อในบัญชีราย

ชื่อลำาดับถัดไปขึ้นมาคือ นายนราพัฒน์ 

แก้วทอง ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการผู้

ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และเป็นรองหัวหน้า

พรรค ปชป.ดูแลภาคเหนือ 

ต่อมาเวลา 15.10 น. นาย

อภิชัยเดินทางมาที่พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) เพื่อสมัครเป็นสมาชิก

พรรค โดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์ กล่าว

เพียงว่า “เดี๋ยวจะลงมาเปิดตัวอย่าง

เป็นทางการ”

จากนั้นเวลา 16.10 น. พรรค 

พปชร. โดยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.

การคลัง ในฐานะรักษาการเลขาธิการ

พรรค, นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค 

แถลงข่าวเปิดตัวนายอภิชัยและนาย

อรรถวุฒิ เตชะอุบล บุตรชายของนาย

อภิชัย สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค

นายสันติกล่าวว่า ถือเป็นโอกาส                                                       

ดีที่พรรค พปชร.ได้สมาชิกใหม่คือ                                                  

นายอภิชัย พร้อมบุตรชาย ที่ ได้สมัคร                                               

เป็นสมาชิกพรรค ซึ่งจะมาช่วยกันเติม                                                     

เต็มการทำางานให้กับพื้นที่ในกรุงเทพ 

มหานคร

ส่วนนายอภิชัยกล่าวว่า ตนเล็ง                                                               

เห็นความสำาคัญของการทำาพรรค 

การเมืองที่มีคุณภาพและสามารถ

ทำางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขใน

หลักความรับผิดชอบร่วมกัน มีผู้นำา

พรรคแสดงให้เห็นถึงการอุทิศและ

เสียสละส่วนตนให้พี่น้องประชาชน

ทั้งประเทศและทำาการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ดังนั้นตนจึงตัดสินใจ

เข้ามาสังกัดพรรค พปชร. นี่คือเหตุผล

ถามว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าว

ย้ายไปพรรคเศรษฐกิจไทย แต่ทำาไม

เปลี่ยนใจมาอยู่พรรค พปชร. นาย

อภิชัยกล่าวว่า ตนยังไม่เคยพูดจะไปที่

นั่น มีแต่ข่าวออกไปยังไม่ได้พูดอะไร

เลย  

ซักว่าเข้ามาใน พปชร.จะรับผิด

ชอบพื้นที่กรุงเทพฯ ใช่หรือไม่ นาย

อภิชัย กล่าวว่า ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะมอบ

หมาย แต่เบื้องต้นที่คุยไว้ ให้มาดูท้อง

ถิ่น โดยเฉพาะ ส.ก. ที่จะมีการเลือกตั้ง

ในเร็วๆ นี้ ซึ่งพปชร.จะส่ง ส.ก.ครบทั้ง 

50 เขต และตัวผู้สมัคร ผู้ ใหญ่ ก็คัด

เลือกมาเกือบครบแล้ว ตนก็ดำาเนินการ

ต่อทันที และคาดว่าจะทำาให้ พปชร.ได้ 

ส.ก.มากที่สุด

“ผมไม่มีประสบการณ์ ในการ

ทำางานในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ในฐานะ

บริหารธุรกิจมาค่อนข้างเยอะมาก จึง

เชื่อว่าตรงนี้คงไม่ลำาบาก ถ้าเรามีความ

ตั้งใจจริงที่จะทำา” นายอภิชัยกล่าว

พอถามว่า มีกระแสข่าวเข้ามา

เป็นนายทุนคนใหม่ของพรรค นาย

อภิชัยรีบร้อง “โอ๊ย อย่าไปพูดนาย

ทงนายทุนอะไร” ส่วนชายที่มาสมัคร

สมาชิกพรรควันนี้ คาดว่าจะ ส.ส.ลง

สมัคร ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานหลังให้สัมภาษณ์

เสร็จ นายสันติได้สวมเสื้อพรรค พปชร.                                                            
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

‘บิ๊กตู่’ ห่วงสุขอนามัยประชาชนช่วงฤดูร้อน

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ห่วงใยพี่น้อง

ประชาชนเนื่องจากสภาพอากาศร้อน เอื้อต่อการเจริญเติบโต

ของเชื้อแบคทีเรียที่สามารถนำาไปสู่ โรคอาหารเป็นพิษได้หาก

บริโภคอย่างไม่ระมัดระวัง โดยแนะนำาให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำา

ของกรมอนามัย บริโภคน้ำาแข็งและน้ำาดื่มที่สะอาดปลอดภัย 

ส่วนการรับประทานอาหารให้ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด เพื่อ

ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ นอกจากความ

กังวลด้านโรคติดต่อในคนแล้ว โรคในสัตว์ยังเป็นอีกหนึ่งโจทย์

ที่รัฐบาลให้ความสำาคัญวางมาตรการอย่างเข้มงวดรัดกุม โดย

นายกฯ ได้รับรายงานการลักลอบนำาเข้าสินค้ามีชีวิตประเภทโค 

ผ่านเรือบรรทุกจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสู่ประเทศไทยในเขต

พื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการ

ขนย้ายสัตว์ชนิดอื่นเข้า-ออกราชอาณาจักรแบบไม่มีใบอนุญาต 

ซึ่งได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ควบคุม บังคับใช้

กฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งเพื่อดูแลพื้นที่ชายแดนให้ปลอดภัย 

เป็นไปตามกฎหมาย 

ขยายเวลาคลื่น 500 วัตต์ ถึงปี 67

ทำาเนียบฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีรับมอบ

หนังสือแสดงความขอบคุณจากเครือข่ายวิทยุชุมชน ประกอบ

ด้วย องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ภาคประชาชนแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคม

สภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำานักงาน

สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย โดยนายอนุชา

กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยเครือข่ายภาคประชาชน

ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชน 

ที่ทำาหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของภาครัฐ เชื่อมโยงระหว่างรัฐ

กับประชาชนในชุมชนผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ จึงได้สั่งการให้ตนเร่งดำาเนินการให้ความช่วยเหลือ

พี่น้องเครือข่ายที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว ตนได้ประสาน

งานไปยัง กสทช. เพื่อพิจารณาทบทวนการขยายระยะเวลา

อนญุาตใหว้ทิยชุมุชนออกอากาศดว้ยกำาลังสง่ 500 วตัต ์ซึง่ทาง 

กสทช.เร่งดำาเนินงานให้ทันที นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายโดยขอ

ให้ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นมาตรฐานภายใต้การ

ควบคุมดูแลของ กสทช.

‘อานนท์’ จี้ รบ.ฟันพวกจาบจ้วง

ระนอง • บ้านพรรั้ง ต.บางริ่น อ.เมืองฯ จ.ระนอง นายอานนท์ 

แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย 

พร้อมสมาชิกร่วมเปิด หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ขออยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี ตามแนวทาง แรม

โบ้นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี 

ทีต่อ้งการใหป้ระชาชนออกมาแสดงพลงัแหง่ความจงรกัภกัดตีอ่

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นเสาหลักของพสกนิกรชาว

ไทยทั้งประเทศ โดยนายอานนท์กล่าวว่า พวกเราขอเรียกร้อง

ให้ทางรัฐบาลใช้มาตรา 112 ดำาเนินคดีกับผู้จาบจ้วงและหวัง

ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งผู้กระทำาและผู้สนับสนุนอยู่

เบื้องหลัง อย่าปล่อยให้คนไทยหลายล้านคนต้องอดสูและยอม

ไม่ได้ต้องยกทัพมวลชนออกมาขับไล่พวกหนักแผ่นดิน ออกไป

จากประเทศไทย ทางพวกเราจึงได้เดินทางมาเปิดหมู่บ้านเทิด

ไท้องค์ราชัน ให้ความรู้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทางภาค

ใต้ กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดระนอง 

เพื่อเป็นโมเดลขยายต่อไปในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ เพราะ 

จ.ระนองได้ขึ้นชื่อว่า ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี

กมธ.แนะชะลอควบรวบ 2 ยักษ์สื่อสาร 

รัฐสภา • เมื่อวันที่ 17 มี.ค. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง

ทรูกับดีแทค และการค้าปลีก-ค้าส่ง ที่มี น.อ.อนุดิษฐ์ นาคร

ทรรพ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน ได้มีการเผยแพร่

เนื้อหาว่า คณะกรรมาธิการได้มีความคิดเห็นต่อการดำาเนินการ

การควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่างทรูกับดีแทค เบื้องต้น

สรุปว่า คณะกรรมาธิการยังมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการรวม

กิจการในครั้งนี้ และหากเป็นไปได้ยังไม่อยากให้เกิดการรวม

กิจการดังกล่าวในขณะนี้ เนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่เป็นข้อ

กังวลของคณะกรรมาธิการ ไม่ว่าจะเป็น 1.เรื่องของการแต่งตั้ง

คณะกรรมการ กสทช. ทีย่งัไมเ่รยีบรอ้ย 2.ประเดน็เรื่องของการ 

ตีความกฎหมาย 3.ข้อมูลรายงานผลการศึกษาผลกระทบต่างๆ 

รวมทั้งการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวของต่างประเทศ ที่หน่วย

งานไดน้ำามาประกอบการพจิารณาเปน็ผลการศกึษาที่ไมท่นัสมยั 

4.การคัดเลือกที่ปรึกษาอิสระของ กสทช. พบว่าคุณสมบัติของที่

ปรกึษาอสิระนัน้อาจไมม่คีวามเปน็อสิระจรงิ จงึเหน็วา่หากทัง้ 5 

เรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจน และยังคงมีการดำาเนินการควบรวม

ต่อไป อาจจะส่งผลกระทบและเกิดผลเสียหายต่อประชาชนได้ 

สั่งเร่งคดี ตร.เอี่ยวแก๊งลวงรีดทรัพย์

ปทุมวัน • พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รี

เทิร์น Part 2 และสื่อสังคมออนไลน์ได้นำามาเผยแพร่ต่อ โดยมี

ข้อความเกี่ยวกับตั๋วผู้กำากับทิพย์ โดยระบุว่ามีการตกลงจ่ายเงิน

เพื่อแลกกับตำาแหน่งที่ต้องการในการแต่งตั้งข้าราชการตำารวจ 

วาระประจำาปี 2564 ที่ผ่านมาว่า ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

ได้สั่งการและกำาชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทำาการตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิ สบืสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

หากพบมีข้าราชการตำารวจไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำา

ความผิดให้ดำาเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาด 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติจะไม่ปกป้องผู้กระทำาความผิดอย่าง

แน่นอน จะเห็นได้ว่าในการประชุม ก.ตร.ที่ผ่านมา ที่ประชุม

ได้มีมติไล่ออก ปลดออก พร้อมดำาเนินคดีกับข้าราชตำารวจที่

กระทำาความผิดทั้งวินัยและอาญามาโดยตลอด นอกจากนี้ จะ

ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ทำาการสืบสวน

สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว ตรง

ไปตรงมา หากพบมกีารกระทำาความผดิกจ็ะดำาเนนิคดกีบัผูเ้กีย่ว                                                                            

ข้องทุกราย ทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาด ไม่มีปล่อย

ไว้.


